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นศ.ย� นฟองยกเลิกฉุกเฉิน

รัฐใหรอ‘ศบค.’เคาะก.ย.น้ี
พท.ควํ่าแน�รางพรบ.งบ66

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม 

ใหการตอนรับ

นายอูชิซเว 

เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐแหง                 

สหภาพเมียนมา                 

ประจําประเทศ 

ไทย ขณะเขา

เยี่ยมคารวะใน

โอกาสเขารับ

ตําแหน�ง ที่หอง

สีงาชาง ตึกไทย

คูฟา ทําเนียบ

รัฐบาล วันที่ 22 

ส.ค. อีกดานเจา

หนาที่ตํารวจ

เตรียมพรอม

รับมือผูชุมนุมที่

จะบุกทําเนียบฯ    

ในวันที่ 24 ส.ค.นี้

             
|

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งอยูในชุดชนเผาเมี่ยน 

หรือเยา ออกเดินทางไปใหกําลังใจชาวจังหวัดน�าน หลังประสบอุทกภัยจาก

อิทธิพลพายุ “มูหลาน” และสั่งหน�วยงานในพื้นที่ใหการเยียวยาดูแลตอเน� อง 

พรอมผลักดันสรางสะพานอุตรดิตถ-น�าน เช� อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค

ไทยโพสต • ติดโควิดใหม 1,531 ราย เสีย

ชีวิตเพิ่ม  28 ราย “อนุทิน” แจงแยกกัก

รักษาโควิด 5 วัน มี คกก.พิจารณาตาม

ขอมูลวิชาการ โฆษกรัฐบาลย้ําการยกเลิก 

พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ศบค.พิจารณาความเหมาะ

สมพรอมประเมินสถานการณ-ความเสี่ยง

ที่จะเกิดขึ้นในชวงเปลี่ยนผาน ขอ ปชช.รอ

ฟงผลประชุม ก.ย.นี้ ตัวแทนกลุมนักศึกษา

ย� นฟอง “บิ๊กตู-ผบ.ทสส.” ขอศาลแพงสั่ง 

ยกเลิก  ม.9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ศาลนัดฟงคําสั่ง 

23 ส.ค.นี้ 

เม� อวันที่ 22 สิงหาคม ศูนยบริหาร

สถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ

ผูติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจําวันวา พบ

ผูปวยรายใหม (รักษาตัวใน รพ.) จํานวน 

1,531 ราย จําแนกเปนผูปวยในประเทศ 

1,531 ราย ผูปวยสะสม 2,412,276 ราย 

(ต้ังแต 1 มกราคม 2565) หายปวยกลับบาน 

2,298 ราย หายปวยสะสม 2,416,333 ราย 

(ตั้งแต 1 มกราคม 2565) 

นราธิวาส • ควันหลงปวนหลายจุดชาย 

แดนใต ซุมยิงตํารวจตากใบพรุนทั้งรางดับ

อีก 1 ศพ พรอมขโมยปนพก  ยิงฐานทหาร

พรานจะแนะ ดับ 1 เจ็บ 1 ราย ขณะที่                                                         

“วันนอร-ทวี” ลงใหกําลังใจเจาของธุรกิจปม

น้ํามัน-รานสะดวกซื้อ หนุนรัฐเรงเยียวยา

เหมือนเหตุ รร.ซี.เอส.ปตตานี จี้เปดขอมูล

ความคืบหนาพูดคุยสันติสุขในเวทีสภา

เม� อวันจันทร เวลา 08.30 น. พ.ต.อ.                                   

นราวี บินแวอารง ผกก.สภ.ตากใบ จ.นรา 

ธิวาส ร.ต.ท.ฟาฮาน เนตรไมตรี รองสาร 

วัตรสอบสวน สภ.ตากใบ เจาหนาที่ชุดเก็บ                                     

กูและทําลายวัตถุระเบิด นปพ.ตํารวจภูธร                                     

จ.นราธิวาส เจาหนาที่กองพิสูจนหลักฐาน 

จ.นราธิวาส และกําลังเจาหนาท่ีตํารวจทหาร

จํานวนหนึ่ง เดินทางไปตรวจสอบเหตุคน                                                         

รายดักซุมยิง ด.ต.รอฮิง ประสิทธิชัยวุฒิ                                                       

อายุ 49 ป ผบ.หมูงานปองกันและปราบ

ปราม สภ.ตากใบ ปฏิบัติหนาที่ชุดสืบสวน

เสียชีวิต เหตุเกิดริมถนนในหมูบานเกาะยาว 

ม.1 ต.เจะเห อ.ตากใบ ในเวลา 22.40 น. 

ของวันที่ 21  ส.ค.ที่ผานมา

ทั้งนี้ เจาหนาที่ไดปดกั้นจุดเกิดเหตุ

ไวเพ� อใหหน�วยงานท่ีเก่ียวของเขาตรวจสอบ

ในชวงเชา พรอมนําศพ ด.ต.รอฮิงซึ่งมีบาด 

แผลจากกระสุนปนพรุนไปทั้งราง รวมทั้งที่

ศีรษะจํานวน 1 นัด สงโรงพยาบาลตากใบ

เพื่อให้แพทย์ทําการชันสูตรพลิกศพอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง กอนที่จะมอบใหญาติ

วิภาวดีรังสิต • กบง.จอขยายมาตรการ

ชวยเหลือกลุมผูใชไฟเกิน 300 แตไมเกิน 

500 หน�วย/เดือน ชง ครม.ใหสวนลด 15-

75% แบบขั้นบันไดถึงสิ้นป พรอมขยาย

เวลาสวนลดคากาซหุงตมสําหรับผูถือบัตร

สวัสดิการฯ อีก  3 เดือน ในอัตรา 100 บาท

ตอคนตอ 3 เดือน ดาน “กุลิศ” เผยเดินหนา 

พ.ร.ก.ใหคลังค้ําประกัน 

เม� อวันจันทร นายสุพัฒนพงษ พันธ

มีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา 

การกระทรวงพลังงาน เปดเผยภายหลังเปน

ประธานการประชุม

ทําเนียบรัฐบาล • ประธานชวนย� นศาล                                                  

รัฐธรรมนูญตีความวาระ 8 ปเกาอี้ พล.อ. 

ประยุทธ สวน “กกต.” ปดทิ้งอางมีคนทํา

หนาที่แลว สวน “ประยุทธ” เลนบทเตมีย

ใบ “อนุชา” เผยนายกฯ ไมมีการสั่งการ

พิเศษ “วิษณุ” แจงในใจเตรียมรับมือไวแลว 

รอเพียงศาลจะสั่งรูปแบบไหน ของใจม็อบ

ตองการกดดันศาลหรือบ๊ิกตูกันแน� “เสกสกล” 

ลั่นอยาใหคนหนุนนายกฯ ทนไมไหว พรอม

ปลุกมวลชนสูแบบตาตอตา ฟนตอฟน ผกก.

นางเล้ิงออกคําส่ังหามจอดรถชวง  21-24 ส.ค. 

“ชัชชาติ” ออกตัวทันควันลานคนเมืองรับ

ไดแคพันคน หากลงถนน กทม.ไมเกี่ยวฝาย

มั่นคงดูแล 

เม� อวันจันทรที่ 22 สิงหาคม นาย

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร 

ใหสัมภาษณถึงการสงคํารองของพรรคฝาย

คานที่ขอใหสงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระ

การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี 8 ปของ 

พล.อ.ประยุทธ  จันทร โอชา จะสิ้นสุดในวัน

ที่ 23 ส.ค.นี้หรือไม วาหลังจากไดลงนามไป

แลวในวันที่ 19 ส.ค.ที่ผานมา แตเน� องจาก

ติดวันหยุดเสาร-อาทิตย ดังนั้นในวันนี้จึงจะ

นําคํารองไปสงที่ศาลรัฐธรรมนูญ 

ตอมาเวลา  10.30 น.  เจาหนาที่

สํานักงานเลขาธิการ สภา ผูแทน ราษฎร ได                                                    

เดินทางไปสงหนังสือคํารอง จากกรณี ส.ส. 

พรรคฝายคานเขาช� อย� นตอนายชวน  เพ� อ

ขอใหสงศาล รัฐธรรมนูญ วินิจฉัย วาระการ                                                         

ดํารงตําแหน�ง นายกรัฐมนตรี  ของ พล.อ.ประ 

ยุทธ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 มาตรา 

170 วรรคสามแลว ทั้งนี้ตองจับตาการประ                                                     

ชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประจําสัป 

ดาหในวันพุธท่ี  24 ส.ค.วาจะนําเร� องดังกลาว                                                             

เขาสูที่ประชุมพิจารณารับหรือไมรับ

รัฐสภา • “ชวน” มั่นใจพิจารณารางงบฯ                                                           

ป 66 ทันตามกรอบกฎหมาย เช� อไมมีการ 

เมืองเกี่ยวของ หากปลอยครบ 105 วันใน

วันที่ 29 ส.ค.ตองกลับไปใชรางของรัฐบาล 

แตเพ� อไทยประกาศโหวตควํ่าแน�นอน คาด

พรรครวมฝายคานเอาดวย “อนุทิน” โต                                                       

“หมอเกง วาโย” ตนไมใชรัฐมนตรีสาธารณ 

สุขประจําบุรีรัมย 

เม� อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นาย

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผูแทนราษฎร 

กลาวถึงการพิจารณารางพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจายประจําปงบประ 

มาณ พ.ศ.2566 วา สภามีความตั้งใจที่จะ

จัดทํากฎหมายใหเสร็จตามท่ีวิป 2 ฝายตกลง

กัน คือในวันที่ 19  ส.ค. แตเน� องดวยสภา

พิจารณาไมแลวเสร็จเพราะมีผูอภิปรายมาก 

กวาสมัยกอน ซึ่งก็ถือเปนสิทธิ์ของสมาชิก

ที่จะอภิปราย ขณะเดียวกันประธานก็ขอ

ความรวมมือใหอภิปรายตามกรอบเวลา

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  23  สิงหาคม  พ.ศ. 2565  แรม  11  ค่ํา  เดือน  9  ปขาล
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ลุยยึดทรัพย

กวนโกงสหกรณพัทลุง

ผูวารัฐอินดีแอนา

พบ ปธน.ไตหวัน

คลังกระทุง รสก.

เรงเบิกจาย

อานตอหนา 16

‘ชวน’ชงศาลตีความ8ปนายกฯ/‘แรมโบ’ขูปลุกมวลชนสู

ตรึงทําเนียบสกัดม็อบ
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

นัยทางการเมืองไฟใต้

ที่ต้องถอดรหัสล่าสุด

บเป็นเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์หลังเกิดปฏิบัติการก่อ

ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิด

เหตุระเบิดและวางเพลิงใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ โดยมีการประเมินจากหน่วยงานความ

มั่นคงในพื้นที่ เป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุเดียวกัน ที่หวัง

ทำาลายระบบเศรษฐกิจ แต่เลี่ยงการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่

และประชาชน ในช่วงกลางดึกวันที่ 16 ส.ค. โดยเฉพาะใน

ร้านสะดวกซื้อและปั๊มน้ำามันในจังหวัดยะลา ปัตตานี และ

นราธิวาส

ขณะที่ พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพน้อยที่ 4 

และรองผู้อำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 

(กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า) ได้สรุปเหตุการณ์การปฏิบัติการของ

กลุ่มก่อความไม่สงบ โดยมีจุดก่อเหตุมีทั้งหมด 19 จุด แบ่งเป็น 

ยะลา 6 จุด ปัตตานี 3 จุด และนราธิวาส 10 จุด ซึ่งในส่วน

ของหน่วยงานมั่นคงในพื้นที่ หลังจากนี้จะต้องมีการปรับแผน

กระชับพื้นที่เข้ามาในพื้นที่เขตเมืองมากขึ้น เนื่องจากสถานที่

เกิดเหตุเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีประชาชนมาใช้บริการเพิ่มเติม

จากเดิมที่กำาหนดพื้นที่เป้าหมายก่อนหน้านี้ โดยเน้นพื้นที่ป่า

ภูเขา พื้นที่กลุ่มเป้าหมายเปราะบาง

โดยผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ปาระเบิดเพลิงใส่ร้าน

สะดวกซื้อและปั๊มน้ำามัน เบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปปัจจัยการ

ก่อเหตุได้ แต่เป็นความพยายามก่อเหตุมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วง

เดือนรอมฎอน ในการสะสมกำาลังพล รวมถึงอาวุธ ซึ่งหลังรอม

ฎอนก็มีการก่อเหตุมาโดยตลอด ทั้งนี้ หลังจากการพูดคุยเพื่อ

สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1-2 ส.ค.ที่

ผ่านมา ก็มีการก่อเหตุรอบใหม่ พุ่งเป้ากลุ่มเป้าหมายเปราะ

บาง เช่น พื้นที่ไทยพุทธ สถานที่ท่องเที่ยว รถไฟ จนมาถึงร้าน

สะดวกซื้อและปั๊มน้ำามันในครั้งนี้ สร้างความเดือดร้อนให้กับ

ประชาชนและทำาลายระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง

เดิมที่เขาทำามาตลอด 18 ปี 

อย่างไรก็ตาม ภายหลังเหตุการณ์ได้มีการเผยแพร่ภาพ

จากกล้องวงจรปิดของผู้ก่อเหตุหลังเหตุการณ์เผาร้านสะดวก

ซื้อในชายแดนใต้ผ่านไปสองวัน ภายหลังเกิดเหตุได้มีภาพจาก

กล้องวงจรปิดเผยแพร่ออกมาโดยเฉพาะสถานการณ์ปฏิบัติ

การก่อเหตุในห้างดัง ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกตจากผู้ติดตาม

สถานการณ์ ในพื้นที่ มองว่าภาพดังกล่าวนี้ ทางเจ้าหน้าที่ 

กอ.รมน.มิได้อยากให้มีการเผยแพร่มากเท่าไหร่ เพราะเผยให้

เห็นถึงนัยทางการเมืองสำาคัญของผู้ก่อการและปฏิบัติการใน

ครั้งนี้ 

เนื่องจากเป็นบุคคลที่เหมือนกับใส่ชุดเครื่องแบบ มี

อาร์มที่แขนเสื้อ เป็นธงสัญลักษณ์ที่แขนซ้าย โดยสะท้อนให้

เห็นว่า เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีการจัดตั้งอยู่ภายใต้การ

จัดตั้งอย่างเป็นระบบ เรื่องนี้มีความหมายทางการเมืองก็

เนื่องจากว่าสถานะและการดำารงอยู่ของกองกำาลังที่ชัดเจน

นั้นเป็นหนึ่งในบรรดาองค์ประกอบสำาคัญในการพิจารณา

สถานการณ์ของความขัดแย้งในพื้นที่ และสถานการณ์ที่ขยับ

ความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องเกือบ 20 ปี 

นั่นหมายถึงสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น การถอดรหัส

ทางการเมือง จากบุคคลที่ปรากฏในสถานการณ์เกิดเหตุกำาลัง

ส่งสารมายังรัฐไทย หน่วยงานความมั่นคงไทย ปรากฏการณ์

เหล่านี้ รัฐบาลไทย ผู้มีอำานาจทางการเมือง และหัวหน้าผู้

ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคง และ 

กอ.รมน. ซึ่งทำาหน้าที่รับผิดชอบหลักในการทำางาน มีการ

พิจารณา วิเคราะห์ มองเห็นอะไรบางอย่างในพื้นที่หรือไม่ 

หรือยังมะงุมมะงาหรา มุ่งหน้าทำางานโดยไม่มองซ้ายมอง

ขวา ภายใต้ โจทย์นโยบายของรัฐบาลเองที่ ไม่มีความชัดเจน 

นอกเหนือจากทุ่มงบประมาณแล้วยังแลกกลับมาด้วยเลือด

เนื้อ ชีวิตของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ประชาชนผู้บริสุทธิ์

ที่ตกเป็นเหยื่อรายวัน.

นั

นายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภา

“หากสภาพิจารณากฎหมายงบประมาณไม่แล้วเสร็จ

ภายใน 105  วัน ตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด ก็ต้องกลับไปใช้

ร่างที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ ส่งไปยังวุฒิสภาให้ความเห็น

ชอบ เชื่อมั่นว่าในการพิจารณา 23 ส.ค. จะพิจารณาเสร็จใน

วาระ 3 ไม่ว่าจะดึกขนาดไหน แต่ถ้ายังไม่อยากให้เสร็จ ต้อง

พิจารณาต่อไป เพราะยังไม่ครบกำาหนด 105 วัน ที่จะครบใน

วันที่ 29 ส.ค. 

บตาสถานการณ์การเมืองกลับมาระอุอีกคร้ัง โดยมี “วาระ 

8 ปี” การดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีของ “บิ๊กตู่” พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เป็นเดิมพัน ม็อบขีดเส้นให้เวลาถึง

เที่ยงคืนวันที่ 23 ส.ค. ต่อจากนั้นเป็นได้คือ “นายกฯ เถื่อน”

มาตรา 18 วรรค 4 ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 บัญญัติถึง

วาระการดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี “นายก

รัฐมนตรีจะดำารงตำาแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปี

มิได้ ไม่ว่าจะเป็นการดำารงตำาแหน่งติดต่อกัน

หรือไม่ แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่าง

ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากตำาแหน่ง” 

ถูกหยิบมาพิพากษานายกฯ ต้องยุติหน้าที่วันที่ 

24 ส.ค.นี้ หลังเข้ารับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 

มาตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค.57 รวมเป็นระยะเวลา 

8 ปี

วันที่ 23 ส.ค.นี้ จึงเป็นการรวมพลใหญ่

ขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์อีกครั้ง โดย คณะหลอม

รวมประชาชน นำาโดย นายจตุพร พรหมพันธุ์ 

และ นายนิติธร ล้ำาเหลือ หรือ ทนายนกเขา 

เป็นแกนนำาโหมโรงนัดชุมนุมใหญ่ “หยุด 8 

ปี ประยุทธ์” กันที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 21-24 ส.ค. 

โดยนายจตุพรระบุว่า ไม่มีเวลาไหนที่จะ

โค่นนายกฯ ประยุทธ์ได้เท่านี้อีกแล้ว ตะโกน

ดังๆ ไปถึงพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยทั่ว

ประเทศให้ก้าวออกพร้อมกันที่ลานคนเมือง วัน

ที่ 23 ส.ค. ตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงเที่ยงคืน เพื่อเคาต์ดาวน์นับถอย

หลังเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์

โยน พล.อ.ประยุทธ์ ลากประเทศเข้าสู่วิกฤต แต่หลังเที่ยงคืน 

23 ส.ค. สถานการณ์ประเทศจะไม่เหมือนเดิม นำาไปสู่การเปลี่ยนชนิด

ที่คาดไม่ถึง เชื่อประยุทธ์ไม่มีทางรับมือได้ การลงท้องถนนจึงเป็น

หนทางนำาไปสู่การเลือกตั้งกำาหนดอนาคตของชาติ ถ้าประชาชนลุกกัน

ออกมาเร็ว ประยุทธ์ก็จะไปเร็ว หากประยุทธ์ยังดื้อดึง จุดหมายปลาย

ทางประชาชนคือทำาเนียบรัฐบาล

ขณะที่คู่หูดูโอ “ทนายนกเขา” ที่มาในแนวฮาร์ดคอร์ ประกาศ

ลั่นว่า ประยุทธ์ไม่มีทางเลือกอื่น มีทางเดียวคือออกจากตำาแหน่ง

นายกฯ ตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด 24 ส.ค.เท่านั้น และไม่มีสิทธิ์ไป

เหยียบทำาเนียบฯ อีกต่อไป หากนายกฯ ละเมิดกฎหมาย ม็อบก็จะไม่

ยึดกฎหมาย ประยุทธ์อยู่ไหนตามไปทุกที่ พร้อมรับมือการสลายการ

ชุมนุมจากเจ้าหน้าที่รัฐ อยากนองเลือดก็เชิญ อยากให้แก๊สน้ำาตาฟุ้ง

ทั่วประเทศก็ทำาก็พร้อม

นอกจากกลุ่มหลอมรวมประชาชนของจตุพรและทนายนกเขา 

ยังมีอีกหลายกลุ่มที่นัดวัน-เวลาร่วมวงกินโต๊นายกฯ ตู่ ไม่ว่าจะเป็น 

กลุ่ม 14 ขุนพล นำาโดยนายจิรภาส กอรัมย์ จัดกิจกรรมคู่ขนาน “ขีด

เส้นใต้ขับไล่เผด็จการ” จัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนเคลื่อน

ไปยังทำาเนียบรัฐบาล, กลุ่มราษฎรไล่ตู่ คนแดงปฏิวัติ นำาโดย นาย 

วรเดช เปรมกมล จัดชุมนุมที่แยกราชประสงค์ ก่อนเคลื่อนไปยังทำา

เนียบฯ

แต่ที่น่าจับตาเป็นพิเศษคือ กลุ่ม “ทะลุแก๊ส” ที่นิยมความ

รุนแรง ไปที่ไหนฉิบหายที่นั่น อวดศักยภาพมาแล้วหลายพื้นที่ ทั้ง

แยกดินแดง แยกนางเลิ้ง เผาวอด ทำาลายทรัพย์สินของทางราชการ

ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐ เช่นเดียวกันกับกลุ่มกำาลังเสริม “โรนินฝั่งธน 

ไม่เอาเผด็จการ” โพสต์เชิญชวนแนวร่วมต้านการสืบทอดรัฐบาล

ประยุทธ์ นัดรวมพลที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่ 23 

ส.ค.เป็นต้นไป

หลายคร้ังท่ีม็อบประชิดทำาเนียบฯ หรือสถานท่ีราชการและสถาน

ที่สำาคัญ กำาลังตำารวจควบคุมฝูงชนจัดกำาลังไปตามสถานการณ์เพื่อ

รักษาความปลอดภัย ครั้งนี้ก็ไม่ต่างจากการรับมือม็อบเหมือนทุกครั้ง

ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวกรอง ได้จัด

เตรียมความพร้อมรับมือม็อบเตรียมตู้คอนเทนเนอร์ไว้ที่ถนนพระราม 

5 บริเวณหน้าศาลกรมหลวงชุมพร แยกพาณิชยการ สะพานอรทัย 

และที่ข้างทำาเนียบฯ 

พร้อมกันนี้ยังเตรียมแผงเหล็กไว้ตามจุดต่างๆ รอบทำาเนียบฯ ที่

พร้อมปกป้องสถานที่สำาคัญได้ในทันท่วงที ส่วนด้านในมีตำารวจสันติ

บาล เจ้าหน้าที่ตำารวจควบคุมฝูงชนได้เข้าประจำาการ พร้อมด้วยรถฉีด

น้ำาแรงดันสูง หรือจีโน่  2 คัน ไว้คอยสแตนด์บาย

โดยรอบพื้นที่ที่มวลชนจะเคลื่อนกำาลังปิดทำาเนียบฯ 

พ.ต.อ.สมยศ อุดมรักษาทรัพย์ ผกก.สน.นางเลิ้ง ในฐานะหัวหน้าเจ้า

พนักงานจราจรในเขตพื้นที่สถานีตำารวจนครบาลนางเลิ้ง ลงนามในคำา

สั่งที่ 130/2565 ประกาศปิดถนน ห้ามรถทุกชนิดผ่าน ห้ามหยุดหรือ

ห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา ถนนพิษณุโลก 

ตั้งแต่แยกนางเลิ้งจนถึงแยกสวนมิสกวัน ถนน

พระรามที่ 5 ตั้งแต่แยกพาณิชยการจนถึงสะ

พานอรทัย ถนนลูกหลวงตั้งแต่แยกเทวกรรม 

จนถึงสะพานอรทัย ถนนราชดำาเนินนอก ตั้งแต่   

แยกมัฆวานฯ จนถึงแยกสวนมิสกวัน ตั้งแต่เวลา 

17.00-20.00 น. วันที่ 21 ส.ค.-24 ส.ค. หรือ

จนกว่าเสร็จสิ้นภารกิจ

สถานการณ์การชุมนุมต้องวิเคราะห์วัน                                                             

ต่อวัน ถ้าการข่าวพบความรุนแรงในเช้าตรู่วัน

ที่ 23 ส.ค. จุดสำาคัญที่เป็นยุทธศาสตร์ เช่น                                                                        

สะพานมัฆวานรังสรรค์ สะพานชมัยมรุเชฐ 

แยกวัดเบญจมบพิตร รวมถึงบ้านพักนายกฯ                                                        

ประยุทธ์ ที่ ร.1 รอ. ถนนวิภาวดีฯ ตู้คอนเทน 

เนอร์ ลวดหนามหีบเพลง แผงเหล็กคงพรึ่บก่อน

ฟ้าสางเหมือนเช่นเคย

ภายใต้การกุมบังเหียนของ “บิ๊กปั๊ด” 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้กำาชับ

หน่วยงานปฏิบัติเตรียมความพร้อมฝึกทบทวน

ยุทธวิธีในการรับมือม็อบอยู่ตลอดเวลา ทั้งกอง

บัญชาการตำารวจนครบาล ตำารวจภูธรภาค 1-9  ทุกหน่วยสามารถ

รับคำาสั่งปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกเวลา อย่างเหตุการณ์ความไม่สงบจาก

การชุมนุมเมื่อปี 63 ที่รุนแรง กำาลังควบคุมฝูงชนจากต่างจังหวัด

หลายกองร้อยนับหมื่นนายสลับเข้าประจำาการรักษาความสงบจน

สถานการณ์คลี่คลาย 

ถ้าถึงวันเหตุการณ์บานปลาย แผนการการชุมนุม 63 จะถูกนำา

มาใช้ ที่เริ่มจากเบาไปหาหนัก เริ่มตั้งแต่การเจรจา คำาสั่งเตือน การ

จับกุมด้วยมือเปล่า ใช้คลื่นเสียง ฉีดน้ำาแรงดันสูง ไปจนถึงใช้สารเคมี 

แก๊สน้ำาตา สเปรย์พริกไทย กระบอง กระสุนยาง อุปกรณ์ชอร์ตไฟฟ้า

ที่ไม่อันตรายถึงแก่ชีวิต

หลังเที่ยงคืนวันที่ 23 ส.ค. จตุพร อ้างมวลชนจะเป็นตัวกำา   

หนดการเคลื่อนไหว ถ้าจตุพรตัดสินใจนำามวลชนเคลื่อนปิดทำาเนียบฯ 

จริงๆ เจ้าหน้าที่จำาเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย ความรุนแรงก็จะเกิดขึ้น

ทันที สถานการณ์ควบคุมยาก เพราะมีหลายกลุ่ม บางกลุ่มไม่มีแกน

นำา ยิ่ง ทนายนกเขา ลั่นวาจาพร้อมปะทะถ้ามีการสลายการชุมนุม 

อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายต้องตรึกตรองให้ดีก่อนพาชีวิตประชาชนไปตาย 

เหมือนหลายครั้งที่ผ่านมา ไม่มีใครได้ เสียกันทั้ง 2 ฝ่าย!.  

ม็อบปิดทำ�เนียบฯไล่น�ยกฯ

ตำ�รวจงัดแผนปี63รับมือ!

โจรใต้ซุ่มยิง

นำาไปประกอบพิธีทางศาสนา

เมื่อถึงจุดเกิดเหตุพบรถจักรยาน                                                 

ยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าคลิก สีแดง ไม่

ติดแผ่นป้ายทะเบียน ล้มอยู่ข้างเสา

ไฟฟ้าริมถนน โดยมีกองเลือดจำานวน

หนึ่งบนพื้น และปลอกกระสุนปืนพก 

ขนาด 9 มม.ตกอยู่จำานวน 1 ปลอก 

ส่วนที่บริเวณพุ่มไม้ริมถนนห่างจาก

จุดเกิดเหตุประมาณ 20 เมตร เจ้า

หน้าที่พบปลอกกระสุนปืนสงคราม

อาก้าและเอ็ม 16 ตกอยู่จำานวนกว่า 

10 ปลอก พร้อมรอยรองเท้าบนพื้น

จำานวนหนึ่ง 

จากการสอบสวนทราบว่า ใน

ช่วงคืนที่ผ่านมา ด.ต.รอฮิงได้ขี่รถ

จักรยานยนต์มาตามลำาพัง เพื่อไป

พบปะพูดคุยกับแหล่งข่าวในพื้นที่

หมู่บ้านจุดเกิดเหตุ เมื่อเสร็จธุระก็ได้ขี่

รถกลับที่ตั้ง ขณะถึงจุดเกิดเหตุคนร้าย

ประมาณ 3 ถึง 5 คน ซึ่งดักซุ่มอยู่ใน

พุ่มไม้รกทึบริมทาง เมื่อเห็น ด.ต.รอ

ฮิงขี่รถผ่านมา จึงใช้อาวุธปืนสงคราม

เอ็ม 16 และอาก้ายิงใส่ ด.ต.รอฮิง 

กว่า 10 นัด

เมื่อถูกกระสุนปืนรถได้เสียหลัก

ล้มคว่ำา แล้วคนร้ายได้วิ่งออกมาจาก

พุ่มไม้ไปยังร่างของ ด.ต.รอฮิงที่นอน

จมกองเลือดอยู่ จากนั้นเข้ารื้อค้นตัว

และพบอาวุธปืนขนาด 9  มม.ที่เอว 

จึงใช้ปืนกระบอกดังกล่าวยิงเข้าที่

ศีรษะ 1 นัด  ก่อนที่คนร้ายจะอาศัย

ความมืดและความชำานาญพื้นที่หลบ

หนี ไปพร้อมกับขโมยอาวุธปืนของ 

ด.ต.รอฮิงไปด้วย ทั้งนี้เบื้องต้นเจ้า

หน้าที่คาดว่าเป็นฝีมือการกระทำาของ

กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง

วันเดียวกัน เวลา 10.30 น.ได้

รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.จะแนะ 

จ.นราธิวาส มีเหตุ 241 และขว้าง

ไปป์บอมบ์ ขณะเจ้าหน้าที่ทหารพราน 

4914 กำาลังตั้งด่านหน้าฐานปฏิบัติ

การ กองร้อยทหารพรานที่ 4914 บ้าน 

บือแนซีโป ม.2 ต.จะแนะ อ.จะแนะ 

โดยคนร้ายซุ่มยิงเข้าฐานด้านหน้า

จากนั้นได้ขว้างไปป์บอมบ์และ

ยิงเข้าฐานปฏิบัติการอีก 1 ชุดก่อน

จะหลบหนีไป จากเหตุการณ์ดังกล่าว

ทำาให้  อส.ทพ.เสียชีวิต 1 นาย บาด

เจ็บ 1 นาย ทราบชื่อคือ 1.อส.ทพ.    

วรวิทย์ ทิพย์รักษ์ อายุ 26 (เสียชีวิต) 

2.อส.ทพ.มะซูร เจ๊ะแล๊ะ อายุ 24 ปี 

(บาดเจ็บ) แน่นหน้าอก  วิงเวียนศีรษะ

จากการสอบสวนทราบว่า ใน

ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อย 

ทพ.ที่ 4914 จำานวน 8 นาย กำาลังแยก

ย้ายกันยืนปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุด

สกัด ได้มีคนร้ายไม่ทราบจำานวนซุ่ม

เดินออกมาจากป่ารกทึบหลังบ้านของ

ชาวบ้าน  แล้วใช้ทางเดินที่อยู่ในซอก

ของบ้านชาวบ้านทั้ง 2 หลัง ซึ่งห่าง

จากถนนหน้าฐานประมาณ 20 เมตร

เป็นที่มั่น แล้วใช้อาวุธปืนสงครามเอ็ม 

16 ยิงใส่ศีรษะของ อส.ทพ.วรวิทย์ที่

กำาลังยืนตั้งจุดตรวจจุดสกัด จำานวน 

1 นัด จน อส.ทพ.วรวิทย์ล้มทั้งยืนเสีย

ชีวิตคาที่

จากน้ันคนร้ายได้ใช้ระเบิดแสวง                                        

เครื่องแบบไปป์บอมบ์ขว้างใส่ เจ้า

หน้าที่ซ้ำา จน อส.ทพ.มะซูรที่ยืนใกล้

กับ อส.ทพ.วรวิทย์ล้มทั้งยืน ก่อนหลบ

หนีคนร้ายได้ใช้อาวุธปืน เอ็ม 16 ยิง

ใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการเบิกทาง โดย

เจ้าหน้าที่ ไม่กล้าใช้อาวุธปืนประจำา

กายยิงตอบโต้เกรงชาวบ้านจะถูก

ลูกหลงได้รับบาดเจ็บ ส่วนเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นเชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำาของ

กลุ่มผู้ไม่หวังดี

วันเดียวกัน นายวันมูหะมัดนอร์                                                          

มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ พร้อม

ด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.แบบ

บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรค

ประชาชาติ พร้อมคณะ  ส.ส. ผู้บริหาร

พรรค ลงพื้นที่ให้กำาลังใจผู้ ได้รับผล 

กระทบจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวาง

ระเบิดและวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ 

และปั๊มน้ำามันรวม 17 จุด ในพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 16-

17 ส.ค.ที่ผ่านมา

โดยนายวันมูหะมัดนอร์กล่าว

ว่า มาเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบบริเวณ

ปั๊มบางจากดอนยาง พบว่าปั๊มน้ำามัน

เสียหายมาก มาให้กำาลังใจ ขอให้สู้

ต่อไป ในส่วนของแนวทางรัฐบาลต้อง

เร่งให้การเยียวยา เพราะเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย ถ้านักธุรกิจไม่

ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ก็ไม่มีใคร

มาลงทุน ต้องรีบแก้ไขให้สามารถเปิด

เป็นปกติได้ โดยเร็ว

จากนั้น พ.ต.อ.ทวีได้พาคณะ

เดินทางไปพบนายชาญณรงค์ อภิบาล

ธนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอี

โอ)  ปตท.สุไหงโก-ลก และเจ้าของปั๊ม 

ปตท.ปาเสมัส ที่ถูกคนร้ายนำาระเบิด 

6 ลูกไปวางไว้บริเวณตู้จ่ายน้ำามันและ

หัวจ่ายน้ำามันภายในปั๊ม พร้อมวาง

เพลิงและวางระเบิดร้านสะดวกซื้อ

ภายในปั๊ม ปตท. โดย พ.ต.อ.ทวีได้

กล่าวให้กำาลังใจและรับปากจะช่วย

ติดตามเรื่องการช่วยเหลือเยียวยา

ต่างๆ

ต่อจากนั้นได้เดินทางต่อไปอีก 

10 กิโลเมตร ที่บ้านปูเยะ อ.สุไหงโก-

ลก เช่นกัน เพื่อไปเยี่ยมครอบครัวของ 

นายมะษาริช มามะ อายุ 21 ปี ที่

เสียชีวิตภายในร้านสะดวกซื้อของปั๊ม 

ปตท.ปาเสมัส

พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า พื้นที่แห่งนี้

ไม่แน่ใจว่าระเบียบได้เปลี่ยนไปหรือ

ยัง คือการเยียวยาให้อยู่ ในอำานาจ

จังหวัด จะมีคณะกรรมการพิจารณา 

แต่ถ้าเป็นเหตุพิเศษลักษณะนี้จะมีการ

ตั้งคณะกรรมการพิเศษ เช่นในอดีต

เหตุที่เกิดขึ้นที่โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี 

จะให้รองเลขาธิการ ศอ.บต.เข้าไป

ดูแล จะได้ทำาให้เร็วที่สุด เพราะถ้า

เยียวยาได้เร็ว ไม่ใช่แค่ผู้เสียหายที่

ได้รับประโยชน์ แต่จะทำาให้นักธุรกิจ   

รายอื่นๆ ที่อยู่ในพื้นที่มีความเชื่อมั่น

มากขึ้นด้วย 

“เรามีความคาดหวังว่าเจ้าหน้า 

ที่ในพื้นที่จะมีความเข้มแข็งเรื่องการ

ข่าวเรื่องข้อมูล เรื่องพูดคุยสันติสุข

ควรจะมีความก้าวหน้า เรื่องลักษณะ

แบบนี้ ที่ เ กิ ดขึ้ น เป็ น เพราะอะไร 

เพราะช่วงหลังๆ ประชาชนฝากความ

หวังกับการพูดคุย และการพูดคุยอาจ

ปิดลับเกินไปสักหน่อย พรรคการเมือง

เกือบทุกพรรคอยากให้นำาเรื่องการพูด

คุยเพื่อสันติสุขเข้าไปในสภา เพราะ

คนจะได้เข้าใจ ส.ส.ที่ เป็นคนพุทธ  

ส.ส.ที่เป็นศาสนิกอื่นจะได้รู้ว่าสถาน

การณ์จริงๆ เป็นอย่างไร ถ้าเกิดทำาให้

อยู่กับคนน้อยจะยิ่งเป็นความลับ มัน

จะยิ่งเป็นข่าวลือ” พ.ต.อ.ทวีระบุ.

พท.คว่ำาแน่

 

สำาหรับการอภิปรายเมื่อวันเสาร์ที่

ผ่านมา ก่อนจะลงมติประธานในที่

ประชุมได้เรียกสมาชิกแสดงตนก่อน

ที่จะโหวตให้ความเห็นชอบ แต่ขาด

สมาชิกเพียง 2 คนทำาให้องค์ประชุม

ไม่ครบ ประธานจึงสั่งปิดประชุมและ

นัดประชุมในวันอังคารที่ 23 ส.ค.นี้ 

ประธานสภาผู้แทนฯ กล่าว

ต่อว่า หากสภาพิจารณากฎหมายงบ

ประมาณไม่แล้วเสร็จภายใน 105 วัน 

ตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนดก็ต้องกลับ

ไปใช้ร่างที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอ 

ส่งไปยังวุฒิสภาให้ความเห็นชอบ แต่

เชื่อมั่นว่าในการพิจารณาวันที่ 23 

ส.ค.จะพิจารณาเสร็จในวาระ 3 ไม่ว่า

จะดึกขนาดไหน แต่ถ้ายังไม่อยากให้

เสร็จก็ต้องพิจารณาต่อไปเพราะยังไม่

ครบกำาหนด 105 วัน ที่จะครบในวัน

ที่ 29  ส.ค.  

“พวก เ ร านั่ ง ดู กั นอยู่ ก็ เ ห็ น 

พยายามจะให้เสร็จ 3 วันตามที่ตกลง

กันไว้ แต่ต้องยอมรับว่าไม่เหมือนสมัย

ก่อน ยิ่งช่วงปลายๆ อภิปรายกันน้อย

เพื่อให้ผ่าน แต่ตอนนี้ผู้อภิปรายยัง

มาก ก็มีการปรับเวลา 7 นาทีเหลือ 5 

นาที ซึ่งส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือดี ก็

ปฏิบัติได้จริง” นายชวนกล่าว    

เมื่อถามว่า สภาพยายามยืดการ

พิจารณาให้ถึงวันที่  23 ส.ค. ที่ตรง

กับวันที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีจะครบวาระ 8 ปี ที่จะ

นำาไปสู่การยุบสภาหรือไม่  นายชวน

ตอบว่า การพิจารณากฎหมายในฝ่าย

นิติบัญญัติยังไม่มีปัญหา และสามารถ

เดินหน้าต่อไปได้ เชื่อว่าไม่มีการเมือง

เข้ามาเกี่ยวข้อง 

ด้านนายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบล                                                   

ราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะ

กรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่าย

ค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า พรรค

เพื่อไทยพร้อมให้ความร่วมมือประชุม 

เชื่อว่าจะพิจารณาวาระ 2 เสร็จ

และลงมติวาระ 3 ได้ แต่การลงมติ

วาระ 3 พรรคเพื่อไทยจะลงมติไม่เห็น

ชอบ  เนื่องจากร่าง พ.ร.บ.งบประ

มาณฯ ไม่มีการปรับแก้ไข และการ

ลงมติวาระ 2 รายมาตรานั้น พรรค

เพื่อไทยแสดงจุดยืนมาตลอดว่าไม่

เห็นด้วย คาดว่าพรรคฝ่ายค้านจะลง

มติในทิศทางเดียวกัน ร่าง พ.ร.บ.งบ

ประมาณเป็นกฎหมายสำาคัญ 

“ส.ส.รัฐบาลที่มี 260 คน หาก

ระดมเสียงเชื่อว่าจะทำาให้ผ่านได้ แม้

ฝ่ายค้านจะไม่เข้าร่วมประชุมแม้แต่

คนเดียว แต่หากการพิจารณาไม่

แล้วเสร็จอาจเป็นไปได้ว่าพรรคร่วม

รัฐบาลบางพรรคไม่อยากให้ผ่าน”

เขากล่าวว่า กฎหมายงบประ 

มาณไม่เกี่ยวกับวาระดำารงตำาแหน่ง

นายกรัฐมนตรี 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ 

ฝ่ายนิติบัญญัติยังทำาหน้าที่ต่อไปได้ 

ยกเว้นนายกฯ ยุบสภา แต่ยังเชื่อว่า

รัฐบาลต้องทำาให้กฎหมายงบประมาณ

ผ่าน เพราะเป็นกฎหมายสำาคัญและมี

ผลกระทบกับประชาชน 

จากกรณี นพ.วาโย อัศวรุ่ง 

เรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พรรคก้าว

ไกล อภิปรายระบุถึงงบประมาณ

กระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 37,219 

ล้านบาท เน้นโครงการก่อสร้าง  ไม่

สัมพันธ์กับการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดย

เฉพาะ รพ.บุรีรัมย์จะได้รับการจัดสรร

ถึง 598.5 ล้านบาท มากกว่า รพ.อื่นๆ  

แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรจบกระจุก

ตัว ไม่เป็นธรรม อาจเอื้อพวกพ้องหรือ

ไม่ และไม่สัมพันธ์กับประชาชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าว

ถึงกรณีน้ีว่า พรรคภูมิใจไทยไม่ได้มี 

ส.ส.ท่ีบุรีรัมย์ท่ีเดียว เราไม่ใช่พรรค

พลังบุรีรัมย์ แต่เป็นพรรคภูมิใจไทย มี 

ส.ส.ท้ังเหนือ  ใต้ ออก ตก ทุกท่ี การ

เลือกท่ีรักมักท่ีชังไม่มี ตนเป็นรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย 

ไม่ ใช่ รัฐมนตรีสาธารณสุขประจำา

บุรีรัมย์ การเสนองบประมาณของ 

รพ.ต่างๆ เป็นหน้าท่ีของนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) เสนอ

ผ่านคณะกรรมการเขตสุขภาพ ตาม

ระบบ service plan เป็นผู้พิจารณา 

ส่งมาท่ีส่วนกลาง เร่ืองน้ีเป็นหน้าท่ี

ของข้าราชการประจำา เสนอมาแล้ว

ก็ถูกตัดไปต้ังเยอะ เพราะฉะน้ันตน

ยืนยันว่าไม่ได้มีการจัดงบประมาณไป

ลงบุรีรัมย์เพ่ือเอ้ือพวกพ้องอะไร ทุก

อย่างมีเหตุผลรองรับ เราต้องเชื่อถือ

ข้าราชการท่ีมีการกล่ันกรองมาแล้ว

“เราจัดสรรทุกที่ คนป่วยไม่ได้

มีแค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง อีกทั้งงบ

ประมาณ สธ.ถูกตัดไปตั้งเยอะ ทำาไม

ไม่ไปทำาหน้าที่แทนพี่น้องประชาชน

ตรงนั้นด้วย เสนอขาขึ้นไป  100% 

กลับลงมาแค่ 40% ไปทวง 60% ให้

ประชาชนเถอะ  เราอยากได้ตรงนี้

มากกว่า อย่าไปเล่นการเมืองกับระบบ

สาธารณสุข เพราะงบที่ถูกตัดไปมี

ผลกระทบต่อการบริหารจัดการระบบ

สุขภาพแน่นอน ใครตัดก็รับผิดชอบ” 

นายอนุทินกล่าว.

จั
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3บทความ-ในประเทศ

ทำ�กันเอง ‘แล้วอย่�ร้อง’

�ยกฯ ๘ ปี”

เรื่องถึงมือ “ศาลรัฐธรรมนูญ” เรียบร้อย

แล้ว (๒๒  ส.ค.๖๕)

 ฉะนั้น 

 ฝ่ายค้านในคอกหมาก็ดี ฝ่ายอีเวนต์ โจรในถนนก็ดี  

ฝ่ายสามนิ้วในคราบนักศึกษา “วอนนอนคุก” ก็ดี

 อ้างเป็นฝ่ายประชาธิปไตย ก็อย่าทำาตัวเป็น “สาก

กะเบือไม่รู้รสพริก” ต้องทำาตัวเข้าถึง “ประชาธิปไตย” ด้วย 

 เมื่อเรื่อง ๘ ปี เข้าสู่ “เขตอำานาจศาล” แล้ว

 การปั่นประเด็น พูดจาชี้นำา-ชี้แนะใดๆ รวมทั้งการ

คุกคาม-ข่มขู่ศาล

 “อย่าทำา”!

 รอศาลวินิจฉัย “เป็นที่ยุติ” เท่านั้น แม้คำาวินิจฉัยจะ

ออกมาถูกใจ-ไม่ถูกใจ ฝ่ายใด

 ทุกคน-ทุกฝ่าย ต้องยอมรับ!

 ไอ้ที่ ส.ส.ในคอกแต่ละตัว รับออร์เดอร์ให้เวียนหน้า

ออกมาสัมภาษณ์ โหมหนักช่วงนี้ 

  หวังในทางเจตนาชี้นำากระแส ว่าถ้าศาลวินิจฉัยไม่

เป็นคุณกับฝ่ายเรา หมายความว่า “ยุติไม่เป็นธรรม” ต้อง

เฮกันลงถนน แล้วป่วนลากยาวหวังล้ม APEC แบบนั้นน่ะ

 บอกได้คำาเดียว

 เจอประชาธิปไตยระบบไอ้กันแน่ แล้วก็อย่าหวังว่า

พ่อพวกมึงจะใช้ โลกมาล้อมไทยได้

 นี่...ไม่ได้ขู่นะ แค่เอา “เรื่องจริง” มาบอก!

 ก็รู้แล้ว เคยเห็นกันแล้วใช่มั้ย ว่าประชาธิปไตยไอ้กัน

ตอนปราบม็อบป่วนเมืองนั้นน่ะ เขาทำาแบบไหน?

 ตอนนี้ อยากรู้กันว่า ช้า-เร็วขนาดไหน คำาวินิจฉัยจึง

จะออกมา อย่างนั้นใช่มั้ย? 

 ผมไม่ใช่ผู้รู้ แต่มีท่านผู้รู้อธิบายถึงกรอบ-ขอบเขต 

ตามเทอมเวลาไว้แล้ว คือท่าน “จรัญ ภักดีธนากุล” อดีต

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

 ท่านให้สัมภาษณ์ “สำานักข่าวไทย” ไว้วันก่อน ผมจะ

ยกมาเพื่อศึกษาหาความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน ดังนี้

 .....................................

 กระบวนการหลังประธานสภาฯ ส่งคำาร้องตีความ

วาระนายกฯ ๘ ปี ให้ศาลรัฐธรรมนูญ โดย “นายจรัญ  

ภักดีธนากุล” 

 เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องไว้ตรวจสอบความเรียบร้อย

เบื้องต้น โดยใช้เวลาประมาณครึ่งวัน ก่อนทำาเรื่องเสนอ

ให้ศาลพิจารณาสั่งรับคำาร้องขอ 

 ซึ่งบางครั้ง อาจต้องใช้เวลาข้ามวัน เพราะศาลอาจม

อบหมายให้องค์คณะ ๑ คน หรือ ๒ คน หรือ ๓ คนทำา 

ละ ๑ สัปดาห์ 

 และหลังจากความคิดเห็นตกผลึก ก็จะนัดประชุมเพื่อ

ลงมติ ก็จะต้องเลือกเวลาอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ 

 เนื่องจากเป็นข้อยุติ “ผูกพันทุกองค์กร” 

 เข้าใจว่าต้องเร็ว แต่ก็ต้องแม่น จึงต้องใช้เวลาตัดสินใจ

ให้ดี

 ทั้งนี้ เมื่อออกคำาวินิจฉัยก็จะรู้ผลในวันนั้นเลย ข่าวก็จะ

ออกได้เลย 

 แต่คำา “วินิจฉัยเป็นทางการ” ก็จะส่งไปที่ประธานรัฐสภา

ในภายหลัง 

 ดังนั้น ก็ต้องใช้เวลาพอสมควร ผู้ร้องจึงได้ขอว่า 

 “เมื่อรับคำาร้องแล้ว ขอให้สั่งให้ใช้วิธีการชั่วคราว หยุด

ปฏิบัติหน้าที่ก่อน”

  ซึ่งกฎหมายก็เปิดช่องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจสั่ง

อย่างนั้นได้ แต่ก็เป็นแนวทางปฏิบัติกันว่า 

 ศาลไม่สั่งง่ายๆ เรื่องแบบนี้ 

 และต้องมีเหตุผลอันหนักแน่นจริงๆ ถึงจะสั่งให้หยุด

ปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อน โดยเฉพาะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ระดับล่าง 

 แต่ก็มีความเห็นอีกด้านหนึ่งว่า........

 หากให้ปฏิบัติหน้าที่ ไปแล้ว เกิดไม่มีผลทางกฎหมาย  

ประเทศจะเดือดร้อนเสียหายหรือไม่ 

 เรื่องนี้จึงยาก และผมก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะไปให้ความ

เห็นอะไรที่เกี่ยวข้องได้.

 ..................................

 ผมนับๆ ดูตามขั้นตอนทั้งหมด อย่างช้าสุด 

 ใช้เวลาภายใน ๔๕ วัน!

 สรุปเป็นว่า ปลายกันยาหรือช้าแบบเร็ว ก็ต้นๆ ตุลา  

๘ ปี ตู่-อยู่ต่อ หรือ ๘ ปี ตู่-ต้องไป ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัย

ชี้ขาด “เป็นที่ยุติ” แน่

 อันที่จริง ก่อนเรื่องจะถึงศาล  ทั้งกูรู ทั้งกูรู้ ให้ทัศนคติ

และมุมมองบนฐานกฎหมายบ้าง บนฐานเข้าใจเอาบ้าง บน

ฐานอคติ-เจตนาไปทางใด-ทางหนึ่งบ้าง

 เรียกว่า หลากหลาย “ครบถ้วน-ครบด้าน” จนไม่เหลือ

ด้านไหน จะให้ด้าน แบบดั้นด้น ต่อแล้ว

 พูดกันแฟร์ๆ ถึงวันนี้...หยุดพัก

 แล้ว “รอ” ศาล! 

 แบบนี้ จะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยโจรและฝ่ายเผด็จการ

ปราบโจร ใน “นวัตกรรมประชาธิปไตยไทย” มิติต้นแบบเลย

ทีเดียว

 “เห็นต่างในทางคิด แต่อยู่ร่วมในทางทำา”

 ทั้งด้านเศรษฐกิจ, สังคม, การบ้าน และการเมือง บน

ฐานอารยะ “ประโยชน์ชาติบ้านเมือง”

 ถ้าเป็นเช่นนี้ ได้ มันจะแปลกตรงไหน?

 ประเด็นสำาคัญ ที่ต้องเป็นไปในทางเดียวกัน คือ 

“ชาติ-ศาสน์-สถาบันกษัตริย์” ต้องยกอยู่เหนือ “ความคิด

ต่างและการทำาต่าง”

 เพราะ ๓ ประสานนั้น คือ “รากเหง้า” ในวิถีแห่งจิต

วิญญาณ ในความเป็นชาติไทย เป็นคนไทย 

 ดูอย่างคนตะวันตก..........

 ไปถึงโลกพระอังคาร บ้าใกล้ขั้นจะสร้างจักรวาลเป็น

ของตัวเอง ถึงขนาดนั้น 

 “พระเจ้า” ก็ยังคงเป็นจิตวิญญาณของเขา!

 แล้วทำาไม “รุ่นใหม่” ไทยเรา จะให้เท่ ต้องชังชาติ-ชัง

สถาบัน ด้วยเล่า?

 กลับบ้าน ตบหัวกระบาลพ่อ-แม่เล่นได้ 

 ไอ้ตี๋หัวตั้ง ศาสดาสามสัส มันสอน.......

 ครู-อาจารย์ ต้องเคารพทำาไม ในเมื่อเราต้องจ่ายตังค์

ค่าสอน พ่อ-แม่ มีพระคุณตรงไหน เคยถามเราซักคำามั้ยว่า  

“อยากเกิดมั้ย” ก็เปล่า...แล้วจะมีบุญ-มีคุณอะไรต่อกัน? 

 ฉะนั้น ตบกระบาลได้ รุ่นใหม่ “เสมอภาค-ทัดเทียม

กัน” ทุกคน!

 นี่....ไม่ว่ารุ่นเก่า-รุ่นใหม่ และรุ่นใกล้ฝังอย่างผม 

 หาเวลาว่าง.........

 นั่งมองภายในตัวเองบ้าง อย่ามอง-อย่าเห็นแต่สังคม

และความเป็นไปนอกตัวตะพึด-ตะพือ ไม่เช่นนั้น ที่หลงว่า

รู้ แท้จริงคืองมงาย ไม่รู้อะไรเลย 

 แม้กระทั่ง “ใจ” ที่อยู่ในอกของตัว!?

 ต้นไม้ ต้องมีราก

 คน ต้องมีจิตวิญญาณ จึงจะดำารงอยู่ได้ หลงอะไรก็

หลงได้ แต่อย่าหลงทางในจิตวิญญาณชาติกำาเนิด!

 ทุกอย่าง มีเบื้องต้น มีท่ามกลาง และมีบั้นปลาย การ

กระทำาก็เช่นกัน บั้นปลายของ “อสัตย์บ้าน-อสัตย์เมือง” นั้น 

 “มันมีแน่”!

 นาฬิกาที่ว่าเที่ยง ก็ยังมิสู้ “กฎกรรม” ที่เที่ยงแท้-

แน่นอนยิ่งกว่า

 ฉะนั้น ใครทำาอะไรกับบ้านเมืองไทย กับชาติ-ศาสน์-

สถาบันกษัตริย์ เตรียมรับผลแห่งกายทุจริต-วจีทุจริต และ

มโนทุจริต นั้นไว้เถอะ

 “โทนี่ เอ๋ง” ละ “นางสัมปะแหลด” นั่นด้วย!

 “แผ่นดินไทย” นั่นน่ะ จะบอกให้

 ถ้าไม่ขลัง ศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ทุกชั้นฟ้าปกปักรักษาละก็ 

 พวกมึงและโคตรเหง้า........

 ก็จะไม่มีช�ติให้เนรคุณเพื่อส่งพวกมึงคืนนรกต�ม

เดิมหรอก!

 สมมติว่า ศาลสั่งรับคำาร้องขอแล้ว........

 โดยหลักก็จะต้องดูว่า ไปกระทบผลได้ผลเสียของใคร

บ้างหรือไม่ หากกระทบ ก็ควรให้คนเหล่านั้น ได้มีโอกาส

คัดค้านโต้แย้งตามหลักการ ฟังความให้ครบทุกฝ่าย ไม่ฟัง

ความด้านเดียว 

 อย่างเรื่องนี้ ก็มีคนที่ถูกกระทบสิทธิจากผลของคำาร้อง

นี้ ก็ควรจะให้มีการส่งสำาเนาและให้ โอกาสการโต้แย้งคัดค้าน

จากผู้ที่เดือดร้อนก่อน 

 ซึ่งใช้เวลาอย่างน้อย ๗ วัน ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องดังกล่าว

เร่งด่วนแค่ไหน 

 เมื่อได้คำาคัดค้าน จากผู้ที่เกี่ยวข้อง มาแล้ว........

 ศาลก็อาจจะฟังความเห็นของคนที่เกี่ยวพันกับหลัก

กฎหมายข้อนี้ 

 เป็นไปได้ ที่ศาลอาจจะขอฟังความเห็นจาก กกต. หรือ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือประธานกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

 หรืออาจจะขอบันทึกเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยว 

ข้องในเรื่องนี้จากเลขาธิการรัฐสภา 

 รวมทั้งเอกสารบันทึกการประชุมที่เผยแพร่ในสื่อต่างๆ 

ซึ่งถ้าศาลขอเช่นนั้น ก็อาจจะใช้เวลาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ 

 เพราะคนที่จะทำาความเห็นส่งมานั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ก็

ต้องให้เวลาเขา

 จากนั้น จะดูว่า.....

 ต้องไต่สวนพยานบุคคล หรือพยานเอกสารหรือไม่? 

 ซึ่งส่วนตัว เห็นเหมือนกับความเห็นส่วนใหญ่ว่า ไม่

น่าจะจำาเป็นต้องไต่สวนพยานบุคคล เพราะถ้าไต่สวนพยาน

บุคคลก็จะยาว 

 ทั้งนี้ หลังจากที่ได้ความเห็นและได้เอกสารมาแล้ว  ศาล

จะประชุมหารือโต้เถียงออกความคิดเห็นกัน อย่างน้อยที่สุด 

๑-๒ ครั้ง 

 ผมคิดว่า ๒ ครั้ง ซึ่งก็ต้องใช้เวลาห่างกันอย่างน้อยครั้ง

รียกว่�เป็นข่�วได้ทุกสัปด�ห์แบบไม่กลัว

ทัวร์ลง สำาหรับ “วันชัย สอนศิร”ิ สมาชิก

วุฒิสภา (ส.ว.) ที่สวมหมวกหลายใบใน

การออกมาแสดงความเห็น ไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภา

บ้าง โหรบ้าง ทนายความบ้าง ล่าสุดถูกอำาแรงว่า

เป็น ส.ว.ที่มีเมียน้อย

“ส.ว.วันชัย” ในบทสามีรีบชี้แจงโดยพลัน

ว่า ตอนแรกก็ว่าจะเฉยๆ แต่ก็เห็นว่ามีคนส่งไลน์

กันไปทั่ว ถ้าอ่านข่าวเนื้อในจริงๆ จะเห็นได้ว่าไม่

เกี่ยวอะไรกับตัวเองเลย แล้วถ้าตรวจข่าวกันไป

จริงๆ เขาก็ไม่ได้พาดหัวอย่างนี้ เป็นการตัดต่อเอา

มาสนุกขำาๆ 

แต่ถ้าไปดูในสื่อกระ 

แสหลักทั้งหมด ไม่ว่า

จะเป็นทีวี วิทยุ หนังสือ 

พิมพ์ ไม่มีใครลงข่าวแบบ

นี้แน่นอน และถ้าเป็น 

ส.ว.วันชัยจริง ป่านนี้สื่อ

กระแสหลักถล่มกันเอา

เป็นเอาตายไปแล้ว ไม่มี

ที่อยู่ ไม่มีที่ยืนในสังคม

เหมือนกับอดีตรองหัวหน้าพรรคบางคนแน่ 

แม้แต่ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา 

ยังยืนยันว่า “ไม่ใช่ ส.ว.วันชัย 100% ทุกคน  

เห็นข่าวแล้วก็ขำาๆ ยังแซวกันในกลุ่มไลน์ว่า ป่าน

นี้ เมียคงเล่นงานตายแล้วละมั้ง ผมก็บอกว่า 

เมียกำาลังถามลูก อ้าว..แล้วลูกว่าไง เมียบอกว่า...

ลูกปืน”

ดูตามข่าวแล้ว ส.ว.วันชัยเป็นเพียงแต่

ทนายความตัวเล็กๆ ไม่ใช่ ส.ว.มีฤทธิ์มีเดช

อะไร ไม่สามารถเอาใครเข้าเป็นทหารตำารวจ

ได้ แค่คิดจะมีเมียน้อย.. แค่คิดนะ.. ก็เตรียมตัว

ตายได้แล้ว พร้อมทิ้งท้ายว่า “ข่าวโคมลอย ข่าว

มั่ว เฟกนิวส์”

สรุป ห�กเป็น ส.ว.วันชัยจริง ป่�นนี้คงห�ย

ไปแล้วใช่มั้ยๆ (อิอิ).    

ช่างสงสัย

แค่คิดก็...ต�ยแล้ว

เ

วันชัย สอนศิริ

“น

ปปช.เปิดเซฟ

ปารีณาพ้นส.ส.

รวย119ล้าน

คุก!ศาลไม่ให้ประกันตำารวจหญิง

นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่หน้าห้องถึงนายพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานวุฒิสภา ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณี ส.ว.มีกิ๊กเป็น ส.ต.ท.หญิง และมีส่วนรู้เห็น

หรือสนับสนุนกระทำาการทารุณทหารหญิงหรือไม่ พร้อมกับนำาปี๊บสำาหรับคลุมหัวมาให้ ส.ว.รายที่ถูกกล่าวหาด้วย. 

จวก‘ประยุทธ์-ครม.’เอ้ือ‘คิงเกตส์’
กทม. • น.ส.จิราพร สินธุไพร 

ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย กล่าว

ว่า ได้ส่งหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และ

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งคณะ 

เพื่อบอกกล่าวถึงผลของการไม่

ระงับยับยั้งความเสียหายจาก

การใช้มาตรา 44 ปิดกิจการ

เหมืองแร่ทองคำา ให้ ใช้ โอกาส

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่  

23 ส.ค. ระงับยับยั้งความเสียหาย

จากคดีเหมืองทองอัครา การปิด

เหมืองแร่ทองคำาโดยลุแก่อำานาจ

ทำาให้หลายคนตกงาน ภาพลักษณ์

ประเทศเสียหาย ต้องนำาเงินภาษี

แผ่นดินกว่า 731 ล้านบาทไป

ต่อสู้คดี เมื่อรัฐบาลไทยทราบว่า

สุ่มเสี่ยงที่จะแพ้คดีจึงเริ่มมีการ

เจรจาประนีประนอมยอมความ 

มีข้อเสนอของคิงส์เกตทั้งหมด 11 

ข้อ มีบางข้อที่ ไทยได้ดำาเนินการ

ให้กับคิงส์เกตเรียบร้อยแล้ว ได้ 

แก่ 1.ไทยอนุมัติประทานบัตร 

เหมืองแร่ 4 แปลงเปิดทางให้

บริษัท อัคราฯ กลับมาเปิดเหมือง

แร่ชาตรีที่ยุติการดำาเนินงานตั้ง 

แต่ปี 2560 

ข้อ 2.ไทยอนุมัติอาชญา 

บัตรสำารวจแร่ทองคำาจำานวน  

44 แปลง เนื้อที่ทั้งหมด 397,226 ไร่

ให้บริษัท คิงส์เกต และยังเหลือ

อีกราว 600,000 ไร่ ที่รอการ

อนุมัติเพิ่มเติม 3.ครม.มีมติเมื่อ

วันที่ 2 ส.ค. ให้ความเห็นชอบ

เรื่องนโยบายด้านอุตสาหกรรม

เหมืองแร่และอุตสาหกรรมต่อ

เนื่องระยะแรก สั่งให้สำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

กระทรวงทรัพย์ อุตสาหกรรม 

การอุดมศึกษาฯ ร่วมพิจารณา 

ปรับปรุงมาตรการและกำาหนด

สิทธิประโยชน์ ให้เหมาะสมกับ

การฟื้นฟูอุตสาหกรรมเหมืองแร่

ในประเทศอีกครั้ง อาจเป็นการ

เข้าข่ายเตรียมการเปิดทางให้กับ

บริษัท อัคราฯ สามารถขอรับการ

สนับสนุนจาก BOI และการลด

หย่อนภาษีได้ 

น.ส.จิราพรกล่าวว่า ครม.

ยังมีมติ ให้กิจการเหมืองแร่ที่

ไม่ได้อยู่ในรายการส่งเสริมการ

ลงทุนจาก BOI กลับมารับการ

สนับสนุนสิทธิประโยชน์ได้ ย้อน

แย้งกับประกาศของกระทรวง

อุตสาหกรรมตาม พ.ร.บ.แร่

ปี 2560 การที่ ครม.มีมติเช่นนี้

เป็นการกรุยทางเอื้อประโยชน์ 

ผูกขาดการทำาเหมืองแร่ทองคำาใน

ประเทศไทยหรือไม่ อาจทำาให้ไทย

สูญเสียเงินภาษีซึ่งเป็นรายได้แผ่น

ดินนับหมื่นล้านบาท การที่เจรจา

ให้สิทธิต่างๆ เกินกว่าข้อพิพาท

เพื่อนำาไปสู่การถอนฟ้อง เป็นการ

ปั ด ค ว าม รั บ ผิ ด ชอบมา ไ ว้ ที่  

แผ่นดินให้รับผิดแทน พล.อ. 

ประยุทธ์ เท่ากับได้ยอมรับการใช้

มาตรา 44 เป็นคำาสั่งที่ผิดพลาด

ร้ายแรง อยากให้ประชาชนจับตา

ดูข้อเสนอของบริษัท คิงส์เกต ที่

เหลือ โดยเฉพาะข้อเรียกร้อง

ข้อที่ 8 ขอให้ ไทยแก้ ไขปัญหา

ทางกฎหมายในท้องถิ่นที่ค้างอยู่

ทั้งหมด คือการยุติคดีของบริษัท 

คิงส์เกต ที่อยู่ใน ป.ป.ช. DIS ปปง. 

และกองปราบปราม.

เกียกก�ย • วัชระ เพชรทอง ยื่นหนังสือจี้ประธ�นวุฒิสภ� ตั้งคณะ

กรรมก�รสอบ ส.ว.มีกิ๊ก ชี้ผิดรัฐธรรมนูญ ผิดจริยธรรม ขีดเส้น 15 

วันแล้วเสร็จ ศ�ลร�ชบุรี ไม่ให้ประกันตัว สิบตำ�รวจตรีหญิงทำ�ร้�ย

ร่�งก�ย หวั่นยุ่งเหยิงพย�นหลักฐ�น

สน�มบินน้ำ� • สำานักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  

เปิดเผยบัญชีรายการแสดงทรัพย์

สินและหนี้สินของ น.ส.ปารีณา 

ไกรคุปต์ กรณีพ้นจากตำาแหน่ง 

ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชา

รัฐ เมื่อวันที่ 25 มี.ค.64 โดย

ระบุสถานภาพหย่าเมื่อวันที่   

17 ธ.ค.57 และมีบุตรที่ยังไมบ่รรลุ

นิติภาวะ 1 คน คือ ด.ช.ทวีทอง 

ไกรคุปต์ อายุ 9 ปี มีภูมิลำาเนา

อยู่ที่  อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

น.ส.ปารีณาแจ้งว่ามีทรัพย์สิน

ทั้งสิ้น 119,669,910 บาท โดย

เป็นทรัพย์สินของ น.ส.ปารีณา 

112,138,610 บาท เป็นของ 

ด.ช.ทวีทอง 7,531,300 บาท 

ซึ่งเป็นเงินฝากทั้งหมด ขณะ

เดียวกันแจ้งว่ามีหนี้สินทั้งสิ้น 

28,429,118 บาท โดยเป็นการ

กู้จาก ธ.ก.ส.สาขาโพธาราม 

17,029,118 บาท และใช้บริษัท 

ปารีณาไกรคุปต์ จำากัด เป็นผู้กู้ 

11,400,000 บาท  

สำาหรับรายละเอียดทรัพย ์

สินรายการสำาคัญๆ เช่น เงินฝาก 

36 บัญชี 23,516,879 บาท เงิน

ลงทุนในบริษัท ปารีณาไกรคุปต์ 

จำากัด 9,999,800 บาท เงินให้กู้

ยืม 10,415,141 บาท โดยเป็น 

การให้กู้กับผู้กู้จำานวน 8 ราย 

ที่ดิน 25 แปลง มูลค่ารวม 

27,170,790 บาท ห้องชุดที่แยก

พิชัย ห้องชุดย่านเพลินจิต ยาน

พาหนะ 11 คัน 12,286,000 บาท 

ทรัพย์สินอื่น ประกอบด้วย วัว 

50 ตัว 1,700,000 บาท สมเด็จ

น า งพญาพิ ม พ์ อ กนู น ใ หญ่  

3,500,000 บาท สมเด็จบางขุน

พรหมพิมพ์เส้นด้าย 2,500,000 บาท 

น.ส.ปารีณายังแจ้งว่ามีรายได้ต่อ

ปีทั้งสิ้น 1,462,720 บาท เป็น

รายได้ประจำาคือ เงินเดือน ส.ส. 

จำานวน 1,362,720 บาท มีราย

ได้อื่นๆ จากการเลี้ยงวัว จำานวน 

100,000 บาท นอกจากนี้ มีราย

จ่ายประจำา เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ปีละ 1,200,000 บาท และเสีย

ภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 

40 จำานวน 315,037 บาท เป็นต้น.

นายวัชระ เพชรทอง 

อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค

ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ได้ยื่น

หนังสือถึงนายพรเพชร วิชิต

ชลชัย ประธานวุฒิสภา ขอให้

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ข้อเท็จจริงสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

มีกิ๊กเป็น ส.ต.ท.หญิง มีส่วน

ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการแต่ง

ตั้ งข้าราชการตำารวจ-ทหาร 

(ส.ต.ท.หญิงและทหารหญิง) 

เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้

อื่นหรือไม่ และมีส่วนรู้เห็นหรือ

สนับสนุน ส.ต.ท.หญิงกระทำาการ

ทารุณทหารหญิงหรือไม่ 

นายวัชระกล่าวว่า ขอให้

ประธานวุฒิสภาพิจารณาแต่ง

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อ

เท็จจริง เพื่อสอบสวน ส.ว.มีส่วน

รู้เห็นหรือสนับสนุน ส.ต.ท.หญิง

ที่กล่าวอ้างว่าเป็นกิ๊กหรือภรรยา

น้อยกระทำาการทารุณทหาร

หญิงหรือไม่ มีการใช้อำานาจ

หน้าที่ของ ส.ว.ฝากภรรยาน้อย

เป็นข้าราชการตำารวจจริงหรือ

ไม่ ฝากบุคคลเข้ารับราชการ

ทหารจริงหรือไม่ การกระทำา

ของ ส.ว.รายนี้ส่อว่าขัดรัฐธรรม 

นูญแห่ งราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ.2560 มาตรา 185 วรรค 

3 และมาตรา 219 พ.ร.บ.ป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

พ.ศ.2560 กฎหมายต่างๆ และข้อ

บังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ

สมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 

พ.ศ.2563 หรือไม่ และจะรับผิด

ชอบต่อสังคมอย่างไร ขอให้ดำาเนิน

การให้เสร็จสิ้นใน 15 วัน

นายวัชระกล่าวด้วยว่า 

ส.ต.ท.หญิงคนดังกล่าวนั้นสังกัด

กองบัญชาการตำารวจสันติบาล

จริง จึงต้องสอบสวนเป็นกรณี

ให้ชัด เจนว่า การที่ กิ๊ กของ 

ส.ว.ท่านนี้ ได้เข้ารับราชการนั้น 

ด้วยเหตุผลใด และใครเป็นผู้ที่

ใช้อำานาจฝากสุภาพสตรีท่านนี้

เข้ารับราชการ กินภาษีอากรของ

พี่น้องประชาชน ความรักของ

ท่านไม่มีใครว่า จะรักกี่คนก็ไม่มี

ใครว่า แต่ท่านมีกิ๊กแล้วให้เข้า

รับราชการ มากินเงินภาษีของพี่

น้องประชาชนทั้งประเทศ ตนไม่

อาจที่จะเห็นชอบด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่าง

ที่นายวัชระกำาลังแถลงข่าว ได้

นำาปี๊บสำาหรับคลุมหัวเพื่อปกปิด

ความอับอายมาให้กับ ส.ว.รายที่

ถูกกล่าวหาด้วย มีข้อความระบุ

ว่า แด่ ส.ว.ไร้จริยธรรม หยุด

อภิสิทธิ์ชน ฝากทหาร ฝากตำารวจ 

พร้อมกับกล่าวว่า เพื่อจะให้มี

การตรวจสอบว่า ส.ว.ที่มีกิ๊กแล้ว

ละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง

นั้น ขอให้วุฒิสภาตั้งกรรมการ

สอบสวนอย่างเป็นทางการและ

ตอบคำาถามกับสังคมให้ได้ และ

อย่ากรุณาสาบานอีก เพราะใน

สภามีผู้บริสุทธ์เป็นจำานวนมาก

ที่ศาลจังหวัดราชบุรี พนัก 

งานสอบสวนได้ยื่นคำาร้องฝาก

ขังครั้งที่ 1 ส.ต.ท.หญิงกรศศิร์ 

บัวแย้ม ผู้ต้องหาคดีกล่าวหา 

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 295, 309 พ.ร.บ.ป้องกัน

และปราบปรามการค้ามนุษย์ 

พ.ศ.2551 กรณีตกเป็นผู้ต้องหา 

ทำาร้ายร่างกายอดีตทหารหญิง

รายหนึ่งซึ่งมาทำาหน้าที่ทำางาน

ที่บ้านอย่างทารุณ พนักงาน

สอบสวน ผู้ร้องและผู้เสียหาย 

ได้ขอคัดค้านการให้ประกันตัวผู้

ต้องหาด้วย เนื่องจากเกรงว่า

ผู้ต้องหาจะไปก่อเหตุอันตราย

หรือความเสียหาย โดยศาล

พิจารณาเหตุจำาเป็นตามคำาร้อง

ฝากขังแล้ว อนุญาตให้ฝากขัง

เป็นเวลา 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 

ส.ค.-2 ก.ย.นี้

ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวน 

การแล้ว ผู้ต้องหาได้ยื่นคำาร้อง

ขอปล่อยชั่วคราว พร้อมแสดง

ความยินยอมขอติดกำาไล EM 

ระหว่างการขอปล่อยชั่วคราว 

และยินยอมปฏิบัติตามคำาสั่งหรือ

เงื่อนไขใดๆ ของศาลด้วย โดย

ศาลพิจารณาแล้ว ไม่อนุญาตให้

ปล่อยชั่วคราว เนื่องจากมีเหตุอัน

ควรเชื่อว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิง

กับพยานหลักฐาน และไปก่อเหตุ

อันตรายประการอื่น ให้ยกคำาร้อง.
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหงความ

คิด ใกลวันครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน�ง

นายกรัฐมนตรี 8 ป พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา โดยเฉพาะในวันที่ 24 ส.ค. ตามที่ผูคน

บางฝายมองวา พล.อ.ประยุทธ เขาขายตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา 158, 170, 264 ถือวาสิ้นสุดความเปนนายกรัฐมนตรี 

ยิ่งใกลวัน ยิ่งไดเห็นขบวนการทั้งหลาย เปดหนา แสดงตัว 

วงสัมมนาทางวิชาการ นักการเมือง กลุมมวลชนฝายตรง

ขาม ฟนธงทิศทางเดียวกัน ควรยุติ

บทบาทไปไดแลว มีเพียงตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญเทานั้นที่จะใหความ

กระจางได ยังไมรูศาลจะนัดอานคํา

พิพากษาวันไหน เดือนอะไร ควร

อดใจรอ ไปฟงและลุนๆ พรอมกัน 

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธยังคงนิ่ง มี

เพียงแคภาษากายที่แสดงออกมา ใช

ความนิ่ง ไมตอบคําถามใดๆ ทั้งสิ้น 

ยามถูกถามถึงการเตรียมรับมือกลุม

มวลชนที่จะเดินทางมากดดัน

วาระการดํารงตําแหน�งนายกฯ ตามที่ฝายคานเรงเรา 

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ระบุวา วันที่ 22 ส.ค. 

จึงจะนําสงคํารองไปสงที่ศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้กอนหนาผูนํา

ฝายคานออกมาแสดงความกังวล การพิจารณา พ.ร.บ.งบ

ประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระสาม หากไมผานในสภา เปน

โอกาสนายกฯ จะยุบสภา และรักษาการไปจนครบวาระ มี.ค.

2566 แตเร� องนี้ดูแลวคงเปนไปไดยาก ประธานสภาไดขยาย

ความทางกฎหมายไววา  “หากสภาพิจารณากฎหมายงบประ 

มาณไมแลวเสร็จภายใน 105 วัน ก็

ตองกลับไปใชรางที่คณะรัฐมนตรี 

(ครม.) เสนอ สงไปยังวุฒิสภาให

ความเห็นชอบ แตเช� อมั่นวาในการ

พิจารณาในวันพรุงนี้ (23 ส.ค.) จะ

พิจารณาเสร็จในวาระ 3 แตถายัง 

ไมอยากใหเสร็จก็ตองพิจารณาตอไป 

เพราะยังไมครบกําหนด 105 วัน ที่

จะครบในวันที่ 29 ส.ค.” ปดประตู

ยุบสภาไปไดเลย

จะเอาอยางไรตอ เปดหัววอรมเคร� องนัดชุมนุมเม� อ

อาทิตย 21 ส.ค. ที่ลานคนเมือง หนาศาลาวาการ กทม. ไม

คอยสวยงามเทาไหร คณะหลอมรวมประชาชน นําโดย

นายจตุพร พรหมพันธุ นายนิติธร ล้ําเหลือ สองแกนนํา

หลัก วากันตามตรง แมคนที่ไมอยากให พล.อ.ประยุทธอยู

ตอมีมาก แตขณะเดียวกัน คนที่

ไมอยากออกมารวมชุมนุมยังมีภาพ

ติดตาการชุมนุมเม� อป 2553 หรือ 

2557 อันสงผลกระทบตอชาว กทม.

วงกวางทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ ยัง

ตามหลอกหลอนอยู ไมรูการนัด

หมายการชุมนุมที่จะนัดกันอีกครั้ง

วันที่ 23 ส.ค. เดดไลนกอนเที่ยงคืน 

ท่ีบีบใหนายกฯ ตองตัดสินใจสละเกา                                  

อ้ีน้ัน จะมีแนวรวมมามากนอยขนาด                                                                               

ไหน นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต

ขอความถึงกลุมม็อบทันที “บุกทําเนียบฯ กดดันศาลรัฐธรรม 

นูญ 8 ปนายกฯ หลอมรวมหรือหร็อมแหร็ม” คงตองไปตาม

ลุนกันอีกเฮือก  

สิบตํารวจตรีหญิงที่มีความใกลชิดสมาชิกวุฒิสภา 

(ส.ว.) บางคน ทํารายรางกายนายทหารหญิงที่ไปทํางานให

ในบานพัก เร� องนี้ยิ่งขุดยิ่งฉาว และยังเห็นถึงระบบความ

เน�าเฟะพันกันเปนลูกโซ ตํารวจหญิง

อางวามีความสัมพันธกับ ส.ว.บาง

คน แตยังรับราชการ มีช� ออยูอีกที่

ตัวอยูที่อีก แตยังรับเงินเดือน ไม

เทานั้น การขอตัวนายทหารหญิงมา                   

รับใชกลายเปนประเพณีนิยมของพวก

มียศถาบรรดาศักดิ์หรือไม เร� องนี้                                                

เดอะแจค-นายวัชระ เพชรทอง  

อดีต ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคประชา 

ธิปตย ไมน่ิงเฉย ย� นหนังสือตอนาย                                                                

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ขอใหแตงตั้งคณะ

กรรมการสอบสวน ส.ว. มีกิ๊กเปน ส.ต.ท.หญิง มีสวนกาว 

กายหรือแทรกแซงการแตงต้ังขาราชการ เพ� อประโยชนของ                                                                       

ตนเองหรือผูอ� นหรือไม และมีสวนรูเห็นหรือสนับสนุน ส.ต.ท.                                                                                   

หญิงกระทําการทารุณทหารหญิงหรือไม สอวาขัดรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 185 วรรค 3 มาตรา 

219 และมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงหรือไม.

W

วันน้ีในอดีต เปนวันระลึกการคาทาสและการเลิกทาส                                                                     

สากล ตรงกับวันที่ 23 สิงหาคมของทุกป ยูเนสโกไดประกาศ

เพ� อท่ีจะระลึกถึงการคาทาสขามมหาสมุทรแอตแลนติก เน� อง                                                                              

จากระหวางคืนของวันท่ี 22-23 สิงหาคม พ.ศ.2334 บนเกาะ 

เซนต โดมินิก หรือเยติ ในปจจุบัน ไดเกิดการลุกฮือของทาส 

ซึ่งเปนเหตุการณสําคัญที่นําไปสูการเลิกการคาทาสขาม

มหาสมุทรแอตแลนติก.

วันสากลระลึกถึงการเลิกทาส

ชวน หลีกภัย 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา 

วัชระ เพชรทอง

สมชาย แสวงการ 

เวนวรรครัฐประหาร (ตอนที่ 3)
มาไม

อนที่แลวไดกลาวสาเหตุที่การเมืองไทยในชวง

ระหวาง พ.ศ.2501-2514 ปลอดรัฐประหาร

เพราะ ฝายที่มีศักยภาพในการทํารัฐประหารเปน

ผูครองอํานาจเอง นั่นคืออยูภายใตนายกรัฐมนตรีจอมพล

ถนอม กิตติขจร สวนชวงระหวาง พ.ศ.2520-2534 ปลอด

รัฐประหารเพราะมีนายกรัฐมนตรีที่เปนนายทหาร นั่นคือ

พลเอกเปรม ติณสูลานนท แตกระนั้นก็มีความพยายาม

ทํารัฐประหารถึง 2 ครั้ง แตไมสําเร็จ โดยปจจัยสําคัญที่

ทําใหพลเอกเปรมสามารถตานทานกระแสความพยายามทํา

รัฐประหารไดสําเร็จคือ  

ก.ปจจัยสถาบันพระมหากษัตริย 

ข.ปจจัยความไมเปนเอกภาพภายในกองทัพ

ค.ปจจัยภาพลักษณของพลเอกเปรมที่ไดรับการยอมรับ

จากสังคมวาเปนผูนําที่ซ� อสัตย มีประวัติใสสะอาด   

อยางไรก็ตาม การเมืองภายใตพลเอกเปรมเปนนายก

รัฐมนตรียังอยูในสภาวะที่เรียกขานกันวา “ประชาธิปไตย

ครึ่งใบ” เพราะพลเอกเปรมไมไดเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรและไมไดรับการเสนอโดยพรรคการเมืองเหมือนใน

กรณีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ไดกําหนดไววา ผูที่จะไดรับการ

เสนอช� อและลงมติใหเปนนายกรัฐมนตรีโดยรัฐสภา จะตอง

เปนบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอช� อไวในตอนสมัครรับเลือก

ตั้ง    

หลังเหตุการณพฤษภาทมิฬ พ.ศ.2535 การเมืองไทย

ปลอดรัฐประหารเปนเวลาถึง 14 ป การปลอดรัฐประหาร

ในการเมืองไทยระหวาง พ.ศ.2535-2549 แตกตางจาก

ชวงปลอดรัฐประหารสองชวงกอนหนา เพราะไมไดมีนายก

รัฐมนตรีที่เปนนายทหารที่ไมไดมาจากการเลือกตั้ง อีก

ทั้งกองทัพก็ถอยหางจากการเมืองเพราะภาพลักษณตกต่ํา

จากเหตุการณพฤษภาทมิฬ ทําใหนักการเมืองพรรคตางๆ 

สามารถตอสูชวงชิงในการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย

ชวงเวลา 14 ปนี้เปนชวงแหงความตอเน� องและ

เสถียรภาพทางการเมืองที่เปนประชาธิปไตยมากขึ้นกวาชวง 

“ประชาธิปไตยครึ่งใบ” สงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ขยายฐานกวางมากขึ้นของประชาชนสวนใหญดวย อีกทั้ง 

หลังเหตุการณพฤษภาทมิฬยังไดเกิด

ปรากฏการณทางการเมืองที่สําคัญ ดัง

ตอไปนี้ 

หนึ่ง ในชวงที่บทบาทของกอง

ทัพลดนอยถดถอยลง บทบาทของ

พรรคการเมืองและนักการเมืองโดดเดน

ขึ้น รวมทั้งความสัมพันธที่แน�นแฟนขึ้น

ระหวางนักการเมืองกับประชาชนที่เปน

ฐานเสียงสงผลใหเกิดการรณรงคหา

เสียงเลือกตั้งที่นักการเมืองตองลงทุนใน

ลักษณะตางๆ กับประชาชนสวนใหญ

เพ� อใหไดคะแนนเสียงชนะพรรคคูแขง 

ไมวาจะเปนการซื้อเสียง ระบบอุปถัมภ 

และในที่สุดคือ นโยบายประชานิยมใน

ทุกรูปแบบ  

สอง การเลือกตั้งไดกลายเปน

เดิมพันสําคัญทางการเมืองและธุรกิจ

มากขึ้นกวาในสมัยพลเอกเปรมที่เปน 

“ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ที่รัฐธรรมนูญ 

พ.ศ.2534 ไมไดกําหนดใหนายกรัฐ 

มนตรีจะตองไดรับการเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และกองทัพ

ยังมีอิทธิพลในทางการเมืองอยูมาก 

สงผลให “คนนอก” ครองตําแหน�ง

นายกรัฐมนตรีมาโดยตลอด แตหลัง

เหตุการณพฤษภาทมิฬ การชนะเลือก

ตั้งของพรรคการเมืองยอมหมายถึงการ

ไดครองตําแหน�งนายกรัฐมนตรีของผูที่เปนหัวหนาพรรค

สาม บทเรียนจากรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 

ที่ถูกทํารัฐประหารโดยกองทัพ เพราะมีการทุจริตคอรรัปชัน

อยางรุนแรง และรัฐประหารโดย รสช. ไดรับการตอบรับ

จากสังคมในชวงแรก แตเพราะเหตุการณพฤษภาทมิฬ พ.ศ.

2535 และภาพลักษณในดานลบของทหารไดกลบภาพ

การทํารัฐประหารลมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแตทุจริต

คอรรัปชันอยางเอิกเกริก ไดนําไปสูการปฏิรูปการเมืองหลัง

เหตุการณพฤษภาทมิฬ ไดนําไปสูการรางรัฐธรรมนูญที่มุง

แกปญหาที่เปนเง� อนไขใหเกิดความชอบธรรมในการทํา

รัฐประหารในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย และแกปญหา

ทุจริตคอรรัปชันของนักการเมือง   

ซึ่งคุณจีรนันท สิทธิกัน ไดกลาวถึงประเด็นดังกลาว

ไวอยางละเอียดชัดเจนวา “การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญ

ฉบับที่ 16 ป พ.ศ.2540 ที่เรียกขานกันวา รัฐธรรมนูญฉบับ

ประชาชนนั้น ก็เพ� อตองการที่จะปฏิรูปการเมือง เพราะใน

ขณะที่ใชรัฐธรรมนูญฉบับที่ 15 นั้น การเมืองมีปญหาใหญๆ 

อยู 2-3 ประการดวยกัน นั่นคือ

1.การเมืองมีลักษณะเปนการเมืองของนักการเมือง 

พลเมืองเจาของประเทศซึ่งเปนผูเลือกตั้งผูแทนราษฎรมีสิทธิ

เสรีภาพนอยและไมมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมือง

เลย การเมืองของนักการเมืองหรือที่เรียกขานกันวาระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีผูแทน (representative democracy) 

ซึ่งเปนตนตอของปญหาตางๆ มากมาย เชน การบิดเบือน

นโยบายที่ทําจริงไปจากนโยบายการหาเสียงเลือกตั้ง เปนตน 

2.การเมืองไมไดรับความเช� อถือโดยทั่วไปทั้งในและ

นอกประเทศ โดยเฉพาะความไมสุจริตของระบบการเมือง 

จึงทําใหฝายการเมืองขาดความชอบธรรมในการใชอํานาจ 

และเปนสาเหตุนําไปสูการทํารัฐประหารในเวลาตอมา 

ความไมสุจริตในระบบการเมืองเปนที่ทราบกันทั่วไป โดย

เริ่มตั้งแตการซื้อเสียงในการเลือกตั้งเพ� อใหไดรับการเลือก

ตั้ง การถอนทุนโดยอาศัยตําแหน�งหนาที่ ประกอบกับระบบ

ตรวจสอบและการควบคุมการใชอํานาจไมดีพอทําใหเกิด

การทุจริตไดงาย และไมสามารถปราบปรามการทุจริตให

หมดสิ้นไปได 

3.เปนการเมืองที่รัฐสภาและรัฐบาลขาดเสถียรภาพ                           

และความตอเน� อง นายกรัฐมนตรีขาดสภาวะผูนํา ทั้ง

รัฐบาลและรัฐสภาขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานแก

ปญหาบานเมือง เน� องจากเกิดจากการเปนรัฐบาลผสมกัน

หลายพรรค ทั้งนี้ เพราะรัฐธรรมนูญไมมีกลไกในการสราง

พรรคการเมืองใหเขมแข็ง การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและ

รัฐสภาบอยครั้งกอใหเกิดเร� องความมั่นใจและความเช� อ

ถือในความตอเน� องของนโยบายอยางมากสําหรับชาวตาง

ประเทศและนักธุรกิจ  

4.การปรับตัวของพรรคการเมืองในกระแสประชาธิป

ไตยของไทยในชวงที่เริ่มมีการใชรัฐธรรมนูญฉบับใหม พ.ศ.

2540 ที่มุงปฏิรูปการเมือง เริ่มมีองคกรอิสระที่กํากับการ

เลือกตั้งใหสุจริตและเที่ยงธรรม ทําใหพรรคการเมืองบาง

พรรคหันไปใชนโยบายประชานิยมที่ใหประโยชนเฉพาะหนา

และไมยั่งยืน รวมทั้งหันไปใชวิธีการที่แยบยลมากขึ้นในการ

ทุจริตคอรรัปชันดวย สงผลใหเกิดวิกฤตการเมืองไทยครั้ง

สําคัญรุนแรงที่สงผลกระทบมาจนถึงปจจุบัน

5.ปรากฏการณทางการเมืองในเหตุการณ “พฤษภา

ทมิฬ 2535” ไดสงผลใหนักรัฐศาสตรอยาง เอนก เหลา

ธรรมทัศน ไดสรางทฤษฎีเพ� ออธิบายและทําความเขาใจ

ปรากฏการณดังกลาวขึ้น นั่นคือ “ทฤษฎีสองนครา

ประชาธิปไตย” ทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตยไดสะทอน

สภาพปรากฏการณทางการเมืองไทยระหวางป พ.ศ.2533-

2536 อันเปนที่การเมืองไทยอยูระหวางภายใตรัฐบาลที่มา

จากการเลือกตั้ง แตมีการทุจริตคอรรัปชันอยางรุนแรงจน

เปนเง� อนไขหนึ่งที่ทําใหเกิดรัฐประหาร และความพยายาม

สืบทอดอํานาจของฝายทหาร แตก็ตองจบลงดวยการลุกฮือ

ตอตานจากประชาชนที่ประกอบไปดวยชนชั้นกลางเปนสวน

ใหญ โดยความขัดแยงและความรุนแรงดังกลาวยุติลงได

ดวยสถาบันพระมหากษัตริย ทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย

ของ อเนก เหลาธรรมทัศน ไดอธิบายวา ความไมมั่นคง

ลงตัวของระบอบประชาธิปไตยนับแตตนทศวรรษ 2520 

(อันเปนชวงที่เรียกวา “ประชาธิปไตยครึ่งใบ”) จนกระทั่ง

กลางทศวรรษ 2530 (ที่มวลชนคนชั้นกลางลุกขึ้นขับไล

คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ หรือ รสช.) เปนผล

มาจากคนชั้นกลางในเมืองและชาวนาชาวไรในชนบท ซึ่ง

เปนฐานความชอบธรรมใหกับการประชันขันแขงทางการ

เมืองระหวางคณะทหารและพรรคการเมือง มีโลกทัศน

ตอ “ประชาธิปไตย” แตกตางกัน จนกลาวไดวา คนชนบท

เปนผู “ตั้ง” รัฐบาล เพราะเปน “ฐานเสียง” สวนใหญของ

พรรคการเมือง ขณะที่คนชั้นกลางเมืองเปนผู “ลม” รัฐบาล 

เพราะเปน “ฐานนโยบาย” ของรัฐบาล โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการวิพากษวิจารณรัฐบาลผานส� อมวลชน การเรียกรอง

กดดันรัฐบาล ไปจนถึงการเชื้อเชิญใหทหารเขาแทรกแซง

การเมืองโดยการรัฐประหารยึดอํานาจ การสํานึกรูและ

ความเขาใจ “ประชาธิปไตย” ที่ตางกันนี้ จึงกลายเปนมูล

เหตุใหการเมืองไทย “เหวี่ยงไปมาระหวางเผด็จการที่ลา

หลังกับประชาธิปไตยที่ขาดความชอบธรรม” 

   และการที่จะกาวพนจากสภาพ

สองนคราประชาธิปไตยไดก็คือ การ

แสวงหามาตรการใหชั้นกลางไมเพียง

เปนฐานนโยบายของรัฐบาล หากยังเปน

ฐานเสียงของพรรคและนักการเมืองดวย 

ในทางกลับกัน ตองทําใหผูใชแรงงาน

ในชนบทไมเปนเพียงฐานเสียง หากยัง

เปนฐานนโยบายไดเชนกันดวย  

 และจากทฤษฎีสองนครา

ประชาธิปไตยนี้ ผูเขียนเช� อวา พรรค

ไทยรักไทยไดนําไปประยุกตสรางยุทธ 

ศาสตรในการกําหนดนโยบายทางการ

เมืองที่ “แสวงหามาตรการใหชั้นกลาง

ไมเพียงเปนฐานนโยบายของรัฐบาล 

หากยังเปนฐานเสียงของพรรคและ

นักการเมืองดวย ในทางกลับกัน ตอง

ทําใหผูใชแรงงานในชนบทไมเปนเพียง

ฐานเสียง หากยังเปนฐานนโยบายได

เชนกันดวย” อันสงผลใหเกิดการเติบโต

ทางการเมืองของพลังประชาชนของ

ผูใชแรงงานในชนบท รวมทั้งที่เติบโต

เปนชนชั้นกลางระดับลางในเมืองออก

มาสนับสนุนฝายรัฐบาล ขณะเดียวกัน

ก็มีชนชั้นกลางระดับสูงจํานวนหนึ่งท่ี

สนับสนุนรัฐบาลพรรคไทยรักไทยดวย

6.นอกจากยุทธศาสตรในการกํา 

หนดนโยบายสาธารณะที่นํามาซึ่ง

คะแนนเสียงเลือกตั้งสนับสนุนพรรค

ไทยรักไทยจํานวนมากที่สุดในประวัติศาสตรการเมืองไทย

แลว ผลพวงจากรัฐธรรมนูญ 2540 ที่ตองการลดจํานวน

พรรคการเมืองในสภาไดเสริมใหเหลือพรรคการเมืองใหญ

ไมกี่พรรคเทานั้น อันนําไปสูความขัดแยงทางการเมืองที่เปน

ความขัดแยงระหวางพรรคใหญสองพรรคอันไดแก พรรค

ไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย ซึ่งแมวาแตละพรรคจะ

มีฐานเสียงที่จงรักภักดีกระจายทั่วไปตามกลุมชนที่มีสถานะ

ทางเศรษฐกิจสังคมแตกตางกันไปแลว ฐานเสียงของแตละ

พรรคยังแบงไปตามภูมิภาคอีกดวย นั่นคือ โดยสวนใหญ

แลว พรรคไทยรักไทยมีฐานเสียงในภาคเหนือและภาคอีสาน 

สวนพรรคประชาธิปตยมีฐานเสียงเขมแข็งในภาคใต สงผล

ใหประชาชนที่ออกมาสนับสนุนและตอตานนอกจากจะแบง

ไปตามกลุมที่มีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมแตกตางกันไปแลว 

ยังแบงออกไปตามฐานเสียงในภูมิภาคภายใตอารมณความ

รูสึกแบงแยกแบบภูมิภาคนิยมอยางเขมขนชัดเจนอีกดวย 

สงผลใหเกิดความขัดแยงทางการเมืองรุนแรงเขมขนมาก

ขึ้น และปรากฏการณที่ประชาชนออกมาสนับสนุนและตอ

ตานจํานวนมากก็เปนปรากฏการณที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอนใน

การเมืองไทย (ตอตอนหนา).

ต



ดนปลาดิบยามนี้ โดยเฉพาะสถานะผู้นำาอย่าง “ฟูมิโอะ                                                                        

คิชิดะ” นายกรัฐมนตรี ต้องเรียกว่าเข้ากับนิราศภูเขา 

ทองที่ “สุนทรภู่” ได้รจนาไว้วรรคหนึ่งที่ว่า “ทั้งโรคซ้ำ�

กรรมซัดวิบัติเป็น ไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพ�” เสียจริงๆ  

เพราะล่าสุดตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 นั้นทะลุเกิน 2 แสนราย                                                                              

เป็นวันท่ี 5 ติดต่อกันแล้วนับต้ังแต่วันท่ี 18 สิงหาคม แสดงให้เห็น

ว่าว่ีแววว่าการระบาดระลอกท่ี 7 ในขณะน้ีคงยังไม่จบง่ายๆ ในเร็วๆ น้ี

แน่นอน โดยตัวเลขภาพรวมล่าสุด “ญ่ีปุ่น” มีผู้ติดเช้ือถึง 17,139,528  

คน และมีผู้เสียชีวิต 37,008 คน โดยเป็นอันดับ 10  ของโลก

แต่อย่างที่บอกว่า “คิชิดะ” นั้นโรคซ้ำากรรมซัด เพราะมี

อาการไอและมีไข้เล็กน้อยเมื่อคืนวันเสาร์ ซึ่งเมื่อเข้ารับการตรวจ 

RT-PCR ก็พบผลตรวจเช้ือโควิด-19 เป็นบวกเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 21 

ส.ค. ทำาให้ต้องกักตัวจนถึงส้ินเดือน ส.ค. โดยจะทำางานท่ีบ้านพัก

นายกรัฐมนตรี และต้องเข้าร่วมประชุมงานสำาคัญอย่างการประชุม

ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒ                                

นาแอฟริกาวันท่ี 27-28 ส.ค. 

ทางออนไลน์แทน ในขณะ

ท่ีผลตรวจ “ยูโกะ” ภริยา 

และ “โชทาโร” บุตรชายคน

โตท่ีทำาหน้าท่ีเป็นเลขาธิการ

ของนายคิชิดะน้ัน ผลตรวจ

เช้ือโควิด-19 เป็นลบ

หากติดโควิดอย่าง

เดียวคงไม่เรียกเคราะห์ซ้ำา

กรรมซัดแต่ประการใด แต่

นี่ผลสำารวจหรือโพลที่จัดทำา

ขึ้นโดยหนังสือพิมพ์รายวัน

ไมนิจิ ชิมบุน ระบุว่าเสียง

สนับสนุนการทำางานของรัฐ                                                                                

บาลภายใต้การนำาของ “คิชิดะ” ลดวูบจาก  52% เมื่อเดือนที่แล้ว

มาอยู่ที่ 36% ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนนิยมที่ต่ำาที่สุดตั้งแต่ที่ “คิชิดะ” 

เข้ารับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนตุลาคม 2564 กันเลยทีเดียว

ปัจจัยหลักท่ีทำาให้คะแนนนิยม “คิชิดะ” ถอยหลังเข้าคลอง

ได้มากขนาดน้ัน ก็มาจากประเด็นความเชื่อมโยงของรัฐบาลญ่ีปุ่นกับ

โบสถ์แห่งความสามัคคี หรือ “ลัทธิมูน” ท่ีก่อต้ังข้ึนในเกาหลีใต้ ซ่ึง

ชาวปลาดิบจับตาและวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก หลังเกิดเหตุลอบยิง 

“ชินโซ อาเบะ” อดีตนายกรัฐมนตรี ซ่ึงผู้ก่อเหตุสารภาพว่ากระทำา

ไปเพราะรู้สึกคับแค้น เพราะเชื่อว่า “อาเบะ” เก่ียวข้องกับโบสถ์

น้ีท่ีทำาให้แม่ของเขาต้องหมดตัวและเป็นหน้ีจากการบริจาคเงินให้

ลัทธิกว่า 100 ล้านเยน หรือกว่า 26 ล้านบาท โดยผลสำารวจระบุ

ว่าประชาชนมองว่าปมดังกล่าวเป็นปัญหาร้ายแรง หรือไม่ก็เป็นเรื่อง

ท่ีเป็นปัญหากว่า 87% มีเพียง 4% ท่ีคิดว่าไม่เป็นปัญหาแม้แต่น้อย

แม้ล่าสุด “คิชิดะ” ปรับคณะรัฐมนตรีทันทีด้วยการปลด

รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโบสถ์นี้ แต่ผู้ตอบแบบสำารวจ  68% มอง

ว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสำารวจ 55% 

ยังไม่พอใจผลงานของรัฐบาลในการรับมือกับสถานการณ์เชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 อีกด้วย ซึ่งก็ต้องบอกว่านี่คือเคราะห์ซ้ำาของแท้

ไม่น่าแปลกใจแต่ประการใดที่ “คิชิดะ” ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 29 

กรกฎาคม 2500 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวาเซดะ จะถูกชาวญี่ปุ่นติ

ติงในเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิด-19 เพราะเมื่อครั้งเขาลงชิงตำา                                                                          

แหน่งหัวหน้าพรรค LDP และนายกฯ เมื่อเดือน ก.ย.63 หลัง

จากที่ “อาเบะ” ลาออก ก็ไม่สามารถเอาชนะ “โยชิฮิเดะ ซูกะ” 

หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและโฆษกรัฐบาลของ “อาเบะ” 

ได้ เพราะเขาถูกวิจารณ์ว่าตอบสนองต่อสถานการณ์ โควิด-19 ได้

ไม่ดีพอ แม้ว่าน่ังอยู่ในตำาแหน่งประธานสภาวิจัยนโยบายของพรรค

ก็ตาม แล้วตอนนี้ภาพเดิมๆ ก็ย้อนกลับมาตอกย้ำาการกระทำาของ 

“คิชิดะ” และเมื่อรวมกับเรื่องโบสถ์แห่งความสามัคคีแล้วต้องบอก

อาการหนักเสียจริงๆ.

อีกเรื่องท่ีอยากจะนำาเสนอก็คือ เรื่องอุตสาหกรรมอาหาร

ขโมยอาหารที่ธรรมชาติสร้างมาให้มนุษย์และสัตว์ บริษัท

อุตสาหกรรมอาหารสามารถขโมยลิขสิทธิ์จากธรรมชาติมา

เป็นของตัวเอง เมื่อเริ่มมีพันธุวิศวกรรมก็ต่างพากันตื่นเต้น

ว่ามนุษย์นี้เก่งจริงๆ สามารถสร้างพันธุ์พืชและสัตว์ใหม่ๆ ได้

เร็วกว่าที่พระเจ้าสร้าง

แต่เวลาผ่านไปไม่กี่สิบปี ผลก็คือพันธุ์พืชและสัตว์ที่มี

อยู่ในธรรมชาติหายไปเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เหลือแต่พืชพันธุ์

ตกแต่งพันธุกรรมที่เป็นหมันหมด ไม่สามารถสืบพืชพันธุ์ ได้  

ถ้าเกษตรกรประสงค์จะปลูกพืชผลใดๆ ก็ต้องซื้อเมล็ดจาก

อุตสาหกรรมอาหาร

ทุกวันน้ีพืชผักผลไม้ท่ีขายอยู่ในตลาดเป็นหมันท้ังส้ิน  ผม

ซื้อฟักทองมาบริโภค มีเมล็ดก็นำาไปเพาะ เมื่อโตขึ้นงอกงาม

ดี แต่ปรากฏว่าท้ังเถามีแต่ดอกเกสรตัวผู้นับสิบดอก ไม่มีดอก

เกสรตัวเมียเลยสักดอกเดียว (ตัดส่วนที่มีหน้าที่ผลิตเกสรตัว

เมียออกไป)

ดังนั้นประโยชน์ที่ได้ก็คือ ตัดเอายอดไปจิ้มน้ำาพริกเท่า 

นั้น ผลผลิตจากการตกแต่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์นั้น 

บริษัทอุตสาหกรรมอาหารใช้การโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภค  

โดยยืมมือนักวิชาการที่เป็นทาสเงินรับรอง เช่นพืชผักสีม่วง

ต่างๆ ที่อ้างว่ามีคุณประโยชน์มากกว่าพืชผลปกติ ข้าวสีม่วง

ที่บรรจุในถุงพลาสติกสุญญากาศที่ทำาให้เป็นสี่เหลี่ยม ขาย

ได้ก็เฉพาะเป็นของขวัญหรือของเยี่ยมเท่านั้น และดูเหมือน

ว่าวันนี้จะไม่สามารถปลุกตลาดให้นิยมบริโภคได้ เพราะไม่

สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลดีต่อสุขภาพจริงตามคำาโฆษณา

นอกจากนั้นยังไม่อร่อยแข็งกระด้าง (เป็นคุณสมบัติที่                                                                              

ติดมากับยีนสีม่วง ที่สามารถพบได้กับทุกพืชพันธุ์ ยกตัวอย่าง

เช่นกะหล่ำาม่วงต้องสตรีมนานมากกว่าปกติ จนสีม่วงหลุด

ก็ยังแข็งจนเข้ียวแท้ๆ ของสูงวัยเค้ียวไม่ได้ครับ) ร้านขายข้าว                                                                                   

สารประเภทชั่งน้ำาหนักจากกระสอบจะไม่พบข้าวสีม่วงจำา 

หน่ายเลยครับ จะมีแต่กะหล่ำาม่วง, มะเขือม่วงบนแผงขายผัก.

ตาข้าวปุ้น

 

ขับรถไม่เกิน ๑๒๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง เป็นไปต�มกฎ                                

กระทรวงกำ�หนดอัตร�คว�มเร็วของย�นพ�หนะ บนท�งหลวง

5บทความ

นนี้ครบ ๘ ปีแล้วครับ 

“ลุงตู่” เป็นนายกรัฐมนตรีมาตั้งแต่วันที่ ๒๔ 

สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

ข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนั้น

แต่ข้อกฎหมาย รอศาลรัฐธรรมนูญครับ 

และวานนี้ (๒๒ สิงหาคม) ประธานชวน ให้ เจ้าหน้าที่

สำานักงานเลขาธิการ สภา ผู้แทน ราษฎร  นำาหนังสือ คำาร้องท่ีพรรค

ฝ่ายค้านยื่นให้วินิจฉัยกรณี นายกฯ ๘ ปี ส่งศาลรัฐธรรมนูญ

เรียบร้อย 

ไทม์ไลน์หลังจากนี้ เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำาร้องแล้ว 

ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการพิจารณาคดีซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น ๖ 

ขั้นตอน

๑.การตรวจคำาร้องและมีคำาสั่งเกี่ยวกับคำาร้อง ในขั้นตอน

นี้ศาลรัฐธรรมนูญจะแต่งตั้งตุลาการไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นผู้

พิจารณาก็ได้ 

เมื่อมีผู้ยื่นคำาร้องเข้ามา สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญก็จะ                                                                                

ส่งเรื่องให้คณะตุลาการดังกล่าวภายใน ๒ วันนับแต่วันที่สำานัก 

งานศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำาร้อง 

โดยคณะตุลาการดังกล่าวจะต้องตรวจและมีคำาสั่งรับ                                                                          

คำาร้องไว้พิจารณาภายใน ๕ วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องจากสำานัก 

งานศาลรัฐธรรมนูญ

๒.การส่งสำาเนาคำาร้องให้ผู้ถูกร้องช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหา  เมื่อ

ศาลรัฐธรรมนูญรับคำาร้องในคดีที่มีผู้ถูกร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย 

ก็จะมีการส่งสำาเนาคำาร้องไปให้ผู้ถูกร้องทำาคำาชี้แจงแก้ข้อกล่าว

หาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับสำาเนาคำาร้องหรือภายใน

ระยะเวลาที่ศาลกำาหนด 

หากผู้ถูกร้องไม่ยื่นคำาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหากลับมาภายใน

ระยะเวลาดังกล่าว ก็จะถือว่าผู้ถูกร้องไม่ติดใจที่จะยื่นคำาชี้แจง

แก้ข้อกล่าวหา และศาลก็จะดำาเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

๓.การพิจารณาคดี เป็นขั้นตอนที่สำาคัญยิ่งขั้นตอนหนึ่ง 

โดยการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญนั้นใช้ระบบไต่สวน 

การแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีไม่ใช่บทบาทของคู่กรณี

เท่านั้น แต่ศาลรัฐธรรมนูญสามารถลงไปค้นหาความจริงไม่ว่า

จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ 

ศาลรัฐธรรมนูญมีอำานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่

เกี่ยวข้องจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำา  ตลอดจน

ก็มาดิครับ

ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนดำาเนินการใดเพื่อประ 

โยชน์แห่งการพิจารณาได้ 

อย่างไรก็ตาม หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคดีใดเป็นปัญหา

ข้อกฎหมาย หรือมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้                                                                    

ศาลรัฐธรรมนูญอาจประชุมปรึกษาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ทำา 

การไต่สวนหรือยุติการไต่สวนก็ได้

๔.การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดี คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

หรือทั้งสองฝ่ายมีสิทธิร้องขอให้มีการแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดี

ของตนได้ตามที่ศาลเห็นสมควรและภายในเวลาที่ศาลกำาหนด 

การแถลงการณ์เปิดคดีหรือปิดคดีของคู่กรณีต้องทำาเป็น

หนังสือ เว้นแต่ศาลเห็นสมควรให้กระทำาด้วยวาจา โดยหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และระยะเวลาในการแถลงการณ์ ให้เป็นไปตามข้อกำาหนด

ของศาลรัฐธรรมนูญ

๕.การทำาคำาวินิจฉัยและคำาสั่ง เป็นขั้นตอนซึ่งตุลาการที่เป็น

องค์คณะทุกคนจะต้องทำาความเห็นส่วนตนเป็นหนังสือ พร้อมทั้ง

แถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุม และให้ที่ประชุมหารือร่วมกันแล้วจึงลง

มติ 

ท้ังน้ี เป็นหน้าท่ีของตุลาการทุกคนท่ีต้องร่วมทำาคำาวินิจฉัย เว้น

แต่มีเหตุถูกคัดค้านหรือมีเหตุจำาเป็นอื่นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

โดยตุลาการแต่ละคนต้องทำาความเห็นส่วนตนโดยสังเขปนำา

ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะตามข้อกำาหนดของศาลด้วย

องค์คณะของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการทำาคำาวินิจฉัย

ต้องประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่า ๗ คน คำา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ถือเสียงข้างมาก 

เว้นแต่รัฐธรรมนูญจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น อย่างไรก็ดี ใน

กรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ศาลปรึกษาหารือกันจนกว่าจะได้ข้อยุติ

๖.การอ่านและเผยแพร่คำาวินิจฉัย เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการ

พิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ โดยกฎหมายกำาหนดให้คำาวินิจฉัย

มีผลในวันอ่าน และกรณีที่ศาลมีคำาวินิจฉัยที่มีคู่กรณี 

ถ้าคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย แล้วแต่กรณี ทราบ

นัดโดยชอบแล้วไม่มา ให้ศาลบันทึกไว้และถือว่าคำาวินิจฉัยได้อ่าน

โดยชอบแล้ว 

กรณีที่ศาลมีคำาวินิจฉัยคดีที่ไม่มีผู้ถูกร้อง ให้ศาลแจ้งคำาวินิจ 

ฉัยแก่ผู้ร้อง และให้ถือว่าวันที่ศาลลงมติซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในคำา

วินิจฉัยเป็นวันอ่าน 

ทั้งนี้ จะต้องประกาศคำาวินิจฉัยในราชกิจจานุเบกษาภายใน 

๓๐ วันนับแต่วันที่มีคำาวินิจฉัย

กระบวนการทั้งหมดนี้ช้าเร็วจะอยู่ที่การไต่สวน ตามข้อ ๓ 

คดีนายกฯ ๘ ปี หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าเป็นปัญหาข้อ

กฎหมาย มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ ศาล

รัฐธรรมนูญอาจไม่ไต่สวน แต่จะนัดวินิจฉัยเลย 

ถ้าเป็นแบบนี้จะจบเร็วขึ้น

ไม่เกินเดือนกันยายน ได้รู้ครับว่าหมู่หรือจ่า 

แต่ท่ีอัปลักษณ์ คือมีการป่ันกระแสต้ังธงจะไม่ยอมรับคำาวินิจฉัย 

ครั้งก่อนคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เครือข่ายต่อต้านรัฐบาล 

จัดให้มีการโหวตเสียงว่าจะไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐบาลเรียงตัว 

ไม่ต้องไปถามเรื่องผลครับ เพราะรู้ตั้งแต่วันที่มีการแถลงข่าว

ว่าจะทำาการโหวตแล้ว

การโหวตแบบนี้ ไม่สามารถอ้างอิงได้ว่าเป็นความเห็นทาง 

การเมืองของประชาชนโดยรวม 

เพราะเป็นความเห็นของประชาชนขั้วการเมืองหนึ่งต่างหาก

หากว่าพรรคการเมืองเปิดให้ โหวต ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดา ที่

พรรคการเมืองต้องการวัดกระแสนิยมของตัวเอง 

แต่หากสถาบันการศึกษาเป็นคนทำา ส่ิงท่ีต้องพึงระวังคือความ

ครอบคลุมในช่องทางการโหวตเสียง 

มาครั้งนี้เอาอีก เจ้าเดิม “ปริญญา เทวานฤมิตรกุล”  อาจารย์

ประจำาภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ 

ทำาแบบเดิม 

เปิดโหวตเสียง ประเด็น นายกฯ ๘ ปี ผ่านเครือข่ายนัก

วิชาการ “เสียงประชาชน” ๘ มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกับทีวีดิจิทัล

และสื่อออนไลน์ ๘ สำานัก

ผลไม่ต้องพูดถึงเช่นเคย เพราะรู้ตั้งแต่เห็น รายชื่อ ทีวี

ดิจิทัลและสื่อออนไลน์ ๘ สำานัก

ฉะนั้นการเคลมผลว่า เป็นการโหวตของประชาชน ควร

จะชัดเจนเสียก่อนว่า ประชาชนกลุ่มไหน 

ปัจจุบันประชาชนถูกแบ่งเป็น ๒ ขั้วหลักอย่างชัดเจน 

อยากได้ผลแบบไหนจากคำาถามแบบไหน  

“ไทยโพสต์” ถึงไม่เปิดโหวตในลักษณะนี้ เพราะรู้ดีว่ากลุ่ม

คนที่จะมาโหวตเป็นใคร และผลจะออกมาอย่างไร 

ที่สำาคัญไม่สามารถนำาไปอ้างอิงได้ว่าเป็นความเห็นของ 

“ประชาชน” ได้ 

สถาบันการศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย มีสิทธิขั้นพื้นฐาน

เต็มเปี่ยมครับที่จะไล่รัฐบาล 

หรือจะไปร่วมกับพรรคการเมือง มวลชนทางการเมือง  เพื่อ                                                                                 

เคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยกันก็ไม่แปลก แต่ต้องระบุวัตถุประ 

สงค์ให้ชัดเจน 

เหมือนท่ี กปปส.เคยเคลื่อนไหวร่วมกับพรรคการเมือง มหา 

วิทยาลัย ต่อต้านระบอบทักษิณ ระบอบโคตรโกง 

วัตถุประสงค์ชัดเจน ไม่ต้องโหวต ไม่ต้องทำาโพล

ไม่ต้องไปสร้างกระแสให้เข้าใจผิด

วันนี้ “ปริญญา เทวานฤมิตรกุล” อยากไล่รัฐบาล ก็เชิญ

ลงมาเดินถือธงนำาหน้า

แต่การปั่นกระแสผ่านการโหวต อ้างว่า เป็นการโหวต

ของประชาชน เกือบ ๑๐๐% ไม่ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ อยู่

ในตำาแหน่งอีกต่อไป นอกจากไม่สะท้อนความจริงแล้ว ไม่มีอะไร

เฉียดคำาว่าวิชาการเลย

แค่จุดไฟให้พวกเดียวกันเองโกรธแค้นมากขึ้น หากศาลรัฐ 

ธรรมนูญวินิจฉัยว่า วาระการดำารงตำาแหน่งของ พล.อ.ประยุทธ์ 

ยังไม่ครบ ๘ ปี 

หรือ “ปริญญา เทวานฤมิตรกุล” วันนี้ ไม่ใช่นักวิชาการ

แล้ว 

แต่กำาลังจะเป็นหัวหน้าม็อบ 

ก็มาดิครับ.

ปาธุลีทวนลม

กลุ่มไล่ลุงตู่อย่าอยู่ต่อ

กลุ่มขี้ฉ้อ อิจฉา ริษยา

กลุ่มกลัวเอเปกเข้ามา

กลุ่มหวังตีปลาหน้าไซ

กลุ่มขู่ศาลรัฐธรรมนูญ

กลุ่มสูญ เสียจริต นิสัย

กลุ่มเกลียดชังจัดฝังใจ

กลุ่มค้านต่อไปหลายปี

๑๒๐ กม./ชม. ผิดกฎหมายจราจรข้ออื่นหรือครับ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันนี้รถที่วิ่งเลนขวาบนถนนทางหลวงแผ่นดินสามารถ

ใช้ความเร็ว ๑๒๐ กม./ชม.ได้แล้ว ซ่ึงไม่ทราบว่าการเพ่ิมความ 

เร็วของรถบนทางหลวงแผ่นดินนั้นจะขัดแย้งกับกฎหมาย

จราจรท่ีมีอยู่หรือไม่ เพราะดูเหมือนว่ากฎหมายจราจรสำาหรับ

ทางด่วนที่สามารถใช้ความเร็ว ๑๒๐ กม./ชม. นั้น จะต้องมี

แบริเออร์กั้นระหว่างช่องทาง แต่สำาหรับทางหลวงแผ่นดิน

ทั่วประเทศยังเป็นเกาะกลางถนนหรือร่องน้ำา  ซึ่งมีความขัด

แย้งกับกฎหมายจราจรสำาหรับทางด่วน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นกฎหมายเดียวกันก็ต้องเปลี่ยนเกาะ

กลางถนนและร่องน้ำาเป็นแบริเออร์ทั้งหมดทั่วประเทศใช่                                                                       

ไหม  นอกจากต้องปรับเปลี่ยนถนนช่วงทางโค้งให้เป็นทาง                                                                         

โค้งยกระดับความลาดเอียง ซึ่งถ้าเป็นโค้งขวา รถที่ใช้ความ 

เร็วสูงมากในโค้งก็อาจจะหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนได้ ดังนั้นถ้า

ต้องการใช้แบริเออร์ป้องกันมิให้รถข้ามเลนได้ ก็จะต้องสร้าง

แบริเออร์ที่มีความแข็งแรงมากกว่าแบริเออร์สำาหรับใช้กั้น

รถข้ามเลนในช่วงทางตรง

อีกปัญหาหนึ่งก็คือ “โมเมนตัม” เพราะรถที่ใช้ทาง 

หลวงแผ่นดินนั้นมีน้ำาหนักรถแตกต่างกัน ทำาให้ โมเมนตัมที่

แบริเออร์ต้องรับเพื่อหยุดรถนั้นจะแตกต่างกัน แบริเออร์ที่

ใช้สำาหรับกั้นรถพ่วงบริเวณทางโค้งจะต้องแข็งแรงมากกว่า

ที่ใช้สำาหรับกั้นรถอีโก้คาร์ในช่วงทางตรงอย่างแน่นอน

ความประมาทเป็นหนทางแห่งหายนะ การเพิ่มความ 

เร็วของรถบนทางหลวงแผ่นดินนั้นเป็นการเพิ่มหายนะอย่าง

แน่นอน ทุกวันน้ีก็มีรถข้ามเลนเพราะหลับใน ใช้ความเร็วเกิน 

นอกจากนั้นยังสิ้นเปลืองพลังงาน ไม่ทราบว่าตรรกะของการ

เพ่ิมความเร็วท่ีแท้จริงน้ันคืออะไร หวังว่าจะไม่ใช่ค่าน้ำาค่าเน้ือ                                                                               

จากงบประมาณสำาหรับเปล่ียนเกาะและร่องน้ำาเป็นแบริเออร์

ทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ๑๒๐ กม./ชม. ซึ่ง

จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะถ้ามี รมต.คมนาคม

เป็นคนหน้าเดิม ที่ต้องพยายามกลับมาให้ได้ โดยอาศัยคลัส 

เตอร์หัวคะแนนของตนร้อง “เชนคัมแบ็กเชน”

ความประมาทเป็นหนทางแห่งหายนะ กรณีคลัสเตอร์

ศรีนครินทร์ท่ีต้องล็อกดาวน์โรงพยาบาล เพราะเรซิเดนต์ไป

ท่องราตรีในผับกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ใหญ่แพร่ระบาด

ไวรัสไปทั่วประเทศอย่างน้อย ๙ จังหวัด ทั้งนี้ก็เพราะการ์ด

ตก+นโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ (ผสม

ส่วยที่เป็นที่ปรารถนาของผีกินกับในพื้นที่) แบบยังไม่เห็น

กระรอกก็โก่งหน้าไม้ วัคซีนยังไม่ครอบคลุม แล้วยังไม่สามารถ

พิสูจน์ได้ว่าวัคซีนทำาให้หยุดการแพร่ระบาดได้ 

เคราะห์ซ้ำากรรมซัด!

แผ่นดินหรือท�งหลวงชนบทท่ีกำ�หนด พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกำ�หนด

คว�มเร็วในท�งหลวงแผ่นดิน ท�งหลวงชนบท ที่มีท�งเดิน  

รถแบบจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศท�งเดียวกันไว้ต้ังแต่ ๒ ช่อง

เดินรถ มีเก�ะกล�งถนนเฉพ�ะแบบกำ�แพงกั้น (Barrier 

Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน มีร�ยละเอียด

ดังนี้

๑.รถยนต์ ไม่เกิน ๑๒๐ กม./ชม.

๒.เลนขว� ไม่ต่ำ�กว่� ๑๐๐ กม./ชม.

๓.รถบรรทุก รถโดยส�รเกิน ๑๕ คน ไม่เกิน ๙๐ กม./

ชม.

ฉะนั้นโดยรวมถนนที่ส�ม�รถใช้คว�มเร็วถึง ๑๒๐ กม./

ชม.ได้นั้นต้องเป็นท�งด่วนและมอเตอร์เวย์  รวมถึงถนนส�ย                                                                           

หลัก ๔ เลนส์ขึ้นไปที่มีเก�ะกล�งถนนแบบกำ�แพงกั้น แต่ทั้ง 

หมดต้องเป็นช่วงที่มีป้�ยจร�จจรกำ�หนดให้ส�ม�รถขับด้วย

คว�มเร็วดังกล่�วได้ ส่วนในเมืองที่มี ๔ เลนส์ขึ้นไป มีเก�ะ

กล�งถนนแบบกำ�แพงกั้นเหมือนกันนั้น จะมีป้�ยกำ�หนดก�ร

ขับรถในเมืองกำ�กับอยู่แล้ว คือห้�มเกิน ๖๐, ๕๐, ๓๐ กม./ชม.  

แล้วแต่พื้นที่ครับ

แต่คนไทยส่วนใหญ่มักขับรถโดยไม่ดูป้�ยจร�จรที่กำ�                                                                       

หนดคว�มเร็วเอ�ไว้ เช่นเขตชุมชน หน้�โรงเรียน จะมีป้�ย                                                                               

กำ�กับไว้ชัดเจน แถมยังมีท�งม้�ล�ยด้วย แต่ก็ยังเกิดอุบัติ 

เหตุบ่อย เพร�ะไม่ค่อยจะเค�รพกฎจร�จรกันครับ.

แต่ปางก่อน

* รอยใจตามติดยั้ง      ยืนนาน

ลิ้มรสเพียงรอยปราณ    สงบซึ้ง

ยังรฦกถึงสุขศานติ์      อนันตะ

พระพุทธเจ้าอิ่มอึ้ง      โอบเอื้อกรุณาฯ

* หาทางดับทุกข์ท้น      ทุกทาง

อนุศาสนีบอกลาง      ปลดเปลื้อง

สติปัฏฐานสี่สาง      ทุกข์หมด

เริ่มฝึกฝนมรรคเมลื้อง    โอษฐ์ โอ้อุทานฯ

* แค่คำาสอนท่านให้      ผลดี

ถ้าพบองค์จริงชีวี      ยิ่งแก้ว

คงก้าวหน้าในวิถี      มรรคเลิศ

คงประเสริฐพร่างแพร้ว  กว่านี้ที่เฉื่อยชาฯ

* ปลายชีวิตได้แจ่มแจ้ง  อนัตตา

สรุปที่รูปร่างกายา      ว่างแท้

หลากวิบากทุกขา      วางปล่อย

กร่อยสิ้นในโลกแล้      แน่แล้วปล่อยวางฯ

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

วั

แ

ฟูมิโอะ คิชิดะ
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องยอมรับว่าการระบาดของโควิด-19 จนเป็นเหตุให้

เกิดการล็อกดาวน์กันทั่วโลก และยังได้ส่งผลกระทบต่อ                                                                

การดำาเนินชีวิตประจำาวันท่ีเปล่ียนแปลงไปหลังจากสถาน 

การณ์คล่ีคลาย ท่ัวโลกต่างเร่งเดินหน้าฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ 

รวมถึงต้องปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียน 

แปลงไป 

ในทางปฏิบัติ แม้ทุกกิจกรรมจะทยอยกลับคืนสู่สภาพปกติ 

แต่ผู้บริโภคเกือบทั้งหมดก็ยังคงพฤติกรรมการซื้อขายออนไลน์

ต่อไป ข้อมูลจาก UOB ASEAN Consumer 2021 Study พบว่า 

98% ของผู้บริโภคชาวไทยเลือกที่จะใช้ช่องทางออนไลน์ในการ

จับจ่ายใช้สอยสินค้าจิปาถะต่างๆ, 95% เลือกที่จะใช้บริการส่ง

อาหาร และ 93% ซื้อเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มผ่านร้านค้าออนไลน์ 

และยังพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยทุกเจเนอเรชันมีการใช้

งานสื่อออนไลน์สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่เกิดการระบาด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคน Gen Z ที่มีการใช้งานยูทูบถึง 86% และ

เฟชบุ๊ก 74% สอดคล้องกับผลการศึกษาของสำานักงานพัฒนา

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ที่พบว่า

คน Gen Z ยังเป็นกลุ่มที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อวันสูงที่สุด 

โดยมียอดการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 12 ชั่วโมง 5 นาที

สิรินันท์ จิรดิลก ผู้อำานวยการอาวุโส Digital Engagement 

and FinTech Innovation ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ระบุว่า 

จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า SMEs สามารถที่จะเข้าถึงกลุ่ม

ลูกค้าได้กว้างขึ้น เช่น กลุ่มลูกค้าที่เป็นวัยหนุ่มสาว ซึ่งพวก

เขาอาจยังไม่เคยทำาตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าวัยนี้มาก่อน และกลุ่ม

คนวัยที่มีอายุมากกว่า เช่น วัยทำางาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอำานาจ

ในการซื้อสูงกว่า การศึกษาว่าสิ่งใดที่สามารถตอบสนองกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมายได้และสามารถนำาข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มาใช้ใน

กลยุทธ์ทางธุรกิจ จะกลายเป็นสิ่งสำาคัญของ SMEs ที่กำาลังมอง

หาโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ร่วมกับ 

FinLab จัดโครงการ Smart Business Transformation (SBTP) 

ในปีนี้มุ่งเน้นไปที่การให้คำาแนะนำาด้านการตลาดดิจิทัลแบบ

ครอบคลุมทุกเจเนอเรชัน เพื่อช่วย SMEs ในการใช้ประโยชน์

จากโอกาสทองนี้ให้ได้มากที่สุด

ซ่ึงปัจจุบัน แบรนด์และผู้ประกอบการจำานวนไม่น้อยท่ีให้                                                                      

ความสนใจใน Metaverse หรือจักรวาลนฤมิต ที่เป็นการนำาเอา                                                                            

ประสบการณ์แบบเสมือนจริงมาสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อ                                                                                     

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนเจเนอเรชันวัยหนุ่มสาวซึ่งใช้เวลา                                                                                 

ส่วนใหญ่ไปกับการท่องโลกออนไลน์ และเติบโตมากับอารยธรรม

โลกดิจิทัลมากกว่าคนวัยอื่นๆ

อรนุช เลิศสุวรรณกิจ ผู้ร่วมก่อต้ังและประธานเจ้าหน้าท่ี 

บริหารของ Techsauce Media, Thailand ผู้ให้บริการสื่อ

สำาหรับสตาร์ทอัปสายเทคโนโลยีและนวัตกรรมองค์กร กล่าว

ว่า Metaverse ณ เวลานี้ยังคงอยู่ในช่วงของการริเริ่มบุกเบิก 

ดังนั้นจึงเป็นเวลาที่เหมาะสมสำาหรับ SMEs ที่จะนำาแนวความ

คิดแบบ Test-and-learn หรือทดสอบและเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ 

ด้วยการเปิดใจให้กว้างในการทดลองใช้งาน Metaverse จาก

นั้นก็เร่งฟื้นตัวจากความผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นและนำาเอา

ความสำาเร็จที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้าน ภาณุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง Nudge Thai-                                                                                 

land ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและประสบการณ์ลูกค้า กล่าว

ว่า โดยธรรมชาติมนุษย์มีสัญชาตญาณการแข่งขันท่ีต้องการเอา                                                                                       

ชนะ การนำาสภาพแวดล้อมของเกมมาบรรจุลงในสินค้าและ                                                                                    

บริการจะช่วยกระตุ้นให้คนเกิดความรู้สึกตื่นเต้นและกระตือ 

รือร้นต่อการได้รับรางวัลตอบแทน 

ดังนั้น การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำากิจกรรม

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงาน การเรียน หรือแม้แต่การดำาเนินชีวิต

ให้คล้ายกับลักษณะของเกม เพื่อทำาให้เกิดการจูงในการทำาสิ่ง

ต่างๆ มากขึ้น หรือ Gamification วิธีง่ายๆ สำาหรับ SMEs ใน

การเริ่มคือ ต้องเข้าใจในข้อมูลความชอบและความต้องการ

ของลูกค้าเป้าหมาย จากนั้นก็สร้างแคมเปญที่ง่ายและสนุกขึ้น

มา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าร่วมและมีของรางวัลตอบแทน

Gamification เป็นเทคนิคที่ SMEs สามารถนำามาใช้

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป้าหมายและเก็บรวบรวม

ข้อมูลเชิงลึกได้ ย่ิง SMEs มีความเข้าใจในตัวกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

มากขึ้นเท่าใด การส่งเสริมแคมเปญก็ยิ่งเกิดประสิทธิผลมากขึ้น

เท่านั้น ดังนั้นการเลือกใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจ โซลูชัน และโปร

โมชั่น ควรมีการพิจารณาหลังจากทำาการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

ทุกแหล่งเพื่อค้นหาคำาตอบที่ใช่ที่สุดสำาหรับลูกค้า Data-driven 

mindset จึงสามารถช่วยในการคัดสรรแนวทางการตลาดและ

แคมเปญที่เหมาะสมที่สุด เพื่อเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายและบรรลุ

ผลลัพธ์ทางธุรกิจได้.

‘เมตาเวิร์ส’ มิติใหม่ของธุรกิจ

เศรษฐกิจ

ต้

วงนี้มีเสียงโทรศัพท์จากบรรดาแฟนคลับอย่างไม่ขาด

สาย สำาหรับ บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น 

(SUPER) เพราะใครๆ ก็อยากรู้ความคืบหน้าโครงการ

ลงทุนต่างๆ งานนี้ CEO จอมทรัพย์ โลจายะ พร้อมใส่เกียร์

ลุยทุกรูปแบบธุรกิจทั้งในประเทศ 

และเวียดนาม ล่าสุดได้ยินว่าสั่ง

ทีมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อม 

หากแผนพัฒนาพลังงานกำาลัง

ผลิตไฟฟ้าของประเทศเวียดนาม 

(PDP8) เปิดให้ประมูลก็เดินหน้า

ลุยได้ทันที แบบนี้มีลุ้น... ช่วยเป็น

กำาลังใจเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมาย

เพิ่มกำาลังผลิตแตะ 1,900 เมกะ

วัตต์ และรายได้เติบโตระดับ 30-

35% ในปีนี้ด้วยคร่า!.

ช่

พร้อมลุย!

จอมทรัพย์ 

โลจายะ

ออมสินเคาะกู้ปั้นอาชีพเต็ม5พันล.

เปิดแอปพลิเคชัน • ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เปิดตัวแอปพลิเคชัน WHAbit ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลเฮลท์

แคร์ที่นำาเสนอการบริการด้านสุขภาพร่วมกับโรงพยาบาลสมิติเวช ในงาน WHA x ESIE HR CLUB ซึ่ง

สมาชิกของชมรมจะสามารถทดลองใช้แอปพลิเคชัน WHAbit ได้เป็นเวลา 3 เดือน โดยพร้อมให้บริการ

ในเขตกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี และอำาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ทั้งนี้แอปพลิเคชันดังกล่าวจะ

ช่วยยกระดับการเข้าถึงบริการและโซลูชันด้านการดูแลสุขภาพ อาทิ การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

ออนไลน์ผ่านวิดีโอคอลเพื่อการวินิจฉัยโรค การรักษา และการใช้ยา เป็นต้น.

สิ้นสุดการรอคอยของครอบครัวสายช็อปชาวถลาง...

เพราะ 2 บิ๊กบอส ฟิลิปป์ โบรยานิโก้ แห่งโรบินสันไลฟ์

สไตล์ และ โอลิวิเยร์ บรง แห่งห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล 

รีเทล ได้ฤกษ์ปักหมุดทำาเลยุทธศาสตร์ World-Class Tourism 

Destination อย่างอำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปิดสาขาใหม่ 

“ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 

ถลาง” อย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอย 25 ส.ค.65 นี้!...งานนี้ ไม่

ธรรมดา พบกับความพิเศษทั้งการออกแบบและตกแต่งที่จะ

แชะรูปตรงไหนก็ว้าว! พร้อมรวบรวมพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำา 

ดีลโปรโมชั่นและกิจกรรมสุดสนุกไว้มากมาย...รู้แล้วก็รีบมาเช็ก 

อินให้อินเทรนด์ก่อนใครกันได้เลย! ...•

มาท่ี การเคหะแห่งชาติ เปิดบ้าน OPEN HOUSE บริษัท 

เคหะสุขประชา จำากัด (มหาชน) พร้อมเปิดตัวผู้ถือหุ้นอย่างเป็น

ทางการ เผยความคืบหน้าบ้านเช่าพร้อมอาชีพ 100,000 หน่วย 

และระดมทุนจากภาคเอกชนกว่า 60,000 ล้านบาท โดยทาง

เคหะสุขประชาได้แต่งต้ัง บล.ทรีนีต้ี เป็นท่ีปรึกษาทางด้านการ

ระดมทุน ด้วยแนวคิดสร้างเศรษฐกิจชุมชนคู่ขนานในมิติ “มีบ้าน-

มีอาชีพ-มีรายได้-มีความสุข” ให้ผู้อยู่อาศัยมีท่ีพัก มีอาชีพตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ...•

ปิดท้ายด้วย ออลล์ เวลเนส ธุรกิจในกลุ่มซีพี ออลล์ เปิด

เบื้องหลัง 5 แนวคิดพัฒนา Outdoor Delivery Robot “หุ่นยนต์                                                                                         

ส่งของสุดคิวต์” สร้างขนส่งพลังงานสะอาด-เพ่ิมตัวช่วยพนักงาน 

โดยใช้ระบบนำาทางอัตโนมัติ AI ไร้คนขับ-เพิ่มความปลอดภัย-

ปั้น Tech Talent-ปั้นธุรกิจ New S-Curve เดินหน้าพัฒนาทักษะ

ด้าน Coding-AI-Robotics ให้คนรุ่นใหม่ต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย ผ่าน RobotLAB Thailand-Creative 

AI Camp-PIM พร้อมเร่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตอบโจทย์

โลกแห่งอนาคต หวังดันรายได้จากกลุ่มธุรกิจใหม่ ด้านสถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ตอกย้ำาความสำาเร็จ Work-

based Education ผสานพลังคนรุ่นใหม่ ลุยปั้นหุ่นยนต์ส่งของ

รุ่นใหม่ ไซส์ใหม่ ให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละพื้นที่ ...• 

คลังกระทุ้งรสก.เร่งเบิกจ่าย
ช่วยดันจีดีพีโต3.5%บี้17แห่งแก้เกมสร้างรายได้

รางน้ำา • “อาคม” บี้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน 3.5 แสนล้าน

บาท ปักหมุดปีงบ 2565 ผลงานเข้าเป้า 95% หวังช่วยกระตุ้นจีดีพี

ปีนี้ โต 3-3.5% สั่ง 17 แห่งเร่งเพิ่มประสิทธิภาพออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 

สร้างรายได้ สางขาดทุน

นายอาคม เติมพิทยาไพ                                                        

สิฐ รมว.การคลัง กล่าวในการเป็น

ประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหาร

ระดับสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE                                     

CEO Fourm) และมอบนโยบาย

ว่า หลังสถานการณ์ โควิด-19 คลี่                                        

คลาย แนวโน้มเศรษฐกิจเริ่มฟื้น                                       

ตัวต่อเนื่อง โดยปีนี้คาดว่าตัวเลข                                      

เศรษฐกิจ (จีดีพี) จะขยายตัว

ได้ 3-3.5% ขณะที่นักท่องเที่ยว

ต่างชาติอยู่ที่ 8-10 ล้านคน ซึ่ง                                       

รัฐวิสาหกิจถือเป็นอีกหนึ่งกลไก                                        

ที่มีบทบาทสำาคัญ เป็นแหล่งราย                                                  

ได้ของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และช่วยเหลือประชาชน ผ่านการ

เร่งเบิกจ่ายเม็ดเงินลงทุน

ซึ่งปัจจุบันรัฐวิสาหกิจทั้ง                                                 

หมดมีสินทรัพย์รวม 14.8 ล้าน

ล้านบาท มูลค่าใกล้เคียงกับจีดีพี                                                     

ของประเทศ ซึ่งอยู่ที่ 17.6 ล้าน                                                     

ล้านบาท และในแต่ละปีรัฐวิสาหกิจ 

มีเม็ดเงินลงทุนรวมประมาณ 3.5                                               

แสนล้านบาท ขณะท่ีส่วนราชการ

มีเม็ดเงินลงทุนรวม 6-7 แสนล้าน 

บาท รวมทั้ง 2 รวมกว่า 1 ล้าน

ล้านบาท ถือเป็นส่วนสำาคัญใน

ระบบเศรษฐกิจอย่างมาก โดยใน

ปีงบประมาณ 2565 ตั้งเป้าหมาย

การเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจอยู่ที่ 

95% ของงบลงทุน โดยปัจจุบัน

เบิกจ่ายไปแล้วราว 60% ของ

งบลงทุน เหลืออีก 30-40% รัฐ 

วิสาหกิจจะต้องเร่งดำาเนินการให้

ได้ตามกำาหนด

“การเร่งลงทุนให้ ได้ตาม

แผนถือเป็นเรื่องสำาคัญ เพราะ

หากงานล่าช้ากว่ากำาหนดจะกลาย                                                  

เป็นต้นทุน โดยปี 2564 มีรัฐ 

วิสาหกิจ 35 แห่งที่มีกำาไร ส่วน

อีก 17 แห่งผลการดำาเนินงานยัง

ขาดทุนอยู่ แม้ว่าปี 2563-2564 

จะมีโควิด-19 มากดดัน แต่

สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว ดัง

นั้นต้องเร่งแก้ปัญหาการขาดทุน

ต่อเนื่องหลายปี โดยต้องเร่ง

สร้างผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อ

สร้างรายได้ หากรู้จักพัฒนาก็

จะสร้างรายได้ให้มากกว่าต้นทุน 

เชื่อว่าไม่เกินความสามารถ” นาย 

อาคมกล่าว

นายอาคมกล่าวอีกว่า ฝาก

นโยบายให้รัฐวิสาหกิจใน 5 เรื่อง

สำาคัญ ได้แก่ 1.รัฐวิสาหกิจต้อง 

เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการดำา 

เนินงาน นำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ

ช่วยลดรายจ่ายในอนาคต 2.ปรับ                                             

ปรุงผลิตภัณฑ์ ให้ทันกับเทคโน 

โลยี เพื่อสร้างรายได้ที่มากขึ้น 

3.คุณภาพและ มาตรการการให้

บริการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ

กำากับสัญญา 4.ความเท่าเทียมใน 

การเข้าถึงบริการและความโปร่งใส 

และ 5.การบริหารความเสี่ยงด้าน 

การเงิน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่

ใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม.

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

‘จุรินทร์’สั่งลุยประกันข้าวโพด 

ไทยโพสต์ • “ออมสิน” โชว์ผล

งานปล่อยสินเชื่อสร้างงานสร้าง

อาชีพเต็มวงเงิน 5 พันล้านบาท 

ฟุ้งอุ้มคนตกงานจากพิษโควิด มี

ทุนตั้งต้นอาชีพกว่า 1.3 แสนราย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำานวย                                                 

การธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า 

ตามท่ีธนาคารได้เปิดตัว สินเชื่อ

สร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อเป็นเงิน

ทุนช่วยเหลือประชาชนได้นำาไป

ต้ังต้นประกอบอาชีพใหม่ ภายใต้

โครงการออมสิน สร้างงาน สร้าง

อาชีพ เพื่อช่วยฟ้ืนฟูและช่วยเหลือ                            

ประชาชนผู้ตกงานหรือขาดราย

ได้จากการแพร่ระบาดของโควิด-

19 โดยธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อ

สร้างงานสร้างอาชีพเพ่ือไปเร่ิม

ต้นอาชีพใหม่รวม 130,000 ราย 

ครบวงเงินโครงการ 5,000 ล้าน

บาทแล้ว

ทั้งนี้ อาชีพที่ได้รับความ

นิยมมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ผู้

ประกอบการรายย่อยที่ ไม่ใช่ช่าง 

86,859 ราย คิดเป็น 67.93% 

ของจำานวนรายที่ ได้รับอนุมัติ

สินเชื่อ, ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง 

18,895 ราย คิดเป็น 14.78% 

และธุรกิจขนาดเล็ก 10,638 ราย 

คิดเป็น 8.32% ตามลำาดับ

“สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ                                            

สำาหรับผู้เร่ิมประกอบอาชีพ/ผู้ประ 

กอบการรายย่อย วงเงินให้กู้ต้ังแต่ 

50,000-300,000 บาท อัตราดอก 

เบ้ีย 3.99% (Effective Rate) ต่อ

ปี ระยะเวลาชำาระคืนไม่เกิน 5 ปี 

ปลอดชำาระ 6 งวดแรก ภายใต้

โครงการออมสิน สร้างงาน สร้าง

อาชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ี

ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้

สามารถต่อยอดสร้างรายได้ ให้

แก่ตัวเองและครอบครัว ภายใต้

แนวคิด 4 ให้ ได้แก่ ให้ทักษะ ให้

เงินทุน ให้อุปกรณ์ และให้พ้ืนท่ี

ค้าขาย ถือเป็นการมอบความช่วย                                        

เหลือท่ีย่ังยืนให้กับประชาชนสามารถ

พ่ึงพิงตัวเองได้ในระยะยาว” นาย

วิทัยกล่าว

อย่างไรก็ดี ธนาคารได้จัด                           

กิจกรรมให้ทักษะความรู้หรืออบรม 

วิชาชีพมากกว่า 10 ช่องทาง ครอบ                                               

คลุมหลากหลายอาชีพ รวมแล้ว

ไม่น้อยกว่า 77,000 ราย จากเป้า                                                

หมายมีผู้อบรม 50,000 ราย ไม่นับ                                                         

รวมการให้อุปกรณ์ และให้ใช้พื้น                                                      

ที่บริเวณสำานักงานธนาคารออมสิน                                               

ภาค/เขต/สาขา ได้จำาหน่ายสิน 

ค้า/บริการฟรีอีกด้วย.

บุญช่วย ค้ายาดี

หากกลับไปดูพฤติกรรมการลงทุนของทางกองทุนในช่วง

เกือบ 2 ปีที่ผ่านมา จะพบว่ากองทุนมีการขายหุ้นออกมาตั้งแต่

ปีกลายแล้ว โดยปีก่อนขายออกกว่า 7.73 หมื่นล้านบาท และมา

ปี 2565 นี้ยังคงขายเพิ่มอีกมาก ซึ่งส่วนหนึ่งอ้างว่าขายจากการ

หมดอายุของ LTF แต่ดูแล้วคงไม่ใช่จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น 

เพราะแต่ละปีในอดีต LTF จะมีการซื้อขายปีละแค่ 3.4 หมื่นล้าน

บาท แต่ดูจากการขายที่ผ่านมาในปีนี้แค่ 7 เดือนเศษ กองทุนขาย

หุ้นออกไปเกือบ 1.1 แสนล้านบาทแล้ว ดูแค่นี้ก็รู้ว้าไม่ใช่การขาย

ของ LTF อย่างเดียว แต่เป็นการขายจากหุ้นในพอร์ตเดิมของทาง

กองทุนด้วย นั่นหมายความว่าในมุมมองของกองทุนกับตลาดหุ้น

ในแง่ของการเก็งกำาไร ดูจะมองในทางลบเสียมาก ทำาให้มีการขาย

ออกมาก คงไม่คิดว่ากองทุนจะมีเจตนาที่จะกดดัชนีให้ลงต่ำากว่า 

1,600 จุด เพราะนั่นเป็นความเสี่ยงของการเก็งกำาไรค่อนข้างมาก 

เพราะหากขายแล้วไม่มีใครขายต่อก็จะเท่ากับเสียโอกาสในการลงทุน

ท่ีดีไป เนื่องจากขณะน้ีมีความชัดเจนมากข้ึนว่าเศรษฐกิจไทยยังเติบโต

ได้ดี ซ่ึงการส่งออกท่ีผ่านมาก็แสดงชัดเจนว่ายังส่งออกได้ดีอย่างต่อเนื่อง 

และยังได้แรงเสริมจากธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีกำาลังฟ้ืนตัวมากข้ึน จนเกินการ

คาดหมายไปมากพอสมควร ทำาให้ธุรกิจต่างๆ ในประเทศมีผลกำาไรที่

สูงขึ้น เท่ากับจะมีผลดีให้ความคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะต่อไป

เห็นได้ชัดเจนจากการรายงานผลประกอบการของธุรกิจส่วน

ใหญ่ในตลาดจะมีกำาไรสูงกว่าเดิม บางธุรกิจมีกำาไรแบบก้าวกระโดด 

ทำาให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้มาก จึงดีกับผู้ลงทุน หากกองทุนมอง

ว่าแนวโน้มดอกเบี้ยสูงขึ้นจะมีผลเสียกับตลาดหุ้น คงจะประเมิน

ในทางลบมากเกินไป เพราะดอกเบี้ยในประเทศยังอยู่ระดับต่ำากว่า

ประเทศอื่นๆ ทำาให้ต้นทุนทางการเงินของไทยอยู่ระดับต่ำา มีผลให้

ธุรกิจจะมีกำาไรในระดับสูงได้ หรือคิดว่าจะมีเงินไหลออกไปหาดอก

เบี้ยที่สูงกว่าดูจะเป็นไปได้น้อยมาก กลับพบว่าเงินไหลเข้ามาไทย

มากขึ้น เพราะราคาหุ้นยังอยู่ระดับต่ำา แต่ธุรกิจดูจะมีแนวโน้มทำา

กำาไรได้ดี จึงเหมาะกับการลงทุน นักลงทุนต่างชาติจึงยังทยอย

ลงทุนต่อไป

 ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามอง ในกลุ่มพลังงานยังคงมองว่าธุรกิจ

จะมีกำาไรดีต่อไป จึงน่ามองที่ AGE, 

GPSC และ ACC กลุ่มขนส่งยังมองธุรกิจ                                                              

จะเติบโตดีมีกำาไรสูง น่ามองที่ KEX, PSL 

และ RCL กลุ่มธนาคารเมื่อทาง IMF ยัง

มองว่าอาเซียนจะมีเศรษฐกิจดีกว่าทาง

ตะวันตก จึงน่ามองที่ BBL, SCB และ 

TISCO กลุ่มอาหารธุรกิจที่ยังโตต่อเนื่อง 

น่ามองที่ ASIAN, NSL และ CBG หุ้น

รายตัวที่น่าจับตามี AH, INET และ 

PTTGC 

การที่นักลงทุนต่างชาติยังทยอย

ซื้อหุ้นแสดงถึงความมั่นใจในการลงทุน

มาก ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีปัจจัยบวก

หนุนอยู่ นักลงทุนไทยก็ควรไตร่ตรองให้ดี

จะได้ไม่พลาดการลงทุนที่ดีเช่นกัน.

กองทุนกดดันดัชนี 22/8/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 3,455.02 7,026.86 -3,571.84
 5,423.80 5,042.85 +380.95
 27,101.24 25,457.64 +1,643.59
 21,109.98 19,562.68 +1,547.30

57,090.04
-10.10

1,615.82
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 35.60 36.33
ยูโร 35.40 36.50
ปอนดสเตอรลิง 41.63 43.21
เยน (100 เยน) 25.83 26.94
หยวนจีน 4.96 5.35
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,600 29,700
ทองรูปพรรณ 29,061 30,200
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

กรุงศรีตั้งเป้า

โกยแชร์40%

สิ้นปีขึ้นเบอร์1

ไทยโพสต์ • นางสาวชญาน์ธิป 

พันธุ์มณี กรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล 

ออโต้ ลีส จำากัด (มหาชน) เปิด

เผยถึงภาพรวมของตลาดสิน

เชื่อรถจักรยานยนต์ในครึ่งแรก

ของปี 2565 ที่ผ่านมายังคงอยู่

ในสถานการณ์ที่ท้าทาย กรุง

ศรี มอเตอร์ไซค์ จึงให้ความ

สำาคัญกับการนำาเสนอโซลูชัน

ด้านสินเชื่อและนวัตกรรม เพื่อ

สนับสนุนให้ลูกค้าสามารถเป็น

เจ้าของรถได้อย่างมั่นใจและ

สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งขยาย

โอกาสทางธุรกิจให้แก่พันธมิตร

รถจักรยานยนต์ ส่งผลให้พอร์ต

สินเชื่อยังคงเติบโตได้อย่างต่อ

เนื่องและมีมูลค่ารวม 37,000 

ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ 

“เตรียมขับเคลื่อนธุรกิจ

ครึ่งปีหลัง มองว่าตลาดรถจักร 

ยานยนต์จะเติบโตได้ต่อไป จาก

การบริโภคภาคเอกชนที่มีแนว

โน้มฟื้นตัวต่อเนื่องและรายได้

ครัวเรือนที่ปรับตัวดีขึ้น ตั้งเป้า

ว่าพอร์ตสินเชื่อรถจักรยานยนต์

ของกรุงศรี มอเตอร์ไซค์ จะมี

มูลค่ารวม 38,150 ล้านบาท

ภายในสิ้นปีนี้ และเชื่อมั่นว่า

จะสามารถรักษาตำาแหน่งผู้นำา

ตลาดสินเช่ือรถจักรยานยนต์

ครบวงจรได้ต่อไป ด้วยส่วนแบ่ง                                      

ตลาด 40% ของยอดสินเชื่อใหม่                                            

พร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุน

ให้ลูกค้าและคู่ค้าของเราสามารถ

ก้าวผ่านความไม่แน่นอนทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต” นางสาว

ชญาน์ธิปกล่าว. 

ไทยโพสต์ • “จุรินทร์” เคาะเดิน                                               

หน้าโครงการประกันรายได้ข้าว  

โพดปี 4 ทุ่ม 1.66 พันล้าน อุ้ม

เกษตรกร 4.52 แสนราย ดีเดย์

จ่ายงวดแรก 20 พ.ค.นี้ พร้อม

กางยุทธศาสตร์ 3 ปี เพิ่มผลผลิต

ข้าวโพด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์                                                     

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ 

เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการ

ประชุมคณะกรรมการนโยบาย

และบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ (นบขพ.) ว่า ท่ีประชุมเห็นชอบ                                   

โครงการประกันรายได้เกษตรกร

ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีที่ 4 

โดยจะเริ่มดำาเนินการตั้งแต่วันที่ 

1 พ.ย.2565-30 เม.ย.2567 ประ 

กันรายได้เกษตรกรที่เริ่มปลูกตั้ง 

แต่ 1 มิ.ย.2565 ถึง 31 พ.ค.2566 

โดยงวดที่ 1 จะเริ่มจ่ายเงินส่วน

ต่างถ้าราคาต่ำากว่ากิโลกรัมละ 

8.50 บาท ตามรายได้ที่ประกัน

ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.2565 เป็นต้น

ไป เตรียมงบ 1,669.8 ล้านบาท มี

เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 452,000                                                   

ราย

ทั้งนี้ ยังเห็นชอบมาตรการ

ช่วยชดเชยดอกเบี้ย 3% ให้กับ

สถาบันเกษตรกรและผู้รวบรวม

ข้าวโพด เพื่อป้องกันราคาข้าวโพด

ตกต่ำา โดยจะได้มีการนำาเสนอเข้า

สู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามขั้น

ตอนต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยัง

เห็นชอบโครงการส่งเสริมการปลูก                                          

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำานา 

ปริมาณการผลิต 0.8 ล้านตัน รัฐ 

บาลมีนโยบายสนับสนุนหลายมาตร                                                

การ เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.2565-15 

ม.ค.2566 ใช้งบประมาณ 262 

ล้านบาท และเห็นชอบยุทธศาสตร์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2565-2567 

(3 ปี) โดยมีเป้าหมายสำาคัญคือ                                                    

เพ่ิมผลผลิตต่อไร่เป็น 1,104 กก.ต่อ                                                           

ไร่ เพ่ิมพ้ืนท่ีการปลูกเป็น 1,106,622 

ไร่เร่งรัดการปลูกหรือพัฒนาข้าวโพด 

คุณภาพท่ีได้มาตรฐาน GAP บังคับ 

ใช้ 22 ส.ค.2565 ถึงปี 2567.
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ORเสริมแกร่งธุรกิจอาหาร		
ทุ่มงบเทก‘ดุสิตฟู้ดส์’25% 

TOPขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

HBA จัดงาน Expo 2022 ปลุกกำาลังซื้อ

นายวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน 

เปิดเผยว่า เพื่อกระตุ้นกำาลังซื้อในช่วงก่อนส่งท้ายปี  สมาคมฯ 

เตรียมจัดงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2022 ขึ้นระหว่าง

วันที่ 14-18 กันยายนนี้ ภายใต้แนวคิด “สร้าง-เปลี่ยน-โลก” 

งานที่รวมคุณภาพบริการด้านรับสร้างบ้านไว้แบบครบวงจร

ในงานเดียว โดยภายในงานจะมีบริษัทรับสร้างบ้านและบริษัทวัสดุ                                                                                                     

รวมกว่า 40 บริษัท พร้อมแบบบ้านมากกว่า 1,000 แบบ ต้ังแต่ 

1-100 ล้านบาท ต้ังเป้ายอดจองปลูกสร้างบ้านภายในงาน 3,500 

ล้านบาท จาก 35 บริษัทรับสร้างบ้าน คาดผู้เข้าชมงาน 10,000  ราย 

แสนสิริอัดแคมเปญดันยอดขายโต

นายอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติ

การ บมจ.แสนสิริ หรือ SIRI เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดอสัง

หาฯ ในช่วงไตรมาส 3 กลุ่มลูกค้ายังคงมีความต้องการที่อยู่

อาศัยต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้เปิดตัวแคมเปญ “ดีลเกินต้าน ผ่อน

ให้สูงสุด 24 เดือน” ไม่ต้องจ่าย เข้าอยู่ได้เลยในโครงการบ้าน 

คอนโดมิเนียม ทาวน์ โฮม กว่า 40  โครงการพร้อมอยู่ทั่วประ 

เทศ พร้อมรับข้อเสนอดีๆ อีกมากมายในแต่ละโครงการ อาทิ 

ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน* และอื่นๆ  อีกมากมาย ตั้งแต่วันนี้ จนถึง

วันที่ 30 กันยายนนี้เท่านั้น วางเป้าปิดยอดขาย 9 เดือน 30,000 

ล้านบาท

จัดชุดเฉพาะกิจตรวจบะหมี่หวั่นแอบขึ้นราคา

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิด

เผยว่า กรมฯ ได้กำาชับเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราสถานการณ์การ

จำาหน่ายสินค้าบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป อาหารสด และสินค้าอุปโภค

บริโภคอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกิดการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้น

ราคาล่วงหน้า ตลอดจนปฏิเสธการจำาหน่ายแก่ผู้บริโภค ล่าสุด

ได้จัดชุดเจ้าหน้าที่ 10 ทีมออกติดตามสถานการณ์ราคาและ

ปริมาณสินค้าใน กทม.ทั้ง 50 เขต  ส่วนในต่างจังหวัดได้มอบ

หมายสำานักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบติดตาม

อย่างเข้มงวดด้วย ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าสินค้ามีเพียงพอ

กับความต้องการของประชาชน

เพิ่มขายหวยดิจิทัลเป็น 11.5 ล้านฉบับ

พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำานวยการสำานักงานสลากกิน

แบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การจำาหน่ายสลากดิจิทัลในงวดวันท่ี 1 

ก.ย.65 จำานวน 10.3 ล้านฉบับ ขายได้หมดแล้วเมื่อวันท่ี 21 ส.ค.

65 โดยใช้เวลาขายท้ังหมดประมาณ 5  วัน ดังน้ันในงวดวันท่ี 16 

ก.ย.65 ท่ีจะเร่ิมขายต้ังแต่วันท่ี 2  ก.ย.เป็นต้นไป สำานักงานสลากฯ 

จะเพ่ิมสลากดิจิทัลอีกประมาณ 1.5 ล้านฉบับ หรือคิดเป็นจำานวน

สลากท้ังหมดท่ีจะขายในงวดดังกล่าวไม่ต่ำากว่า 11.5 ล้านฉบับ 

โดยได้เรียกตัวแทนเข้ามาทำาสัญญาท้ังหมด 3 พันราย คิดเป็น

จำานวนสลาก 1.5 ล้านฉบับ ต้ังแต่วันท่ี 21 ส.ค.65 โดยมีตัวแทน

เข้ามาทำาสัญญาแล้ว 1.3 พันราย จากท่ีเรียกมาท้ังหมด 1.5 พัน

ราย และในวันท่ี 22 ส.ค.ได้เรียกมาทำาสัญญาอีก 1.5 พันราย

จิราพร ขาวสวัสดิ์

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.

ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก หรือ                                                

OR เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ

กรรมการ (บอร์ด) โออาร์ได้

อนุมัติให้ บริษัท มอดูลัส เวน

เจอร์ จำากัด หรือ Modulus ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยของ OR ลงนาม                     

ในสัญญาการร่วมลงทุนใน บริษัท  

ดุสิต ฟู้ดส์ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของกลุ่ม บมจ.ดุสิตธานี  ใน                                             

สัดส่วน 25% วงเงินไม่เกิน 299.6                                                   

ล้านบาท เพื่อจะเป็นการเสริม

สร้างศักยภาพธุรกิจไลฟ์สไตล์

ของบริษัท โดยเฉพาะธุรกิจอาหาร 

ไทยโพสต์ • OR ทุ่มเกือบ 300 ล้านบาท หุ้นสัดส่วน 25% ใน “ดุสิต 

ฟู้ดส์”  เดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจอาหาร ‘ไทยออยล์’                                                                                     

เดินหน้าเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ประกาศอัตราส่วนใช้สิทธิ 11.7681 

หุ้น

ทั้งที่เป็นธุรกิจที่ OR ดำาเนินการ

เองและพันธมิตรที่ OR เข้าไป

ร่วมลงทุนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

“โออาร์เดินหน้าตามวิสัย

ทัศน์ใหม่ มุ่งเน้นประสานความ

ร่วมมือเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง

ของธุรกิจและเพื่อร่วมเติมเต็ม

ศักยภาพ เดินหน้าสู่การเติบโต

และก้าวสู่ความสำาเร็จไปด้วยกัน

อย่างยั่งยืน ในทุกมิติการร่วม

กับกลุ่มดุสิตธานี ลงทุนในบริษัท 

ดุสิต ฟู้ดส์ จำากัด ซึ่งดำาเนิน

ธุรกิจอาหารที่หลากหลายและมี

ศักยภาพในการเติบโตในครั้งนี้” 

นางสาวจิราพรกล่าว 

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 

บมจ.ดุสิตธานี กล่าวว่า ความ

ร่วมมือกับ OR ในครั้งนี้ จะ

ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ

การเติบโตของธุรกิจอาหารภาย                         

ใต้การบริหารของกลุ่มดุสิตธานี                         

ทำาให้สามารถเข้าถึงไลฟ์สไตล์

ของผู้คนและกระจายอยู่ในชุมชน

ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ผ่านสถานี

บริการพีทีที สเตชั่น และร้าน

คาเฟ่ อเมซอน

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประ                                            

ธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรม 

การผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยออยล์                                            

หรือ TOP กล่าวว่าไทยออยล์

เตรียมเดินหน้าการเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่งของโครงสร้าง

เงินทุนและรองรับการเติบโตใน

อนาคต โดยจะจัดสรรและเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วน

การถือหุ้นในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 

80% ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออก                                            

และเสนอขายในครั้งนี้ และ 

กำาหนดอัตราส่วนการใช้สิทธิที่                                            

11.7681 หุ้นสามัญเดิมของบริษัท                                                

ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งนี้ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดสรรให้                                         

แก่ผู้ ถือหุ้นที่ จะทำาให้บริษัทมี

ภาระหรือหน้าที่ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ. 

เยี่ยมชม • นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

(มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม                                            

บริษัทบางจากฯ ร่วมให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์                                         

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในการประ                                           

ชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย หรือ TCAC 

และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่

ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ Bangchak 100X 

Climate Action ของบางจากฯ ซึ่งจัดแสดงผลการ

ดำาเนินงานด้าน Climate Action ตามแนวทางการ

ขับเคลื่อนธุรกิจมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ของกลุ่ม

บางจากฯ ในปี ค.ศ.2050.

‘ทอท.’คุยโว66พลิกกำาไร

ผู้ โดยสารแตะ94ล้านคน

• มีความสุข สมวัย 98 ปี แผน วรรณเมธี ใช้ชีวิตคุ้มๆ 

กับการชอบดื่มโค้กวันละกระป๋องทุกวัน หลังเกษียณจากทุกงาน 

วางมือแล้ว แต่ยังไม่วางมือจากกระป๋องอ่ะ ..•

• เข้าไปชี้แจงงบประมาณในสภา แบบรู้จริงเรื่องปิ้งย่าง 

จากลีลา งานของ ส.ส.ในพื้นที่ มาเป็น นายก อบจ. ของ คมคาย 

อุดรพิมพ์ จึงมีรสชาติ แซ่บ..ดุจเดิม ...•

• กลับขึ้นมาผงาดอีกครั้ง เมื่อชนะคดีความ บุญพร 

บริบูรณ์ส่งศิลป์ แห่ง บล.หยวนต้า โบรกเกอร์ เบอร์ต้นๆ ของ

วิภาวดีรังสิต • ทอท.ลุ้นจีน

ผ่อนคลายเดินทาง-สถานการณ์

โลกปกติ คาดปี 66 มีผู้ โดยสาร

กว่า 94 ล้านคน  เร่งเตรียม

ความพร้อมเปิด SAT-1 รับผู้

โดยสาร 140 ล้านคน พร้อมลุย

ธุรกิจการบินดิจิทัล   

นายนิตินัย ศิริสมรรถ

การ กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ 

ทอท. (AOT) เปิดเผยว่า ทอท.

ได้เตรียมความพร้อมด้านธุรกิจ

เพื่อรองรับช่วงเปลี่ยนผ่านทาง

ธุรกิจอุตสาหกรรมการบินหลัง

ยุคโควิด-19 โดยคาด ทอท.จะ

กลับมาทำากำาไรสูงสุดตลอดกาล

อีกครั้ง ซึ่งคาดว่าในปี 2567 

ทอท.จะมีกำาไรสูงกว่า 1 เท่า 

เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดโควิด-

19 หรือปี 2562 ที่เคยทำากำาไร

สูงสุด 26,000 ล้านบาท  

“ธุรกิจของ ทอท.ในปี 2566 

จะฟื้นตัวอย่างมาก จนมีลุ้นกลับ

มาทำากำาไรอีกครั้ง ส่วนปี 2567 

เชื่อว่า ทอท.จะกลับมาทำากำาไร

สูงสุดตลอดกาลอีกครั้ง อาจสูง                                        

กว่าสถิติทำากำาไรตลอดกาลครั้งล่า                                                

สุด 1 เท่า หากประเทศจีนผ่อน                                            

คลายการเดินทาง และสถาน 

การณ์ต่างๆ ของโลกกลับเข้าสู่

สภาวะปกติ” นายนิตินัยกล่าว   

นายนิตินัยกล่าวว่า สำาหรับ 

ในปี 2566 คาดว่า 6 ท่าอากาศ  

ยานของ ทอท.จะมีตัวเลขผู้ โดย                                             

สารฟ้ืนตัวกลับมาประมาณ 66%                           

หรือ 2 ใน 3 เมื่อเทียบกับช่วง

ก่อนเกิดโรคระบาดโควิด-19 

กล่าวคือ ผู้ โดยสารจะกลับมา

ประมาณ 93-94 ล้านคน จาก

เดิมปี 2562 ผู้ โดยสารอยู่ที่ 140 

ล้านคน ดังนั้น ทอท.จึงเตรียม

เปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่อง

บินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 :                                   

SAT1) พร้อมระบบอำานวยความ                       

สะดวกผู้ โดยสารที่ผสมผสาน

ความเป็น Digital Airport มาก

ขึ้นตอบสนองพฤติกรรมการเดิน

ทางยุคใหม่.  

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

หูตึง..ภัยเงียบเสี่ยงสมองเสื่อม

จุฬาฯจัดศูนย์ให้ความรู้ป้องกัน 

 

 

สรุปผลประกอบการ 6 เดือน 
                 ( หน่วย : ลา้นบาท ) 

 ไตรมาสท่ี 2 งวด 6 เดือน 

 2565 2564 % 2565 2564 % 

       

เบี้ยประกนัภยัรบั 5,731.0 5,840.2      (1.9) 12,350.1 11,997.4      2.9 

กาํไร (ขาดทุน) จากการรบัประกนัภยั (1,904.4) 916.5  (307.8) (6,784.6) 1,648.6  (511.5) 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (242.3) (211.8)     14.4 (507.5) (491.4)  3.3 

ตน้ทุนทางการเงนิ     (10.6)     (10.0)       6.0 (21.0) (19.9) 5.5 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรบัประกนัภยั (2,157.3) 694.7    (410.5) (7,313.1) 1,137.3 (743.0) 

รายไดสุ้ทธิจากการลงทุน 267.2 260.0       2.8 657.7 714.7 (8.0) 

กาํไรจากการขายหลกัทรพัยแ์ละสนิทรพัย ์ 2,828.6 103.3    2,638.2 3,403.0 131.3 2,491.8 

ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วม       

ภายใตว้ธีิส่วนไดเ้สยี     11.7     8.1     44.4        16.0        11.8 35.6 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 950.2 1,066.1    (10.9) (3,236.4) 1,995.1   (262.2) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงนิได ้ (521.6) (172.2)    202.9        84.5 (285.1) (129.6) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ      428.6      893.9    (52.1) (3,151.9) 1,710.0 (284.3) 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท) 4.03 8.40    (52.1) (29.60) 16.06 (284.3) 

จาํนวนหุน้ 106.47ลา้น                                    106.47ลา้น                                     106.47ลา้น 106.47ลา้น  

เงนิปนัผลต่อหุน้ (ระหว่างกาล) (บาท) 3.50 3.50     -        7.00        7.00     - 
 

ประกาศจา่ยเงนิปนัผล 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร ัง้ท่ี 3/2565  ซึ่งไดป้ระชุมเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 11 สงิหาคม 2565 มีมติดงัน้ี 

1. เสนอใหจ้ดัสรรเงนิปนัผลระหว่างกาล สาํหรบัผลประกอบการของไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 แก่ผูถ้อืหุน้                      

ในอตัราหุน้ละ 3.50 บาท 

2. กาํหนดรายช่ือผูถ้อืหุน้ท่ีมีสทิธิรบัเงนิปนัผลในวนัพฤหสับดีท่ี 25 สงิหาคม 2565 (Record Date)                             

3. กาํหนดจา่ยเงนิปนัผลในวนัพฤหสับดีท่ี 8 กนัยายน 2565 โดยการสง่เช็คใหผู้ถ้อืหุน้ทางไปรษณีย ์

ลงทะเบียน หรือโอนเขา้บญัชีเงนิฝากธนาคารตามท่ีผูถ้อืหุน้ไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้

 จงึประกาศมาเพื่อทราบทัว่กนั 

ลงช่ือ ศรีจติรา  ประโมจนีย ์

(นางศรีจติรา  ประโมจนีย)์ 

เลขานุการบริษทั 

เมืองไทย จึงวางแผนที่จะกลับมาทวงแชมป์ ไต่อันดับ 1 ใน 5 

ของแถวบน เร็วๆ นี้ โปรดทราบ ... •

• อยู่ในแวดวงตลาดแรงงานมานานมากแล้ว ในฐานะนักวิชา                                                                                   

การ รศ.ดร.แล ดิลกวิทยรัตน์ หันเข็มงานเป็น “โค้ชไอดอล” นับเป็น 

การปรับตัวยุคหลังโควิด-19 ...น่ีกระมัง เขาเรียกว่า...นิวนอร์มอล ....•

• กวาดรางวัลมาหลายถ้วย พีรพงศ์  จิระเสวีจินดา บิ๊ก 

บอสค่ายกองทุนบัวหลวง ปลื้มกับผลงานของบริษัท จึงตบรางวัล

น้องๆ ด้วยมื้อใหญ่ ส่วนโบนัสต้องรอปลายปีนะ ...•

• ยังไงกันนี่.. เพิ่งเปิดตัวว่าเป็นสาวมาดเท่ ขวัญใจสาว

น้อยสาวใหญ่ แถมไฮโซดังยังตามขายขนมจีบไปได้ ไม่นาน ..จู่..จู่ 

กลายเป็นสาวสายหวานไปเสียแล้ว สำาหรับเจ้าแม่โรงจำานำา “ป๊อบ 

ปิโยรส ชูชัยแสงรัตน์” หลังปรากฏกายเป็นหนึ่งในผู้สมัคร Mrs.

Thailand World 2022 ล่าสุดทำาเอาแฟนๆ เซอร์ไพรส์ตาแตก ...•

ณัฐ วรา

นปัจจุบันทั่วโลกมีจำานวนผู้มีภาวะสมองเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆ 

จากการที่สังคมโลกกำาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะใน

กลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำาและรายได้ปานกลาง ซึ่งการสูญเสีย

การได้ยินนับเป็นสาเหตุหลักและเป็นสาเหตุเดียวของภาวะ

สมองเสื่อมที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ เพื่อกระตุ้นการรับรู้และ

ความเข้าใจในปัญหานี้ในระดับโลก นักวิจัยจาก John Hopkins 

มหาวิทยาลัยชื่อดังจากสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมและประชุมวิชาการ ASIA 

Fellows Program in Aging, Hearing, & Public Health ให้กับนักวิจัย

ทั่วภูมิภาคเอเชียเป็นครั้งแรก

ศ.ดร. Frank Lin แพทย์เฉพาะทาง โสต ศอ นาสิก สุขภาพ

จิต และระบาดวิทยา และผู้อำานวยการศูนย์วิจัยเพื่อการได้ยินและ

สาธารณสุข (Cochlear Center for Hearing and Public Health) 

มหาวิทยาลัย John Hopkins โรงเรียนแพทย์ด้านหูอันดับหนึ่งใน

สหรัฐอเมริกา ได้

ร่วมมือกับคณะ

แพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย นำาทีม

โดย อ.ดร.พญ.นัต

วรรณ อุทุมพฤกษ์พร 

ศิษย์เก่าของ John 

Hopkins Cochlear 

center for hearing and Public Health จัดการอบรมให้ความรู้ในการ

อบรมและการประชุมวิชาการแบบ Hybrid ครั้งแรกในเอเชีย โดย

ร่วมมือกับภาควิชา โสต ศอ นาสิก และ School of Global Health 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรณรงค์ให้บุคลากร

ทางการแพทย์จากทั่วเอเชียเข้าใจว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์จะ

เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหากการศึกษาและวิจัย

นั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันของแพทย์หลาก

หลายสาขา รวมถึงนโยบายการให้บริการทาง

สาธารณสุขที่เข้าใจความเชื่อมโยงดังกล่าว 

ศ.ดร. Frank Lin ยังได้กล่าวว่า “การ

ได้ยินมีความสำาคัญมากสำาหรับการสูงวัย

อย่างมีคุณภาพ หรือ Healthy Aging เพราะ

ความสามารถในการได้ยินทำาให้เราสามารถมี

ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ รอบตัว และการสูญเสียการได้ยินเป็นสาเหตุ

หลักสาเหตุเดียวของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุที่สามารถป้องกัน

และแก้ไขได้ เราจึงต้องให้ความสำาคัญอย่างมากในการป้องกันการสูญ

เสียการได้ยิน ซึ่งเป็นปัญหาที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก 

ทั้งนี้ ปัญหาการได้ยินนำามาซึ่งภาวะไม่พึงประสงค์หลาย

ประการ เช่น ภาวะแยกตัวจากสังคม ภาวะซึมเศร้า ปัญหาการ

ทรงตัวพลัดตกหกล้ม สับสน มีอารมณ์ฉุนเฉียว ทะเลาะกับครอบครัว 

กลายเป็นไม่พูดคุยกัน ซึ่งภาวะเหล่านี้ล้วนทำาให้คุณภาพชีวิตลดลง

เป็นอย่างมาก ส่วนสาเหตุที่ทำาให้ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินเกิดความ

เสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมนั้น เกิดจากเมื่อมีเสียง คำาพูด การ

สนทนาเข้าไปกระตุ้นสมองน้อยลง สมองก็จะเสื่อมถอยและประมวล

ผลได้น้อยลง ช้าลงเรื่อยๆ เมื่อนานวันเข้านั้นจากงานวิจัย

สแกนสมองพบว่าเนื้อสมองฝ่อลงไปได้เลยทีเดียว โดย

เฉพาะเนื้อสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแปลผลภาษา ซึ่ง

เมื่อถึงภาวะนี้แล้วนั้น การกระตุ้นให้สมองกลับมาทำางาน

อย่างเต็มประสิทธิภาพดังเดิมอาจต้องใช้เวลามาก”

อ.ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร แพทย์เฉพาะทาง 

หน่วยโสตประสาทวิทยาฝ่ายโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์  สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นผู้อำานวยการโครงการ

ในฝั่งประเทศไทย หัวหน้าทีมจัดงานอบรมและประชุม

วิชาการ ASIA Fellows Program in Aging, Hearing, & Public 

Health ในครั้งนี้ กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือในการทำา

วิจัยระดับนานาชาติเพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั่วโลก 

ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ทางมหาวิทยาลัย John Hopkins ได้มีความร่วม

มือกับภูมิภาคเอเชีย โดยได้เลือกให้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เป็นผู้ร่วมจัดงาน ซึ่ง

การจัดงานประชุมในครั้งนี้ ได้รับ

การตอบรับเป็นอย่างดี มีบุคลากร

ทางการแพทย์หลากหลายสาขา นัก

วิทยาศาสตร์ และนักวิชาการจาก 

10 ประเทศในเอเชีย เข้าร่วมเพื่อ

นำาเสนอผลงานวิจัยและแบ่งปัน

ประสบการณ์การทำางานที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิม

ฉลองการครบรอบ 75 ปีของคณะแพทยศาสตร์”

สำาหรับผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารความรู้เกี่ยวกับการได้ยินและ

ภาวะสมองเสื่อม สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook 

ของทางศูนย์การได้ยิน การสื่อสารและการทรงตัว โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ที่ https://www.facebook.com/

ChulaHearingBalance

ใ
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้



จากชัยชนะในเกมนี้ทำาให้แชมป์เก่า ปารีส แซงต์ แชร์แม็ง 

คว้าชัย 3 นัดรวด มี 9 แต้มเต็ม ยิงได้ 17 ประตู เสีย 3 ประตู 

ยึดตำาแหน่งจ่าฝูงของตารางอย่างเหนียวแน่น ขณะที่ลีลล์ลงเล่น

ไป 3 นัด ชนะ เสมอ และแพ้ อย่างละ 1 นัด มี 4 แต้ม รั้งอันดับ 

12

หลังจบเกม คริสตอฟ กัลติเยร์ กุนซือใหญ่ของทีมปารีส 

แซงต์ แชร์แม็ง กล่าวชื่นชมฟอร์มการเล่นของลูกทีมที่เล่นได้

อย่างท็อปฟอร์ม และ

ได้ผลการแข่งขันที่

ยอดเยี่ยมกลับออกมา

“ลูกยิง 8 

วินาทีแรกมาจาก

ไอเดียของโค้ชและ

ทีมเทคนิค ที่เอามา

เสนอให้นักเตะลอง

ทำาดูและลูกทีมของ

ผมก็เห็นด้วย และ

ลองพยายามจนทำาได้

สำาเร็จ เราเพิ่งซ้อมลูก

นี้กันก่อนแข่ง 1 วัน 

และมันก็ได้ผล” กัลติ

เยร์เริ่มกล่าว

“ในส่วนของเนย์มาร์ เขามีบทบาทมากๆ ในการควบคุม

จังหวะของเกม และเรื่องราวระหว่างเขากับเอ็มบัปเปก็ไม่ได้มี

ปัญหาอะไรกันเลยแม้แต่น้อย ทั้งสองคนอยากจะเล่นด้วยกัน”

“ขณะที่รูปเกมถือเป็นค่ำาคืนที่สวยงามสำาหรับเรา ผมพอใจ

ผลงานทั้งในส่วนของทีมเวิร์กและฟอร์มการเล่นส่วนตัวของนัก

เตะทุกคน” นายใหญ่เปแอสเชทิ้งท้าย.
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3 คิวไทยดวล ‘นอร์เทิร์นไอร์แลนด์’ สะสมแต้ม

อังกฤษ • สนุกเกอร์สะสมคะแนนโลกรอบคัดเลือก รายการนอร์เทิร์น 

ไอร์แลนด์ โอเพ่น (BetVictor Northern Ireland Open) ระหว่างวัน

ที่ 23-28 สิงหาคมนี้ ที่โรบิน พาร์ก ไลชัวร์ เมืองวีแกน  อังกฤษ ซึ่ง

เป็นรายการของปีนี้ในศึกโฮม เนชันส์ ซีรีส์ ชิงเงินรางวัลรวม 422,000 

ปอนด์ รายการนี้มีนักกีฬาไทยจะเข้าร่วมดวลคิวทั้งสิ้น 3 คนด้วยกัน 

ประกอบด้วย “หมู ปากน้ำา” นพพล แสงคำา มือ 38, “เอฟ นครนายก” 

เทพไชยา อุ่นหนู มือ 53 และ “มิงค์ สระบุรี” ณัชชารัตน์ วงศ์หฤทัย 

สาวไทยคนแรก คว้าแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิง 2022 ได้การ์ดทัวร์อาชีพ 

2 ปี โดยมิงค์จะลงแข่งขันเป็นคนแรก ในคู่ที่ 7 ต้องโคจรมาพบกับมิต

เชลล์ มานน์ วัย 30 ปีของอังกฤษ มืออันดับที่ 72 ของโลกอีกครั้ง ใน

เวลา 19.00 น. วันอังคารที่ 23 สิงหาคมนี้ โดยเพิ่งพบกันในรอบคัด

เลือกยูโรเปียน มาสเตอร์ส เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งมิงค์แพ้ 1-5 

จากนั้นจะเป็นคิวของหมู ลงเล่นเป็นคู่ที่ 41 เจอกับเบน เมอร์เทนส์ ดาว

รุ่งวัย 17 ปีจากเบลเยียม เจ้าของแชมป์เวิลด์ โอเพ่น รุ่นยู-16 ปี เมื่อ

ปี 2018 ซึ่งได้สิทธิ์มาเล่นซีซั่นนี้ หลังจากคว้าแชมป์สนุกเกอร์ชิงแชมป์

ยุโรป รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี (the EBSA European Under-21 Snooker 

Championships) มาครอง โดยจะสู้กันในเวลา 19.00 น. วันศุกร์ที่ 26 

สิงหาคมนี้ ปิดท้ายด้วย เอฟ นครนายก แข่งขันในคู่สุดท้ายประจำาการ

คัดเลือกของรายการ พบกับ คริส เวคลิน มือ 44 จากอังกฤษ วัย 30 ปี  

คืนวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคมนี้ เวลาตี 1 สำาหรับผู้ชนะในรอบนี้จะได้ไป

แข่งขันรอบสุดท้ายที่กรุงเบลฟาสต์ เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือ ใน

วันที่ 16 ตุลาคมนี้ โดยแชมป์เมื่อปีที่แล้วคือ มาร์ก อัลเลน นักสอยคิว

คนดังของเจ้าถิ่น ที่ปราบจอห์น ฮิกกินส์ สุดมันส์ 9-8 เฟรม

3 ดีกรีแชมป์ร่วมแข่งขันไทยแลนด์ มิกซ์ สนาม 4

กรุงเทพฯ • กอล์ฟ ไทยแลนด์ มิกซ์ โฮสต์ บาย ทรัสต์กอล์ฟ 2022 

สนามที่ 4 แข่งขันระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2565 ที่สนามธนา

ซิตี้ คันทรี คลับ แบบพาร์ 72 ผู้ชายระยะ 7,008 หลา ผู้หญิงระยะ 

6,281 หลา เป็นการเก็บคะแนนสะสม ออเดอร์ ออฟ เมอริต ของ

ทรัสต์กอล์ฟ ทัวร์ เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟอาชีพทั้งชายและหญิงเล่น

ร่วมกัน คิดคะแนนแบบสเตเบิลฟอร์ด (Stableford) 4 วัน 72 หลุม 

หลังจบ 36 หลุมคัดนักกอล์ฟอันดับ 1-60 และเสมอ (ไม่รวมนักกอล์ฟ

สมัครเล่น) ผ่านเข้าไปเล่น 2 วันสุดท้าย ชิงเงินรางวัล 3 ล้านบาท จัด

แข่งขันโดยทรัสต์กอล์ฟ ศูนย์ฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพการตีกอล์ฟ

ด้วยเทคโนโลยีระดับโลกที่ทันสมัย รายการนี้ “โปรโจ๊ก” ชัพชัย นิราช 

นักกอล์ฟวัย 39 ปีจากพิษณุโลก เจ้าของแชมป์ไทยแลนด์ มิกซ์ฯ สนาม

ที่ 2 เมื่อปีที่แล้ว ณ สนามอัลไพน์ฯ เชียงใหม่ พร้อมด้วย “โปรพราว” 

ชเนตตี วรรรแสน สวิงสาวจากเชียงใหม่วัย 18 ปี เจ้าของ 3 แชมป์จาก

การแข่งขันในซีซั่นนี้ และ “โปรเปียโน” อาภิชญา ยุบล สวิงสาววัย 19 

ปีจากสระบุรี เจ้าของแชมป์คนแรกของไทยแลนด์ มิกซ์ฯ ที่แบล็คเมาน์

เท่นฯ ตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ทั้งหมด โดยโปรโจ๊ก ชัพชัย 

กล่าวถึงความพร้อมในรายการนี้ว่า “ฟอร์มการเล่นตอนนี้ถือว่าน่าพอใจ 

โดยเฉพาะการไปเล่นแมตช์ที่ต่างประเทศมาล่าสุดทำาได้ดี มีความมั่นใจ 

และอยากจะคว้าแชมป์มากๆ กลับมาซ้อมจริงจังได้ 4 เดือนแล้ว มีเสริม

เรื่องเทคนิคการสวิงมากขึ้น เหลือความพร้อมด้านร่างกายที่ต้องฟิตมาก

ขึ้นมาเล่นรายการนี้ ก่อนจะลงเล่นในศึกไทยแลนด์ โอเพ่น ก่อนจะเดิน

ทางเล่นที่ไต้หวัน และตั้งเป้ากับตัวเองเพื่อลงเล่นใน LIV GOLF

ดู ‘บัวขาว’ ชกมือเปล่า 3 ก.ย.ที่ราชดำาเนิน

กรุงเทพฯ • บีเคเอฟซี ไทยแลนด์ นำาโดย นิค แชปแมน ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและประธานฝ่ายปฏิบัติการ และวรรธนัย วรรธนะกุล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เดินหน้า

จัดงานระเบิดศึกแห่งประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึก กับครั้งแรกของ

ศิลปะการต่อสู้มือเปล่าครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลกใน “บีเคเอฟซี ไทยแลนด์ 

พรีเซนเต็ด บาย สิงห์ ครั้งที่ 3” ภายใต้ชื่อรายการ “Moment of Truth” 

ของสุดยอดนักสู้ขวัญใจชาวไทย “บัวขาว บัญชาเมฆ” เจ้าของแชมป์ 

K-1 World MAX 2 สมัย ปะทะ “เออร์แกน วาโรล” (Erkan Varol) คู่ท้า

ดวลคนสำาคัญจากตุรกี พร้อมด้วยเหล่านักสู้รวม 24 คน ทั้งรุ่นเฟเธอร์ 

เวตระหว่าง พงษ์พิศาล “ต้น” ฉุ่นย่อง และ สุรศักดิ์ สุขคำาชา รุ่นแบน

ตัมเวตของการพบกันระหว่าง อุษณากร ถวิลสุวรรณวัง ปะทะ เชสลา 

นูวาล จากฟิลิปปินส์ บนเวทีมวยราชดำาเนิน ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 

2565 เวลา 18.00 น. ICT/11.00 น. GMT/7.00 น. EST บัตรราคาเริ่ม

ต้นที่ 1,000 บาท จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ หรือเลือก

รับชมแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน BKFC Thailand iOS: https://

apple.co/3z62ymM Android: https://bit.ly/3b3gHcD หรือที่ลิงก์: 

https://referral.bareknuckle.tv/BKFCThailand ในราคาเพียง 180 บาท

ต่อเดือน ($ 4.99 ดอลลาร์สหรัฐ) ห้ามพลาด! ศึกประวัติศาสตร์ครั้ง

สำาคัญที่คนไทยทั้งประเทศตั้งตาคอย กับทัพนักสู้ระดับตำานานที่จะมา 

สร้างความตื่นเต้นเร้าใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน กับ BKFC THAILAND 

3: MOMENT OF TRUTH PRESENTED BY SINGHA!!!.

เด็กที่ถูกเรียกมาเข้าแคมป์ทีมชาติไทยกลับเข้าสโมสรแล้วขาดวินัย, 

ติดบุหรี่ และข้อเสียอีกมากมายนั้น

ล่าสุด สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ที่มีภารกิจในการเตรียมทีมชาติไทยทุกชุดเพื่อเตรียม

พร้อมสำาหรับทุกการแข่งขันนั้น ได้มีการออกกฎระเบียบไว้อย่าง

ชัดเจน ที่นักกีฬาและสตาฟฟ์โค้ชจะต้องปฏิบัติตามกฎดังนี้

1.ทำาหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

ในทุกกิจกรรมของทีม

2.เคารพให้เกียรติทีมงานทุกคน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ          

แคมป์เก็บตัว

3.แต่งกายเรียบร้อยตลอดเวลาที่อยู่ในแคมป์ (ฝึกซ้อม, 

ประชุมทีม, ทานอาหาร)

4.ตรงต่อเวลาในทุกกิจกรรมของทีม

5.ห้ามใช้ โทรศัพท์ในกิจกรรมของทีม (สามารถใช้ได้แค่ใน

ห้องพักขณะพัก)

6.ผู้เล่นต้องรายงานอาการบาดเจ็บและป่วยให้ทีมแพทย์, 

นักกายภาพ หลังการซ้อมทุกมื้อ

7.ห้ามออกนอกแคมป์เก็บตัวโดยไม่มีเหตุจำาเป็นหรือไม่ได้ 

แจ้งทีมงาน

8.ห้ามสั่งอาหารจากภายนอกหรือทานอาหารที่ทีมไม่ได้จัด

เตรียมไว้ให้

9.ห้ามมีสิ่งเสพติดมึนเมาทุกชนิด

10.ห้ามทะเลาะวิวาท

ฝรั่งเศส • คีเลียน เอ็มบัปเป กองหน้าตัวเก่งทีมชาติฝรั่งเศสของ

ทีม “เปแอสเช” ปารีส แซงต์ แชร์แม็ง สร้างสถิติยิงประตูเร็วสุด

ในประวัติศาสตร์ลีกเอิง ฝรั่งเศส ในแมตช์ที่ทีมแชมป์เก่าบุกไปยำา

ใหญ่ใส่ลีลล์ถึง 7-1 เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ศึกฟุตบอลลีกเอิง ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 

“เปแอสเช” ปารีส แซงต์ แชร์แม็ง ทำาผลงานได้อย่างร้อนแรง บุก

ถล่มลีลล์ไปแบบไม่เลี้ยง 7-1 โดยมีจังหวะที่ถูกพูดถึงตั้งแต่เริ่มเขี่ย

บอลได้เพียง 8 วินาที 

ทีมเยือนก็ได้ประตูขึ้น

นำาอย่างรวดเร็ว

จังหวะดังกล่าว 

ลิโอเนล เมสซี ซูเปอร์

สตาร์อาร์เจนตินา 

เปิดบอลด้วยซ้ายข้าม

แนวรับของลีลล์ ให้คี

เลียน เอ็มบัปเป หลุด

เดี่ยวเข้าไปในกรอบ

เขตโทษ ก่อนกระดก

ข้ามหัวเลโอ ชาร์ดิม 

นายทวารเจ้าถิ่น เข้า

ประตูไปแบบสุดสวย

ให้ทีมขึ้นนำา 1-0 

กลายเป็นสถิติการยิงประตูที่รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของลีก

สูงสุดเมืองน้ำาหอม ที่ 8 วินาที

นอกจากนี้ในเกมดังกล่าว คีเลียน เอ็มบัปเป ยังทำาแฮตทริก

ได้อีกด้วย เมื่อซัดเพิ่มอีก 2 ประตู ในนาทีที่ 66 และ 87 ขณะที่

ประตูอื่นๆ “เปแอสเช” ยิงได้จากลิโอเนล เมสซี น.28, อาชราฟ 

ฮาคิมี น.39 และเนย์มาร์บวกอีก 2 ประตู ในนาทีที่ 43, 52

ฟิลิปปินส์ • การแข่งขันวอลเลย์ 

บอลหญิงเอวีซี คัพ 2022 ที่ฟิล 

สปอร์ตส อารีนา เมืองปาซิก 

ประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากนัด

แรกทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติ

ไทย ลงสนามเกมแรก กลุ่มบี แพ้

ต่อทีมชาติญี่ปุ่น 0-3 เซต 18-25, 

19-25 และ 22-25 เมื่อวันอาทิตย์

ที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น

ล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ 22 

สิงหาคม ทีมนักตบลูกยางสาว

ไทยลงสนามนัดที่ 2 พบกับสาว

ออสเตรเลีย ปรากฏว่าทีมสาวไทย

ทีมอันดับ 14 ของโลกและดีกรี

แชมป์รายการนี้เมื่อปี 2012 เรียก

ฟอร์มเก่งกลับคืนมาได้ โดยการ

เอาชนะออสเตรเลีย 3 เซตรวด 

25-9, 27-25, 25-13 เก็บชัยนัด

แรก สาย B 

สำาหรับการแข่งขันรอบแรกนัดที่ 3 ของนักตบลูกยางสาวทีม

ชาติไทย จะพบกับสาวไต้หวัน ในวันพุธที่ 24 สิงหาคมเวลา 15.00 น. 

(เวลาไทย)

ส่วนทีมญีปุ่นที่นัดแรกเอาชนะสาวไทย 3 เซตรวด ลงตบนัดที่ 

2 ก็ยังแรงต่อเนื่อง เก็บ 6 คะแนนเต็ม หลังจากไล่ตบสาวไต้หวัน 3-0 

เซต 25-22, 25-22 และ 25-22

ขณะที่สาวทีมชาติเวียดนามชุดรองแชมป์ซีเกมส์ เกือบเอาชนะ

จีนได้ โดยหลังจากพลิกนรกจากที่พ่ายจีนที่ใช้ผู้เล่นชุด U20 ในสอง

เซตแรก 12-25, 6-25 ก่อนกลับมาชนะสองเซตรวด 31-29, 25-21, 

เซตสุดท้ายตัดสินก็ยังเล่นได้ดี ไล่บี้จีนมาติดๆ ก่อนพ่ายไป 12-15 

ทำาให้เวียดนามพ่ายไป 2-3 เซต แต่ก็ยังได้แบ่งคะแนนจากจีนในนัดที่

สองของการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Cup รอบแรก สาย A.

(ข้อ 7-10 กฎสำาคัญหากละเมิดจะส่งกลับสโมสรทันที)

ทั้งนี้ ด้วยกระแสข่าวที่ออกมาจากประธานสโมสรบุรีรัมย์ ทาง 

พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศ

ไทยฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้เรียกสตาฟฟ์โค้ช รวมถึงฝ่ายเทคนิคทีม

ชาติทุกคนมาหารือ พร้อมกำาชับสตาฟฟ์โค้ชทุกคนที่ได้เข้าร่วมการ

เก็บตัวและดูแลนักกีฬาในการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อทำาการแข่งขันให้เข้ม

งวด ปลูกฝังทัศนคติที่ดียามที่นักกีฬามารับใช้ชาติให้ดีที่สุด โดยเฉพาะ

ในชุดเยาวชนที่กำาลังอยู่ในวัยที่ต้องมีผู้ให้คำาแนะนำา เพื่อให้อยู่ในเส้น

ทางการเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคต

โดย ซัลบาดอร์ บาเลโร การ์เซีย หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย 

U19 กล่าวว่า “ที่ผ่านมา เรามีการชี้แจงกฎระเบียบสำาหรับนักกีฬา

ตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามารายงานตัวเสมอ ในการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ร่วมกัน 

กรุงเทพฯ • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา เปิดเผยว่า แป้งขอ

ขอบคุณ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่ง

ประเทศไทยฯ  ที่ ได้ ให้ความไว้วางใจ และแต่งตั้งให้ตนทำาหน้าที่ผู้

จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมาย

อย่างเต็มความสามารถ

“มาดามแป้ง” เปิดเผยต่อไปอีกว่า ได้หารือกับ พล.ต.อ.สมยศ พุ่ม

พันธุ์ม่วง แล้ว เห็นชอบให้แป้งทำาหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชุดใหญ่เพียงชุด

‘มาดามแป้ง’งานยุ่ง

ขอคุมแค่ทีมชาติไทยชุดใหญ่

นักตบลูกยางสาวไทยคืนฟอร์ม

ชนะออสเตรเลีย3-0ศึกเอวีซีคัพ

ทั้งยามอยู่ในสนามและนอกสนาม พร้อมทั้งบทลงโทษที่ชัดเจนหาก

มีการละเมิด”

“การทำางานเรานอกจากเรื่องซ้อมแท็กติก ปรับสภาพ

ร่างกายและเพิ่มความฟิตแล้ว ทีมงานได้มีการพูดคุยกับนักกีฬาทั้ง

แบบกลุ่มและแยกพูดคุยตัวต่อตัวกับนักเตะอยู่เสมอ เราพยายาม

ยื่นมือช่วยเหลือเขาเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวต่างๆ เพื่อทุกคนได้มี

สมาธิกับการซ้อมฟุตบอลมากที่สุด รวมถึงพยายามปลูกฝังเรื่อง

ทัศนคติให้กับนักกีฬาอยู่ตลอดเวลา แต่แน่นอนว่าทั้งโค้ชและนัก

ฟุตบอลต้องเชื่อใจกันและเคารพกันและกัน เพื่อยกระดับความเป็น

มืออาชีพ ซึ่งหลังจากที่ได้ทราบข่าว ทางเราก็จะต้องเตรียมตัวใน

การเข้าสู่ทัวนาเมนต์สำาคัญของทวีปอย่างเข้มงวดทุกมิติ ทั้งในและ

นอกสนาม”

ด้าน พิภพ อ่อนโม้ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย U16 กล่าว

ว่า “ทุกๆ ครั้งที่มีการเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อม เราจะเริ่มต้นด้วย

การพูดคุย ตกลงกับนักเตะเพื่อแจ้งให้ทราบถึงกฎระเบียบในการ

เข้าแคมป์ของทีมชาติ เนื่องจากพวกเรารู้ดีว่าการทำางานในทีม

ชาติไทยรุ่นอายุนี้ต้องมีความเข้าใจเรื่องของช่วงอายุ โดยเฉพาะ

อยู่ในช่วงวัยที่ต้องการอยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม่ๆ ซึ่งการจะเป็นนัก

ฟุตบอลระดับที่สูงขึ้นไป จะต้องได้รับการแนะนำา และเข้าใจความ

คิดของนักฟุตบอลด้วย”

“ถึงอย่างไรเพื่อการเตรียมทีมสำาหรับรายการสำาคัญอย่างเอ

เอฟซีที่จะถึงนี้ ผมได้พูดคุยกับทีมงานให้ยกระดับการทำางานให้เข้ม

งวด และอบรมให้ทุกคนมีความมุ่งมั่น มีวินัยกับการได้รับการเรียก

ติดทีมชาติ”

สำาหรับทีมชาติไทยชุด U19 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล

ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือก ที่โอมาน ช่วงเดือนกันยายน และทีม

ชาติไทย U16 จะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย

รอบคัดเลือกที่เวียดนามช่วงเดือนตุลาคมนี้.

เดียว เนื่องด้วยภารกิจที่เพิ่มขึ้น ทั้งงานด้านธุรกิจ และงานเพื่อสาธารณ

ประโยชน์หลายๆ ด้าน รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งหลังจากตนติดโค

วิดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีปัญหาแทรกซ้อน สุขภาพร่างกายยังไม่

กลับมาดี 100% เหมือนเดิม จึงกังวลว่าอาจจะทำาหน้าที่ดูแลทั้ง 2 ทีม 

ทั้งทีมชาติชุดใหญ่ และรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ได้อย่างไม่ทั่วถึงเหมือนเดิม

ทั้งนี้ ผลงานของทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ระหว่างที่ 

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ทำาหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมนั้นคือ การ

ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ชิงแชมป์เอเชีย 2022 รอบอุซเบกิสถาน และรอง

แชมป์ซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศเวียดนาม

ขณะที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่นั้นกำาลังจะมีโปรแกรมลุยศึกอุ่นเครื่อง

ฟีฟ่าเดย์ ระหว่างวันที่ 20-26 กันยายน 2565 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย

มี 4 ทีมเข้าร่วม ประกอบด้วย ไทย (เจ้าภาพ),  มาเลเซีย, ทาจิกิสถาน 

และตรินิแดด แอนด์ โตเบโก โดยในช่วงปลายปียังมีศึกมิตซูบิชิ อิเล็ก

ทริกคัพ 2022 ซึ่งจะจับสลากแบ่งกลุ่มในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ รวมถึงการ

แข่งขันชิงแชมป์เอเชีย 2023 รอบสุดท้าย ในปีหน้าอีกด้วย ทั้งนี้ ตนยัง

ให้ความเชื่อถือและสนับสนุนให้ มาโน โพลกิง เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน

ทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดเดียวต่อไป.

สมาคมฯตื่นตัวตั้งกฎเข้มในแคมป์

หลังถูก‘เนวิน’จวกเด็กขาดระเบียบ

‘เอ็มบัปเป’ทำาสถิติยิงเร็วสุดในลีกเอิง

อังกฤษ • พลพรรค “สิงห์บลูส์” เชลซี ทำาผลงานน่าผิดหวังในเกม

พรีเมียร์ลีก นัดที่ 3 ของฤดูกาล เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา หลัง

บุกพ่าย “ยูงทอง” ลีดส์ ยูไนเต็ด แบบขาดลอย 0-3 ไร้ชัยเหนือคู่แข่ง 

2 เกมติดต่อกัน

เกมที่สนามเอลแลนด์ โรด เจ้าถิ่น ลีดส์ ยูไนเต็ด เล่นได้อย่าง

ท็อปฟอร์ม เปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปด้วยสกอร์ 3-0 จากประตูของ 

เบรนแดน อารอนสัน ในนาทีที่ 33, โรดริโกในนาทีที่ 37 และแจ็ก 

แฮร์ริสัน ในนาทีที่ 69 คว้า 3 แต้มได้สำาเร็จ

หลังเกม โธมัส ทูเคิล กุนซือใหญ่ของทีม “สิงห์บลูส์” ออก

อาการผิดหวังแบบสุดๆ โดยเฉพาะความผิดพลาดของ เอดูอาร์ เมน

ดี นายทวารมือ 1 ของทีม ที่ออกลูกโฉ่งฉ่างจนทำาให้คู่แข่งฉกบอลไป

ยิงประตู เป็นเหตุทำาให้รูปเกมเปลี่ยน และพ่ายแพ้ไปในที่สุด

“เราออกสตาร์ทด้วยรูปเกมที่ดีกว่าอย่างชัดเจน เรามีโอกาส

ลุ้นประตูเยอะมาก ซึ่งถ้าคุณต้องการชัยชนะต้องเปลี่ยนโอกาสเหล่า

นั้นเป็นสกอร์ให้ได้ สุดท้ายเราแจกของขวัญให้คู่แข่งของเราถึง 2 

ครั้ง” ทูเคิลกล่าว

“เราไม่ได้ทำาในสิ่งที่เราอยากจะได้ใน

ช่วง 20 นาทีแรก นั่นคือเหตุผลที่ทำาให้เกม

นี้เราดูติดๆ ขัดๆ พอสมควร เรามอบของ

ขวัญให้พวกเขา 2 ครั้ง มันทำาให้เราต้อง

แพ้ในเกมนี้ เราได้บอลในเขตโทษของคู่แข่ง

เยอะมาก แต่แทบไม่ได้จบสกอร์เลย ซึ่งก็

แน่นอนเราคงไม่ได้ประตูหากยิงไม่เข้า”

“เกมนี้เราเสียประตูจากความผิด

พลาดส่วนบุคคล แน่นอนว่านี่คือทีม เรา

ต้องกลับไปรวมใจพยายามทำาทุกอย่างให้

กลับมาดีขึ้น มันจะเป็นแบบนั้นไม่ได้เลยถ้า

เราไม่ได้สู้ด้วยใจที่เรามี”

“ความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งเกมนี้

เราผิดพลาดไปเสียหมด ไม่ใช่เฉพาะในเกม เพราะ

ตั้งแต่วันก่อนเราไม่มีเครื่องบินมาที่นี่ เราต้องเดิน

ทางด้วยรถบัส ซึ่งใช้ระยะเวลายาวนาน” นาย

ใหญ่ของเชลซีทิ้งท้าย

ทั้งนี้ โธมัส ทูเคิล กุนซือชาวเยอรมัน ได้คุม

เกมข้างสนามแมตช์ที่พ่าย ลีดส์ ยูไนเต็ด 0-3 ก่อน

ที่เขาจะต้องรับโทษแบน 1 นัด หลังปะทะคารม

กับ อันโตนิโอ คอนเต เฮดโค้ชสเปอร์สเมื่อสัปดาห์

ก่อน ซึ่งจะทำาให้เจ้าตัวพลาดคุมทีมในเกมที่ “สิงห์

บลูส์” เปิดบ้านรับ “เดอะ ฟอกซ์” เลสเตอร์ ซิตี 

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคมนี้.

‘ทูเคิล’เซ็งลูกทีมแจกของขวัญให้คู่แข่งง่ายไป

กรุงเทพฯ • หลังจากวันที่ผ่านมา นายเนวิน 

ชิดชอบ ประธานสโมสร “ปราสาทสายฟ้า” 

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้สร้างความฮือฮาด้วยการ

ประกาศงดส่งเด็กในสังกัดอายุต่ำากว่า 19 ปี

เข้าร่วมแคมป์นักเตะทีมชาติ โดยให้สาเหตุว่า 
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สวธ.จัด‘วิจัยวัฒนธรรม’ครั้งที่ 12 

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าว 

ว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานประชุมวิชาการทาง

วัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 12” “พลังวัฒน 

ธรรมในยุคสังคมดิจิทัล” วันที่ 25 ส.ค.นี้ ณ หอประชุม

เล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายในงานมีการ

ปาฐกถา โดยผู้ทรงคุณวุฒิวัฒนธรรมและนำาเสนอผลงาน

วิจัยทางวัฒนธรรม 

การบรรยายพิ เศษ

เรื่องพลวัตพลังวัฒน 

ธรรมในสื่อสมัยใหม่ 

โดย ศ.กิตติคุณสุร

พล วิรุฬห์รักษ์ การ

อภิปรายพิเศษเรื่อง

การประยุกต์ โนรา 

พลังสร้างสรรค์จาก

แดนใต้สู่สากล โดย 

ผศ.ธรรมนิตย์ นิคม

รัตน์ และนางสุมณฑา 

ฆังคะรัตน์ ชมการแสดงวัฒนธรรมชุด “โนราบิก” โดยกลุ่ม

ออกกำาลังกายหัวหาด วัดท่าแค จ.พัทลุง แล้วยังมีอภิปราย

หัวข้อ “พลังโภชนศิลป์”, “พลังหัตถศิลป์”, “พลังสังคีต

ศิลป์” และ “พลังนาฏศิลป์” เป็นต้น ทั้งนี้ ติดตามชมไลฟ์สด

ทางเฟซบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม https://www.facebook.

com/DCP.culture

เปิดคอลเลกชันภาพถ่าย‘เขาชื่อสรพงศ์’

สรพงศ์ ชาตรี นักแสดงแถวหน้าของวงการ ถือเป็น

ตำานาน มีผลงานภาพยนตร์กว่า 550 เรื่อง และได้รับยกย่อง

เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี 2551 หอ

ภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการภาพถ่าย “เขา

ชื่อสรพงศ์” ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารสรรพสาตร

ศุภกิจ หอภาพยนตร์ฯ เพื่อรำาลึกถึงนักแสดงคนสำาคัญหน้า

ประวัติศาสตร์หนังไทย นำาคอลเลกชันภาพถ่ายของสรพงศ์ 

ชาตรี ที่ถ่ายไว้ โดยช่างภาพนิ่งจากกองถ่ายทำาภาพยนตร์

หลายเรื่อง บันทึกตัวตนอารมณ์ และอิริยาบถในมุมต่างๆ ไว้ 

เป็นภาพความทรงจำาหาชมได้ยาก พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่  

25 ส.ค. ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ทรงเป็นประธาน จัดแสดงตั้งแต่

วันที่ 25 ส.ค.-9 ต.ค.2565. 

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

วามสัมพันธ์ประเทศไทยและอินเดีย

แน่นแฟ้น สองประเทศมีการแลก

เปลี่ยนวัฒนธรรมกันเสมอมา พิพิธ 

ภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ และสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำา

ประเทศไทย จัดกิจกรรมพิเศษในเดือนสิงหาคม

ชื่อ “Weaving Relations: A Shared Heritage 

of Indian & Thai Textile Culture” เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

12 สิงหาคม พ.ศ.2565 และเนื่องในโอกาสครบ

รอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินเดีย 

ภายในงาน สุจิตรา ดูไร เอกอัครราชทูต

อินเดียประจำาประเทศไทย และท่านผู้หญิงภรณี 

มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปีหลวง กล่าวเปิดงาน พร้อมบอกเล่า

ถึงมิตรภาพระหว่างไทยและอินเดียที่มีมาช้านาน

เริ่มต้นงานด้วยการร่ายรำาของชาวอินเดีย

ในชื่อ “Odissi Dance” โดยศูนย์วัฒนธรรมอินเดีย

ประจำาประเทศไทย และการแสดงโขนพิเศษตอน 

“ยกรบ” ช่วงท้ายการแสดงนำาศิลปะร่ายรำาของ

อินเดียผสานเป็นหนึ่งเดียวกับโขนของไทยอย่าง

ติดตาตรึงใจ

ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเวลาสำาคัญของการ

บรรยายพิเศษหัวข้อ “ผ้าอินเดียกับอิทธิพลต่อ

การแต่งกายในราชสำานักสยาม” ให้ความรู้รูป

แบบการแต่งกายของชาวไทยและชาวอินเดียที่มี

วัฒนธรรมการนุ่งห่มมายาวนาน โดยเฉพาะราช

สำานักไทยในอดีตรับธรรมเนียมการแต่งกายชาว

อินเดียและนำาผ้าประเภทต่างๆ ของอินเดียมา

ประยุกต์ใช้อย่างมีเอกลักษณ์ผ่านการให้ลวดลาย

อันประณีตตามแบบฉบับไทย

ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะ

ศิลปกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า 

ย้อนกลับไปตั้งแต่สมัย 2,500 ปีก่อนคริสตกาล  

การค้นพบชิ้นส่วนเสื้อผ้าจากอารยธรรมเก่าแก่

แห่งลุ่มน้ำาสินธุ และหลักฐานการแต่งกายของ

ชาวอินเดียที่พบบนรูปปั้นแม่พระธรณีดินเผา หรือ 

“Mother Goddess” อายุกว่า 200-300 ปีก่อน

คริสตกาล ตลอดจนประติมากรรมหินแกะสลัก 

ภาพวาดภายในถ้ำา วัดวาอาราม และอนุสาวรีย์ที่

บอกการแต่งกายด้วยเครื่องนุ่งห่มพันรอบร่างกาย

ของชาวอินเดียโบราณตั้งแต่หลายพันปีก่อน 

“วัฒนธรรมสิ่งทอของอินเดียได้ชื่อว่าเก่า

แก่ที่สุดในโลก ผ้าฝ้ายที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลือ

ในปัจจุบันมีอายุประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล 

เช่นเดียวกับการย้อมผ้าที่มีอายุ เก่าแก่กว่า  

2,500 ปีก่อนคริสตกาล สิ่งทอของอินเดียมีเสน่ห์

เฉพาะตัวทั้งเรื่องลวดลาย เทคนิคการทอผ้า และ

เล่าเรื่องอิทธิพลผ้า‘อินเดีย’ในราชสำานักสยาม  เล่าเรื่องอิทธิพลผ้า‘อินเดีย’ในราชสำานักสยาม  

สีสันที่มีเอกลักษณ์ สมัยกรีกโบราณ โรมัน และบาบิโลน ผ้าฝ้าย

จากอินเดียได้รับความนิยมอย่างมากในราชสำานักและชนชั้นสูง 

ส่งผลให้เกิดระบบการค้าโลกจากการส่งออกผ้าอินเดียไปยังดิน

แดนต่างๆ ตลอดจนการแต่งกายหลายวัฒนธรรมทั่วโลกได้รับ

อิทธิพลจากผ้าอินเดีย” ผศ.ดร.อนุชากล่าว 

สยามเป็นดินแดนที่ ได้รับอิทธิพลจากผ้าอินเดียมา

ตั้งแต่สมัยอยุธยา เรื่องนี้ อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย เล่าว่า ในอดีตราชสำานักสยามสั่งทอ

ผ้าเยียรบับ ผ้าเข้มขาบ และผ้าอัตลัดจากพ่อค้าชาวอินเดีย

ที่เดินทางมาค้าขายกับสยาม ซึ่งผ้าชนิดดังกล่าวมีขั้นตอนการทอ

ที่ซับซ้อน แตกต่างจากกรรมวิธีการทอภายในประเทศ ผ้าเหล่านี้มัก

นิยมใช้ในงานพระราชพิธีสำาคัญและใช้งานภายในราชสำานักสยาม สำาหรับ

พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และขุนนาง นอกจากนี้ ราชสำานักสยามยัง

สั่งซื้ออุปกรณ์ทอผ้าจากอินเดียด้วย ส่วน “ผ้าลายอย่าง” เป็นผ้าที่ช่างเขียน

ผ้าจากอินเดียรับแบบตามลายที่ราชสำานักสยามสั่ง

จึงมีกระบวนลายตามแบบสยาม เพราะลวดลายบน

ผ้าทางราชสำานักสยามออกแบบ

กิจกรรมครั้งนี้ยังชวนเรียนรู้วัฒนธรรมการ

แต่งกายของชาวอินเดียในแต่ละภูมิภาคหาชมยาก

และลวดลาย สีสันสวยงาม รวมถึงเทคนิคการทอผ้า

ที่มีเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่น ตลอดจนการแต่งกายของ

ราชสำานักไทยในแต่ละยุค และชุดไทยพระราชนิยม 8 

แบบ รวมถึงสาธิตการนุ่งห่มส่าหรีชาวอินเดีย และสาธิต

การนุ่ง-ห่มผ้าแบบไทย สองวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดแสดง “นิทรรศการผ้าบาติกใน

พระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” ถ่ายทอด

เรื่องราวการเสด็จฯ เยือนชวาของรัชกาลที่ 5 สามครั้ง 

และจัดแสดงผ้าบาติกสะสมที่สวยงามจากเมืองบนเกาะชวา สนใจ

นิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้

เข้าชมทุกวัน. 

ค

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าไทยและอินเดีย

แสดงแบบชุดไทยที่

งดงาม ประณีต

สาธิตการนุ่ง-ห่มผ้าแบบไทย โดยอาจารย์วีรธรรม

สาธิตนุ่งห่มส่าหรีชาวอินเดีย

อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย และ ผศ.ดร.อนุชา 

ทีรคานนท์

ศึกษาธิการ • ชงบอร์ด สกสค. และ 

“ตรีนุช” พิจารณาหลักเกณฑ์สรรหา “เลขาฯ 

สกสค.” 24 ส.ค.นี้  “พิเชษฐ” ยันหลักเกณฑ์

ครอบคลุมคุณสมบัติทุกมิติ จะทำาให้ได้คนมี

ความรู้ความสามารถมาทำางานแน่นอน

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะปฏิบัติ

หน้าที่แทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (เลขาฯ สกสค.) กล่าวว่า 

ตามที่นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) ได้จัดทำาร่างหลัก

เกณฑ์การสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ สกสค.) เสร็จ

สิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น สกสค.เตรียมที่จะนำา

เข้าพิจารณาในคณะกรรมการ สกสค. ที่มี

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน 

ในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ โดยร่างหลักเกณฑ์

ดังกล่าวได้มีการกำาหนดคุณสมบัติต่างๆ เพื่อ

ที่จะทำาให้การสรรหาเลขาฯ สกสค.ครั้งนี้ ได้

ผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาขับเคลื่อนงาน

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูได้อย่างแน่นอน 

เนื่องจากกรรมการที่ดำาเนินการยกร่างหลัก

เกณฑ์นี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความ

สามารถและผ่านการพิจารณาอย่างครบถ้วน 

และครอบคุมในทุกมิติ เพื่อเป็นประโยชน์

สูงสุดแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

“อย่างไรก็ตาม รมว.ศธ.และปลัด 

ศธ.ให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 

และสำาหรับเกณฑ์สรรหาผู้อำานวยการองค์ 

การค้าของ สกสค.ก็คงต้องรอนายสุภัทร

ดำาเนินการยกร่างให้แล้วเสร็จก่อนที่จะนำา

เข้าพิจารณาในคณะกรรมการ สกสค.ต่อไป” 

ปฏิบัติหน้าที่เลขาฯ สกสค.กล่าว.

สาธารณสุข • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เผยผลตรวจวัตถุกันเสียในอาหารประเภทเส้น 

พบกวยจั๊บ-ราเมน ใส่วัตถุกันเสียมากที่สุดร้อย

ละ 62.5 กับ 45.9 ตามลำาดับ ส่วนบะหมี่- 

วุ้นเส้นปลอดภัย ไม่พบใส่สารกันบูด แนะผู้

บริโภคไม่ควรกินอาหารเดิมซ้ำาๆ เป็นเวลานาน 

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยา 

ศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์

ข้อมูลผลตรวจวิเคราะห์พบกรดเบนโซอิกใน

เส้นก๋วยเตี๋ยวประเภทต่างๆ ในปริมาณสูง

ตั้งแต่ 1,079-17,250 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

นั้น เป็นข้อมูลเมื่อปี 2550 ซึ่งสำานักคุณภาพ

และความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้าน

การตรวจวิเคราะห์อาหารของประเทศ ได้มี

การตรวจวิเคราะห์เฝ้าระวังการใช้วัตถุกัน

เสีย (กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก) ในอาหาร

ประเภทเส้นมาอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลผลตรวจวิเคราะห์ เส้นใหญ่ 

เส้นเล็ก เส้นหมี่ เส้นกวยจั๊บ เส้นบะหมี่ เส้นยา

กิโซบะ เส้นอุด้ง วุ้นเส้น เส้นราเมน เส้นพาสต้า 

และเส้นสปาเกตตี ซึ่งเป็นตัวอย่างที่สำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา สำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ส่งตรวจวิเคราะห์ตั้งแต่

เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2565 

จำานวน 240 ตัวอย่าง พบกรดเบนโซอิก  

117 ตัวอย่างเกินมาตรฐาน 29 ตัวอย่าง ส่วน

กรดซอร์บิกเกินมาตรฐาน 23 ตัวอย่าง และ

พบกรดทั้งสองชนิดเกินมาตรฐาน 8 ตัวอย่าง

ตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ ไม่ผ่านมาตรฐาน 

ได้แก่ เส้นกวยจั๊บ คิดเป็นร้อยละ 62.5 และ

เส้นราเมน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ส่วนตัวอย่างที่

ไม่พบการใช้วัตถุกันเสียทั้งสองชนิด ได้แก่ เส้น

บะหมี่ และวุ้นเส้น ทั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ได้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ให้หน่วย

งานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการเฝ้าระวังคุณภาพและ

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว

นพ.ศุภกิจกล่าวต่อว่า การผลิตอาหาร

ประเภทเส้น บางชนิดมีการใช้วัตถุกันเสีย 

เพื่อช่วยยับยั้งการเจริญเติบโต หรือทำาลาย

เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุให้อาหารเน่าเสีย 

หากใช้ ในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผล 

กระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะกรดเบนโซอิก

ทำาให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง 

และท้องเสีย แต่หากได้รับในปริมาณน้อย

ร่างกายสามารถขับออกไปได้ ซึ่งข้อมูลของ

คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยวัตถุเจือปน

อาหารขององค์การอาหารและเกษตรและ

องค์การอนามัยโลกแห่งสหประชาชาติ (The 

joint FAO/WHO Expert Committee on Food 

Additives, JECFA) ได้ประเมินและกำาหนด

ค่าความปลอดภัย (ADI) พบว่า มีความเป็น

พิษต่อคนและสัตว์น้อย อย่างไรก็ตามวัตถุกัน

เสียทั้งสองชนิดมีข้อกำาหนดการใช้ในประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ.2563 

เรื่อง กำาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการใช้ 

และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 

2) สำาหรับกรดเบนโซอิกให้ใช้ได้ไม่เกิน 1,000 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในอาหารประเภทเส้น

ที่ผ่านกระบวนการต้ม การนึ่ง การปรุงให้สุก  

การพรีเจลาทิไนซ์ (Pre-gelatinized) หรือแช่เยือก

แข็ง และเส้นแบบกึ่งสำาเร็จรูป ส่วนกรดซอร์

บิกให้ใช้ได้ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

เฉพาะอาหารประเภทเส้นแบบกึ่งสำาเร็จรูป

“เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้า

ระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

อาหารประเภทเส้นที่ทำาจากแป้งอย่างต่อเนื่อง 

พร้อมทั้งพัฒนาผู้ผลิตให้มีความรู้ความเข้าใจ

การใช้วัตถุกันเสียอย่างถูกต้อง ปฏิบัติตาม

เกณฑ์ที่ อย.กำาหนด ซึ่งผู้ผลิตจะต้องควบคุม

กระบวนการผลิตให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน 

GMP ผู้บริโภคไม่ควรกินอาหารซ้ำาๆ กันเป็น

เวลานาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะทำาให้

เกิดอันตรายต่อสุขภาพ” นพ.ศุภกิจกล่าว.

กรุงเทพฯ • สธ.ชูประเด็นไทยเป็นหนึ่งใน

ประเทศที่อัตราการเกิดต่ำาที่สุดในโลก หารือ

ในที่ประชุม APEC Health Week อัตราการ

เกิดปี 64 ลดเหลือ 5.4 แสนคน คาดแนวโน้ม

อัตราเกิดกับตายจะพอๆ กัน เป็นสัญญาณ

กระทบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต เหตุคน

วัยทำางานไม่เพียงพอ แต่ต้องแบกภาระดูแล

ผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ชี้ต้องวางยุทธศาสตร์

เจริญพันธุ์ ลดอัตราท้องก่อนวัยอันควร และ

เพิ่มการมีลูกในครอบครัวที่พร้อม

ที่โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ 

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมข้อหา

รือเชิงนโยบาย (Policy Dialogue) ประเด็น 

“ครอบครัวคุณภาพ (Smart Families)” ภายใน

การประชุม APEC Health Week ซึ่งจัดประชุม

วันนี้เป็นวันแรก โดย ดร.สาธิตกล่าวว่า ปัจจุบัน

สมาชิกเอเปกทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ พบว่ามี

ถึง 17 เขตเศรษฐกิจที่กำาลังเผชิญกับปัญหา

โครงสร้างประชากร คือมีอัตราการเจริญพันธุ์

โดยรวมต่ำากว่าอัตราการทดแทน ทำาให้จำานวน

ประชากรมีแนวโน้มลดลง จนส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจในระยะยาวได้ ซึ่งประเทศไทยเป็น

หนึ่งในเขตเศรษฐกิจที่กำาลังเผชิญกับปัญหานี้

เช่นกัน โดยปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรราว 

66 ล้านคน เข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) 

เรียบร้อยแล้ว และกำาลังเข้าสู่สังคมสูงอายุ

โดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในไม่ช้า มีอัตรา

การเจริญพันธุ์รวม (Total Fertility Rate) 1.24  

ปี 2563 ซึ่งต่ำากว่าระดับทดแทน ทั้งที่อัตราการ

เจริญพันธุ์รวมควรอยู่ที่ประมาณ 1.6 

“ขณะนี้ประเทศไทยมีเด็กแรกเกิดลด

ลงทุกปี จากปี 2560 เด็กเกิดประมาณ 7 แสนคน  

ปัจจุบันในปี 2564 ลดเหลือ 5.4 แสนคน 

จำานวนการเกิดลดลงเรื่อยๆ จนใกล้เคียง

จำานวนการตาย หากไม่ทำาอะไรเลยการเกิด

จะน้อยกว่าการตาย ประชากรไทยอาจจะลด

ลงครึ่งหนึ่ง ส่งผลให้ประชากรวัยทำางานที่ต้อง

อุ้มชูดูแลทั้งสังคม วัยเด็ก และวัยสูงอายุ มี

จำานวนลดลงและแบกรับภาระมากขึ้น โดย

คาดว่า 40 ปีข้างหน้าวัยทำางานลดลง 15 ล้าน

คน มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 12 ล้านคน ทำาให้กระทบ

ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเงินการคลังของ

ประเทศ” ดร.สาธิตกล่าว

ดร.สาธิตกล่าวว่า การประชุมในวันนี้

ถือเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกเขตเศรษฐกิจ

เอเปกได้มาแลกเปลี่ยนสถานการณ์และ

หารือสร้างฉันทามติเพื่อจัดการแก้ไขปัญหา

สถานการณ์นี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนครอบครัว ภาค

ประชาสังคม สถาบันการศึกษา องค์กร

ระหว่างประเทศ และภาคเอกชน ของแต่ละ

เขตเศรษฐกิจเอเปกเข้าร่วม เช่น แนวทาง

การวางแผนการเจริญพันธุ์สำาหรับบุคคลและ

ครอบครัวที่ต้องการมีบุตรและหลีกเลี่ยงการ

ตั้งครรภ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ เป็นต้น โดยประเทศไทย

มีการนำาเสนอเรื่องของโครงการครอบครัว

คุณภาพ Smart Families

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญ

ชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า นโยบายด้าน

ประชากรของไทยแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วง

แรกการส่งเสริมให้คนไทยมีลูกมากขึ้น สมัย

ช่วงรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ทำาให้

ประเทศไทยมีประชากรเพิ่มขึ้นจาก 14.5 ล้าน

คนในปี 2480 เป็น 26.3 ล้านคน ในปี 2503 

ช่วงที่สอง การส่งเสริมการวางแผนครอบครัว 

หลังจากที่ประเทศไทยมีการเกิดมากขึ้น 

เพื่อลดการเพิ่มของประชากร โดยประกาศ

สธ.ห่วงไทยอัตราเกิดต่ำากระทบศก.-สังคม
ปี64เหลือ5.4แสนคน/อนาคตคนวัยทำางานไม่พอแถมต้องแบกภาระผู้สูงอายุ

เกณฑ์คัด‘เลขาสกสค.’เสร็จแล้ว

ยันครอบคลุมคุณสมบัติทุกมิติ

อาหารเส้นพบ‘กวยจั๊บ-ราเมน’ใส่สารกันบูดมากที่สุด

นโยบายครั้งแรกเมื่อปี 2513 ซึ่งพัฒนาเป็น

โครงการวางแผนครอบครัวแห่งชาติ ที่ประสบ

ความสำาเร็จได้รับการยอมรับจากนานาชาติ 

โดยอัตราคุมกำาเนิดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14 เป็น

ร้อยละ 72 และช่วงที่สามคือปัจจุบัน ที่จำานวน

และโครงสร้างประชากรมีความซับซ้อนกว่า

ในอดีต ถือเป็นความท้าทายต่อนโยบาย

ประชากรครั้งใหม่ เนื่องจากอัตราการเจริญ

พันธุ์รวมของไทยลดลงอย่างมาก มีปัญหาเรื่อง

การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ทั้งการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

การตั้งครรภ์ โดยไม่ตั้งใจและการทำาแท้งที่ ไม่

ปลอดภัย โดยขณะนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน

ประเทศที่มีอัตราเจริญพันธุ์รวมต่ำาที่สุดในโลก 

จากข้อมูล World Population Prospect 2022 

พบว่าในปี 2564 มีเพียง 20 ประเทศเท่านั้นที่

มีอัตราเจริญพันธุ์รวมต่ำากว่าประเทศไทย

นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่ า กระทรวง

สาธารณสุขเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์

ดังกล่าว โดยจัดทำาเรื่องของครอบครัวคุณภาพ 

Smart Families มีการออกกฎหมายและนโยบาย

ต่างๆ คือ นโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัย

เจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 เพื่อส่งเสริมการเกิด

ที่มีความพร้อม มีความตั้งใจ และส่งเสริมการ

ดูแลเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมาให้เติบโตได้เต็มศักยภาพ 

เพื่อเป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศต่อ

ไป มีการออก พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อบูรณาการหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องผ่านรูปแบบของคณะกรรมการทำาให้

สามารถลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี 

ลงได้ครึ่งหนึ่งก่อน 10 ปี และตั้งเป้าหมายจะ

ลดอัตราคลอดในวัยรุ่นภายในปี 2570 ให้เหลือ

ไม่เกิน 1.5 ต่อพันประชากร นอกจากนี้ ยังช่วย

ลดปัญหาการหลุดจากระบบการศึกษา มีการจัด

สวัสดิการต่างๆ ในการช่วยเหลือแม่วัยรุ่นด้วย.
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11บันเทิง

มบัติ เมทะนี ศิลปินแห่งชาติ “พระเอกยอดนิยม

ตลอดกาล”

ศพ..จะตั้งสวดพระอภิธรรม ณ ศาลาพ่วงจินดา วัด

พระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จนถึงพรุ่งนี้-24 สิงหา. ก่อนจะ

เก็บไว้บำาเพ็ญกุศลเป็นเวลา 100 วัน!

หลังความตาย..ผมได้หยิบหนังสือ “เป็นพระเอกซะจน

ได้” ท่ีคุณสมบัติได้เขียนเล่าเรื่องราวชีวิตบางแง่มุมของตัวเอง

เอาไว้เมื่อปี 2539 มาเปิดอ่านม้วนเดียวจบ อีกรอบ!

แต่ละเรื่องเพลิดเพลิน สนุกเหมือนได้ย้อนกลับไปสู่อดีต 

บางเรื่องก็พอจะรู้ (จากข่าว) และหลายเรื่องผมเชื่อว่าท่านผู้

อ่านก็ไม่เคยรู้ อย่างเช่นเรื่อง “บู๊นอกจอ”..

“เหตุการณ์เกิดข้ึนตอนท่ีจะจัด “ศึกแม้วแดง” (ไม่เก่ียว                                                                                  

กับแม้วหนีคุก-สันต์ฯ) คือจะจัดให้มีการชกโชว์บนเวทีราชดำาเนิน 

โดยพี่บุญรอด ชัยชนะ จะให้มิตร ชัยบัญชา ต่อยกับผม

บนเวทีเพื่อเรียกคนดูให้มาดูมวยคู่เอก ทั้งมิตรและผมมีความ

เห็นตรงกันว่า เราเป็นพระเอกนักบู๊ทั้งคู่ ไม่ควรจะขึ้นไปต่อย

กันบนเวที

ถ้าต่อยกันเหยาะแหยะไม่จริงจังคนดูก็จะไม่พอใจ แต่

ถ้าเกิดการต่อยกันอย่างสมจริงสมจัง พลาดท่าเกิดโดนดั้งจมูก

หัก หน้าแหกเสียโฉมก็จะสร้างรอยเจ็บปวดซึ่งกันและกัน..

เพราะฉะนั้น เราจึงตกลงกันว่าเราจะไม่ต่อยกัน แต่ทำา

อะไรอย่างอื่นได้ออกเยอะแยะไปที่จะทำากุศล

ในขณะน้ันลือชัย นฤนาท ได้รับการอภัยโทษออกจากคุก

พอดี ก็คงจะต้องการแสดงออก ก็เลยเสนอตัวผ่านสื่อมวลชน 

(หน้าหนังสือพิมพ์ของคุณชานนท์ โปสินธุ์)

ซึ่งเป็นพี่ชายของคุณทวิช โปสินธุ์ ว่าเขาต้องการที่จะ

ชกกับใครก็ได้ แต่อยากจะต่อยกับนักกล้าม

ซึ่งพอผมอ่านเจอเข้าก็เข้าใจว่าเขาคงอยากจะต่อยกับ

ผมนั่นเอง ซึ่งแน่ละคุณชานนท์ก็ต้องมาสัมภาษณ์ผมถึงการ

ที่ลือชัยอยากจะต่อยด้วย ผมก็กำาลังมีอารมณ์อยู่แล้วก็ให้สัม 

ภาษณ์ไปว่า

สำาหรับกับคุณลือชัยอยากจะต่อยกับผมนั่นน่ะ ผมยินดี

ที่จะต่อยด้วย แต่ต้องไม่ใช่บนเวที อยากจะเจอกันในโรงถ่าย 

โดยการปิดโรงถ่ายแล้วต่อยกัน 2 คน คนชนะก็คือคนที่เดิน

ออกมานอกโรงถ่าย..

เหตุการณ์ผ่านมาราวๆ เดือนกว่า ลือชัยกับผมก็ได้เผชิญ

หน้ากันท่ีโรงถ่าย ในขณะท่ีเราท้ังคู่กำาลังจะต่อยกัน เชาว์ มีคุณ

สุต อีกนั่นแหละได้เข้ามากั้นกลางห้ามไว้ 

โดยพูดจาให้เราเป็นเพื่อนกันอย่าต่อยกันเลย ในขณะ

ที่เชาว์ใช้แขนขวาลากแขนซ้ายผมเดินขนาบไปกับเขา โดยที่

แขนซ้ายของเชาว์ก็ดึงแขนขวาของลือชัยไปด้วย 

ขณะที่พูด ลือชัยได้สะบัดแขนขวาและต่อยเข้าที่กราม

ซ้ายของผมเข้าอย่างจังเพราะผมมัวแต่ฟังเชาว์พูดอยู่

ถ้าไม่ใช่คนฟิตร่างกายอยู่เสมอก็คงจะงงหรือแย่ เพราะ

ลือชัยไม่ใช่คนตัวเล็กๆ น้ำาหนักเขาคงหนักกว่าผมโขอยู่.. 

ผมถือหลักอยู่แล้วว่า สู้คือนักเลง ข่มเหงคืออันธพาล 

ลือชัยต่อยโดนเพียงหมัดเดียว จากน้ันผมก็บรรเลงท้ังเตะและ

ต่อย

จนเขากระเด็นไปโดนรถแลนเซอร์สีขาวที่ผมออกมา

ใหม่เอี่ยมยุบไปหน่อย

ตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาชักปืน 11 มม. ออกมาจากไหนเร็ว

จริงๆ สมกับเขาเป็นมือปืน เขาชักปืนแล้วจ้องมาที่ผม..เชาว์

ก็โดดจับปืนลือชัยไว้ได้ทันที ปากก็ห้ามไม่ให้ลือชัยลุแก่โทสะ

เมียลือชัยชื่อเครือมาสก็มาด้วย ก็เข้าไกล่เกลี่ยและ

ขอโทษที่เกิดเรื่องถึงกับชักปืนออกมาจะยิงผม

ความรู้สึกตอนน้ันเหมือนกำาลังเล่นหนังกับผู้ร้ายในหนัง 

แปลกครับ ผมนิ่งสงบ ตั้งสติเหมือนแสดงในหนังยังไงยังงั้น..

เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ว่า อย่าให้คนอื่นโดยเฉพาะสื่อ 

มวลชน เขาเสี้ยมให้เราชนกัน ถ้าเป็นข่าวออกมาเขามีหน้าที่

ทำาข่าว เขาก็ทำาไป แต่เราสิอาจจะต้องเสียหายเสียชื่อได้”

ครับ..ได้รู้เรื่องราวสองพระเอกบู๊นอกจอกันแล้ว ยังจะ

ได้รู้อีกว่า..

“สื่อเสี้ยม” ไม่ได้เพิ่งจะมี!.

‘สื่อเสี้ยม’ไม่ได้เพิ่งจะมี

ส

• เรื่องราวกำาลังเข้มข้นที

เดียว สำาหรับ “บ่วงวิมาลา” ทางช่อง 

7HD กด 35 อังคารที่ 23 สิงหาคมนี้ 

กันย ์(มิกค์ ทองระย้า) จับตัว วิมาลา                     

(ปูเป้ เกศรินทร์) มาขังไว้ที่เกาะส่วน

ตัว เพื่อเค้นความจริง โดยไม่มีใครรู้

เรื่องนี้นอกจาก อิฐ (เมฆ จุติ) ซึ่งดัน

มีพิรุธจน หนูนา (นิต้า นิคิต้า) แอบสะกดรอยตาม 

กันย์ทรมานวิมาลาสารพัดแต่วิมาลาก็ยังปากแข็ง ฝั่ง 

อรปรียา (เปรี้ยว ทัศนียา) วางแผนชั่วรอบด้าน ใช้

มารยาปั่นหัว มารุต (ณัฏฐ์ เทพหัสดิน) ให้ยอมทำาตาม

ทุกอย่าง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม!

• เกมรักยังไม่จบ เรื่องราวอลเวงยังคงไม่

หมดไป เตรียมจิ้นฟินกันต่อเนื่องจากซีซั่นหนึ่งผ่าน

โปรแกรม ซูเปอร์ ซีรีส์ (Super Series) พบกับซีรีส์

ภาคต่อสุดโรแมนติก “เกมรักทะลุมิติ ปี 2” (Unique 

Lady Season 2) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00 น. 

ทางช่อง MONO29 ภาคนี้จูบดุกว่าเก่า เนื้อเรื่องเข้ม

ข้นกว่าเดิม เพิ่มเติมด้วยแพ็กนักแสดงเซตใหม่ปะทะ

เซตเก่า อาทิ กงจวิ๋น, เจิ้งเจียวหง, หยูไค่หนิง, ฟาง

อี๋หลุน และ จูอวิ๋นหลง เริ่มตอนแรกอังคาร 23 

สิงหาคมนี้ ทางช่อง MONO29 หรือแอปพลิเคชัน 

MONO29 เท่านั้น!

• ตีบทพระเอกสุดเจ้าชู้แตก

จนโด่งดังไปหลายเรื่อง สำาหรับ 

“ป้อง-ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์” ได้

ฉายาเจ้าชายแห่งวงการนอกใจเมีย 

ล่าสุดเจ้าตัวมาพร้อมกับละครเรื่อง

ใหม่ “สายรุ้ง” ทางช่องวัน 31 ที่

งานนี้หนุ่มป้องบอกว่าอยากให้ทุกคนได้ดู เพราะเรื่อง

นี้ ไม่มีเจ้าชู้ แถมรักมั่นคงสุดๆ ไม่เชื่อปักหมุดดูได้ เริ่ม 

24 สิงหาคมนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน 31

• พบกับคดีสุดอื้อฉาวในศตวรรษที่ 20 “A 

Very British Scandal” เรื่องราวการหย่าร้างของ     

ดยุคและดัชเชสแห่งอาร์กายล์ เมื่อ มาร์กาเร็ต ดัชเชส

แห่งอาร์กายล์ (แคลร์ ฟอย) วันหนึ่งเธอหย่าร้างกับ 

ดยุค (พอล เบตตานี) กลับกลายเป็นการเปิดเผยข้อ

กล่าวหาเรื่องการปลอมแปลง โจรกรรม ความรุนแรง 

การเสพยา การติดสินบน และภาพถ่ายที่ตามหลอก

หลอน แถมยังถูกเพื่อนทรยศ เธอจะแก้ปัญหาที่เกิด

ขึ้นอย่างไร ติดตามได้ทุกวันศุกร์-เสาร์ เวลา 21.00 น. 

เริ่ม 26 สิงหาคมนี้ ทางทรูวิชั่นส์ ช่อง True Series 

(240)

มักเกิ้ล

ลายเป็นศิลปินสายฮาไปแล้ว สำาหรับ 

ธามไท แพลงศิลป ์ที่ช่วงหลังขายขำา 

ครีเอตคอนเทนต์ตลกๆ ใน TikTok จน

ขึ้นหลักล้านวิวอยู่บ่อยๆ จนเหล่าแฟนคลับเรียก

ร้องขอผลงานอัลบั้มเต็มและสเต็ปแดนซ์ออกมา

ให้ได้ชมได้ฟังบ้าง ล่าสุดพิธีกรสุดหล่อ แมทธิว 

ดีน แห่งรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวัน

มันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” ได้

เปิดใจหนุ่มธามไท

“ผมว่าสมัยนี้มันง่ายมากไม่

เหมือนเมื่อก่อน เพราะใครก็เป็น

ศิลปินได้ไม่ยาก ช่วงนี้มีนักร้อง

เยอะแล้ว ผมก็เลยไปเป็นสายตลก

แทน เห็นผมในไอจีหรือใน TikTok 

เป็นยังไง ตัวผมเองก็เป็นคน

แบบนั้นแหละ แต่ที่เมื่อ

ก่อนไม่เป็น เพราะ

สมัยก่อนเราเป็น

ศิลปินเดี่ยว เขา

อยากให้เรามีลุคส์

เหมือนพระเอก

หน่อย เรา

จะเล่นอะไร

ปัญญาอ่อนแบบ

ตอนนี้ก็ไม่ได้ 

สมัยก่อนค่อน

ข้างจะรักษาภาพ

ลักษณ์ พอตอนนี้

ได้เป็นตัวเองก็หลุด

ออกมาแบบที่เห็นทุก

วันนี้เลย และพอได้

แต่งหญิงก็สนุกดีครับ จังหวะนั้นเจออะไรตลก 

คิดไรออกก็ถ่ายเลย

ส่วนงานเพลงตอนนี้ก็กำาลังเตรียมทำาอัล 

บั้มใหม่ แต่ขอหาแรงบันดาลใจก่อน แน่นอน 

เป็นแนว R&B แต่จะทรงไหนขอดูก่อน มีอยู่

หลายไอเดีย ทำาเพลงเองกับมีค่ายไม่เหมือนกัน

นะครับ ทำาเพลงเองจะได้ในสิ่งที่ต้องการแน่นอน 

แต่เราจะเหนื่อยหน่อย เพราะถ้าเป็นค่ายเขาจะ

ไม่จบที่แต่งเพลง ร้องเพลง เล่นเอ็มวี 

มันมีเรื่องการที่ต้องไปส่งเพลงเพื่อสตรีม

มิง อัปโหลดภาพ ทำาแบนเนอร์ ปกเพลง 

มีการวางแผนหลายอย่างครับ ช่วงหลัง

ก็ว่าไม่อยากจะทำาเองละครับ อย่างน้อย

เราก็รู้แล้วว่าทำาเพลงเองเป็นยังไง คือ

เหนื่อยอิ๊บอ๋ายครับ (หัวเราะ) การ

คุยกับพี่ๆ ศิลปินคนอื่นช่วย

ได้เยอะครับ สร้างจุด

เปลี่ยนทางความคิดผม

เลย มีอยู่ช่วงที่ผมไม่

อยากจะทำาอะไรเลย 

ทำาเพลงไปเราก็

ชอบนะแต่ขายไม่

ได้ พอเรามาทำา

สิ่งที่ขายได้เรากลับไม่

ชอบ เราเป็นศิลปิน 

เราไม่ได้มองว่าตัวเอง

เป็นสินค้า ซึ่งบางทีถ้า

มีเรื่องเงินไฟแนนเชียล        

มาเกี่ยวข้อง เราต้อง

เปลี่ยนมายเซตเราแล้วหา

บาลานซ์ให้ได้ก่อนครับ”

มณีเมขลา • ธัญญา วชิรบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ บริษัท โมโน 

เน็กซ์ จำากัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสาขาผู้บริหารธุรกิจบันเทิงดีเด่นแห่งปี ร่วมด้วยสถานี

โทรทัศน์ช่อง MONO29 ได้รับรางวัลสาขาปกิณกะบันเทิงดีเด่น ในการประกาศรางวัล 

“มณีเมขลา” ครั้งที่ 3 ประจำาปี 2556 โดยมีคุณนันทพันธ์ แสงไชย ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 เป็นตัวแทนขึ้นรับทั้งสองรางวัล ณ Ultra Arena Hall ห้าง

สรรพสินค้า Show DC เมื่อวันก่อน.

ก

ew Hope 

Club” 

บอยแบนด์    

บริติชหล่อละมุน “นิว 

โฮป คลับ” ที่ประกอบ

ด้วย 3 หนุ่ม เบล็ก     

ริชาร์ดสัน, จอร์จ สมิธ 

และ รีซ บิบบี ได้

สาวๆ ยกกองทัพมาส่ง

เสียงกรี๊ดกันให้ลั่นสนั่น

แก้วหู ต้อนรับหนุ่มๆ 

ความหวังใหม่ที่เดินทาง

กลับมาฝากผลงานในประเทศไทยอีกครั้ง หนนี้

ที่สยามสแควร์ วัน เมื่อเสาร์ท่ี 20 สิงหาคมท่ีผ่าน

มา สำาหรับการเร่ิมต้นโปรโมตผลงานสองเพลงใหม่

อย่าง Call Me A Quitter และ Whatever โดย

จัด “เอ็กซ์คลูซีฟ แฟน มีต” เพื่อแฟนคลับผู้โชคดีใน

รอบ 3 ปีให้หายคิดถึง และปล้ืมปร่ิมกันถ้วนหน้า

โดยแฟนคลับผู้ โชคดีทั้งหมด 20 คนได้มี

โอกาสถามคำาถาม “New Hope Club” คนละ 

1 คำาถาม ต่อด้วยการเล่นเกมชาเย็น แบ่งกลุ่ม 

สร้างความสนุกและครื้นเครง แถมแฟนคลับทุก

คนยังได้ถ่ายภาพร่วมกับ เบล็ก ริชาร์ดสัน และ 

จอร์จ สมิธ อย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้หนุ่มๆ ยังได้มาไลฟ์สตรีมผ่าน 

TikTok ในธีม Pajama Party ส่งแฟนๆ เข้านอน 

โดยมี เฟย ภัทร 

เอกแสงกุล ทำา

หน้าที่พิธีกร 

ชวนหนุ่มๆ พูด

คุย พร้อมสอน

ภาษาไทย และตอบคอมเมนต์แฟนๆ อย่าง

สนุกสนาน ก่อนส่งแฟนๆ เข้านอน พูด “ฝัน

ดีนะครับ” เป็นภาษาไทยเรียกคอมเมนต์จาก

แฟนๆ เป็นจำานวนมาก

ในพาร์ตของงาน “New Hope 

Club-Know Me Better Exclusive 

Showcase in Bangkok” ถูกจัดขึ้นบริเวณ 

สยามสแควร์ วัน (ลานอัฒจันทร์) ได้กระแส

ตอบรับจากแฟนเพลงชาวไทยเป็นจำานวนมาก 

ต่างพากันมาจับจองที่นั่งตั้งแต่งานยังไม่เริ่ม เมื่อ

ถึงคิว “New Hope Club” ปรากฏตัวหลังจาก

ชะแว้บไปชะแว้บมาแถวเวทีให้แฟนๆ ส่งเสียง

กรี๊ดกันเล่นๆ ก็สามารถเรียกบรรยากาศสนุกๆ 

ขึ้นมาได้ทันทีด้วยการขึ้นมาทักทายพูดคุย ก่อน

จะเริ่มบรรเลงสร้างบรรยากาศ

สนุกๆ ได้ทันที ไม่ทำาให้แฟน

เพลงผิดหวัง

ทั้ง 3 หนุ่มเปิด “Know 

Me Better Exclusive 

Showcase in Bangkok” 

ด้วยเพลง Getting Better ต่อ

ด้วย Permission, Whatever 

แถมเซอร์ไพรส์เล็กๆ 

ด้วยการร้องคัฟเวอร์เพลง 

Something ของวง The 

“N
สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th
Beatles วงดนตรีที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทั้ง 3 

หนุ่มมาโดยตลอด และ Girl Who Does Both 

ตามมาด้วยเพลงฮิตอย่างเพลง Know Me 

Too Well และที่เพิ่งปล่อยไปสดๆ ร้อนๆ เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่าง Call Me A Quitter 

สร้างบรรยากาศแห่งความสุขผ่านเสียง

เพลงเพราะๆ จนแฟนๆ พากันร้องตามกันทุก

เพลง ทำาเอา 3 หนุ่มปลื้มใจคว้ากีตาร์และไมค์

ขึ้นมาร้อง 

และเล่นอีกหนึ่งเพลงฮิตเมื่อปี 2017 อย่าง 

Fixed เป็นการส่งท้าย แม้จะมีฝนตกลงมาเล็ก

น้อยแต่แฟนคลับก็ยังคงอยู่เป็นกำาลังใจให้พวก

เขา และดื่มด่ำาความฟินจนจบงาน

ไม่เพียงเท่านี้ ของขวัญพิเศษที่ “New 

Hope Club” ตั้งใจมอบให้แฟนคลับผู้ โชคดีชาว

ไทย กับ Fan Sign ที่พวกเขาเซ็นลายเซ็นให้บน

เวทีกันแบบสดๆ  

จนเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่

น่าจดจำา และนับได้ว่าการเดินทางมาฝากผลงาน

เพลงในประเทศไทยอีกครั้งของ “New Hope 

Club” ในรอบ 3 ปี 

ที่มีแฟนเพลงชาวไทยให้การต้อนรับ

อย่างอบอุ่นใจเหมือนทุกๆ ครั้ง พร้อมจัดเต็มทุก

โมเมนต์ร่วมกับแฟนเพลงได้สุดประทับใจ.

Interthaipost69@gmail.com

‘ธามไท’เผยทำาเพลงเองสุดเหนื่อย

รับมีค่ายกับอิสระแตกต่างกันสิ้นเชิง

ฟินเต็มอิ่มกับเอ็กซ์คลูซีฟโชวเ์คส

3หนุ่มหล่อละมุน New Hope Club

‘เป้ย-ไอซ์’มิตรภาพ 17 ปี

ซาบซึ้งใน‘ร้องข้ามกำาแพง’
เป็นโมเมนต์

แห่งมิตรภาพที่ทำา

เอาแฟนๆ ประทับ

ใจและอดเสียน้ำาตา

ไปด้วยไม่ได้ สำาหรับ 

เป้ย-ปานวาด บุญย

รัตกลิน และ ไอซ์-

ศรัณยู วินัยพานิช 

ในรายการ ‘The 

Wall Song ร้องข้าม

กำาแพง’ กับเพลง 

“คนใจง่าย” เพลงใน

ตำานานของไอซ์ ที่            

เป้ยเป็นนางเอก MV 

ซึ่งหลังเปิดกำาแพงออกมา ก็ทำาเอาไอซ์ถึงกับ

กลั้นน้ำาตาไว้ไม่อยู่ โดยทั้งคู่ได้เปิดใจถึงกัน

และกันทั้งน้ำาตากับเรื่องราวของมิตรภาพแม้

เวลาจะผ่านไป 17 ปี

ไอซ์ ศรัณยู เล่าด้วยความตื้นตันว่า 

“น้อยครั้งมากที่เป้ยจะรับร้องเพลง ลูกค้าจ้าง

เขาเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ไป เคยจะมีคนจ้าง

เราไปร้องเพลงคู่กัน สมัยที่เพลงดังมากๆ เขา

ยังไม่ไปเลย แต่วันนี้เขามาให้ คือ ไอซ์แวบ

คิดในใจว่าเป้ยหรือเปล่า 

แต่มันเหมือนมีกำาแพงใน

ใจว่าเขาไม่มาร้องเพลง

หรอก ไอซ์ได้หลายอย่าง

ในชีวิตเพราะเป้ยจริงๆ 

เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า            

เป้ย ปานวาด ทำาให้คน

พูดถึงเพลงนี้ทั่วบ้านทั่ว

เมือง ถ้าไม่มีเป้ยก็ไม่มี

ไอซ์ ศรัณยู จนถึงทุกวัน

นี้เป้ยยังคงเป็นคนเดิม

เสมอ ไม่ว่าไอซ์เจอเรื่อง

อะไร เวลามีปัญหา หนึ่ง

ในข้อความแรกๆ ที่เห็น 

คือเป้ยที่ให้กำาลังใจ รู้สึกขอบคุณมากๆ”

ด้าน เป้ย ปานวาด เปิดใจว่า “เป้ยขอ

เป็นไอซ์คนเดียวเป้ยถึงจะมาค่ะ แล้วก็ต้อง

ขอบคุณที่ไอซ์เลื่อนคิวให้เป้ย ที่มาวันนี้มาเพื่อ

ขอบคุณไอซ์ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปี เพลงคน

ใจง่ายก็ยังอยู่ในความทรงจำาที่ดีของเป้ย และ

เป้ยก็ต้องขอบคุณไอซ์เหมือนกัน เป้ยจะเป็น

เป้ย ปานวาด ทุกวันนี้ ไม่ได้ ถ้าไม่มีเพลงคน

ใจง่าย และไอซ์ ศรัณยู”
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 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๐๗/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายภูผา พัฒนจันทร กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สาขา ถนนลาดหญาเลขท่ีบัญชี 

๐๓๗-๓-๑๖๖๐๐-๖ช� อบัญชี 

นายณัฐวุธ ศรวิชัย

- นายณัฐวุธ 

ศรวิชัย

รายการที่ ๑ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๙๗/๒๕๖๕

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สาขา วงเวียนสระแกวลพบุรี

เลขท่ีบัญชี ๐๕๑-๓-๖๗๑๐๖-

๗ช� อบัญชี นางสาวพลอยชมภู 

วงษประภา

- นางสาว

พลอยชมภู 

วงษประภา

๔๒,๗๗๖.๗๔ 

บาท (ณ 

วันท่ี ๑๑ 

เมษายน 

๒๕๖๕)

รายการที่ ๒ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๙๗/๒๕๖๕

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สาขา เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง

เลขท่ีบัญชี ๐๖๕-๑-๓๗๑๗๕-๙ 

ช� อบัญชี นางสาวศิริลักษณ 

พันธุมาศ

- นางสาว

ศิริลักษณ 

พันธุมาศ

รายการที่ ๓ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๙๗/๒๕๖๕

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สาขา อยุธยาเลขท่ีบัญชี ๐๖๓-

๓-๑๕๓๙๕-๗ช� อบัญชี นางสาว

สมใจ ขันธคุณ

- นางสาวสมใจ 

ขันธคุณ

๑๗๓,๖๑๓ 

บาท (ณ 

วันท่ี ๑๑ 

เมษายน 

๒๕๖๕)

รายการที่ ๔ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๙๗/๒๕๖๕

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สาขา โลตัส – รังสิตเลขท่ี

บัญชี ๐๖๕-๘-๖๐๘๙๒-๔ช� อ

บัญชี นายณัฐวุฒิ อําไพ

- นายณัฐวุฒิ 

อําไพ

รายการที่ ๕ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๙๗/๒๕๖๕

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สาขา สุขุมวิท ๓๓ (บางกะป)

เลขท่ีบัญชี ๐๐๙-๒-๗๔๑๙๑-

๕ช� อบัญชี MR. BAW RA 

RAN NO SURNAME

- MR. BAW 

RA RAN NO 

SURNAME

๓๐,๓๙๔.๓๐ 

บาท (ณ 

วันที่ ๑๑ 

เมษายน 

๒๕๖๕)

รายการที่ ๖ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๙๗/๒๕๖๕

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

สาขา โรบินสัน สระบุรี เลขท่ี

บัญชี ๔๓๒-๐-๔๒๑๔๗-๗ช� อ

บัญชี นายนพคุณ เนาเนินทอง

- นายนพคุณ 

เนาเนินทอง

รายการที่ ๗ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๙๗/๒๕๖๕

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)

สาขา ทาเรือ พระแทนเลขที่

บัญชี ๗๕๓-๒-๒๗๑๘๒-๘ช� อ

บัญชี นายภาณุพงศ ญาณ

อรรถ

- นายภาณุพงศ 

ญาณอรรถ

๒๐,๑๓๗.๖๙ 

บาท (ณ 

วันที่ ๑๘ 

เมษายน 

๒๕๖๕)

รายการที่ ๘ 

ตามคําสั่ง ที่ 

ย.๙๗/๒๕๖๕

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๘ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๑,๑๓๗,๕๑๐.๒๙ บาท 

(หน่ึงลานหน่ึงแสนสามหม� นเจ็ดพันหารอยสิบบาทย่ีสิบเกาสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของ

แผนดิน (เพิ่มเติม) รายนายภูผา พัฒนจันทร กับพวก 

(นายพงษเทพ ธนวัฒนนิรันดร)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๐๘/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายไพรัชต ชะบา กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน/ 

มูลคา

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน)สาขาเทสโก โลตัส 

กันทรลักษ ประเภทบัญชีออมทรัพยเลข

ท่ีบัญชี ๗๕๘๐๓๑๔๓๙๖ ช� อบัญชี นาย

อุทัย ฆองแกว

- นายอุทัย ฆอง

แกว

๔๗,๖๒๙.๗๘ 

บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุง

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขากันทรลักษ 

ประเภทบัญชีออมทรัพยเลขท่ีบัญชี 

๓๑๒๐๖๑๒๖๖๙ ช� อบัญชี นางสาวสุมนต

รัตน ตระการจันทร หรือนางภัควลัญชญ 

ฆองแกว

- นางสาว

สุมนตรัตน 

ตระการจันทร 

หรือนาง

ภัควลัญชญ 

ฆองแกว

๑๑,๙๐๒.๓๖ 

บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร

ไทย จํากัด (มหาชน) สาขากันทรลักษ 

ประเภทบัญชีออมทรัพยเลขท่ีบัญชี 

๐๔๓๘๔๔๑๐๔๒ ช� อบัญชี นางภัควลัญชญ 

ฆองแกว

- นางภัควลัญชญ 

ฆองแกว

๙๘,๘๒๗.๖๘ 

บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด (มหาชน)สาขากันทรลักษ 

ประเภทบัญชีออมทรัพยเลขท่ีบัญชี 

๖๗๖๑๑๐๕๓๔๖ ช� อบัญชี นางภัควลัญชญ 

ฆองแกว

- นางภัควลัญชญ 

ฆองแกว

๑๒,๔๒๐.๘๓ 

บาท(ณ วันท่ี ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขากันทรลักษ 

ประเภทบัญชีออมทรัพยเลขท่ีบัญชี 

๗๔๐๒๔๙๘๙๗๔ ช� อบัญชี นางภัค

วลัญชญ ฆองแกว

- นางภัควลัญชญ 

ฆองแกว

๓๙.๔๘ บาท(ณ 

วันท่ี ๑๘ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) สาขาเทสโก โลตัส 

พระราม ๓ ประเภทบัญชีออมทรัพยเลข

ท่ีบัญชี ๙๔๙๐๒๖๑๗๑๗ ช� อบัญชี นางสุ

กัญญา แพภูเขียว

- นางสุกัญญา

แพภูเขียว

๑,๑๓๕.๙๐ 

บาท(ณ วันที่ ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จํากัด (มหาชน)สาขาลุมพินี ประเภทบัญชี

ออมทรัพยเลขท่ีบัญชี ๒๕๖๑๔๖๘๐๔๔ ช� อ

บัญชี นางสุกัญญา แพภูเขียว 

- นางสุกัญญา 

แพภูเขียว

๗๔,๘๗๕.๙๓ 

บาท (ณ วันที่ ๕ 

เมษายน ๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๗ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ  ๒๔๖,๘๓๑.๙๖ บาท (สองแสนส่ี

หม� นหกพันแปดรอยสามสิบเอ็ดบาทเกาสิบหกสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายไพรัชต ชะบา กับพวก 

นางนณัฐกรณ สมมัง

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย

ผูชวย ลปง รกท. ผอ.คด.๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๙๔/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นางสาวกัลยาภัสร ใจขาน กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

ราย

การที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/      

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท) 

หมาย 

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพจํากัด 

(มหาชน) สาขาพาราไดซพารค เลขท่ีบัญชี 

๐๖๘๗๒๐๒๔๒๔ ช� อบัญชี นายธนวินท ฉิม

งาม

- นายธนวินท 

ฉิมงาม

๒,๗๘๗.๖๘ 

(ณ วันที่ ๘ มี.ค.

๖๕)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพจํากัด 

(มหาชน) สาขาพาราไดซพารค เลขท่ีบัญชี 

๐๖๘๗๒๑๖๕๓๑ ช� อบัญชี นายเอ้ืออังกูร พุฒิ

ตรีภูมิ

- นายเอื้ออังกูร 

พุฒิตรีภูมิ

๓๓,๑๘๒.๘๗ 

(ณ วันที่ ๘ มี.ค.

๖๕)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา

ลาดพราว เลขท่ีบัญชี ๒๐๖๒๖๗๗๓๔๐ ช� อ

บัญชี นางสาวนาตาชา กองวอน

- นางสาว

นาตาชา 

กองวอน

๓๒,๕๐๑.๙๔ 

(ณ วันที่ ๒๑ 

มี.ค.๖๕)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาสามพราน เลขท่ีบัญชี 

๔๐๘๒๗๒๘๕๖๓ ช� อบัญชี นายณัฐพงศ แทน

รินทร

- นายณัฐพงศ 

แทนรินทร

๗๐๑.๙๗ 

(ณ วันที่ ๒๑ 

มี.ค.๖๕)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซาศาลายา เลข

ที่บัญชี ๐๒๕๑๘๔๓๘๗๒ ช� อบัญชี นางสาว

ลดามาศ อินฟากทา

- นางสาว

ลดามาศ 

อินฟากทา

๑๓,๑๓๘.๗๙ 

(ณ วันที่ ๘ เม.ย.

๖๕)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเดอะมอลล บางแค เลขที่

บัญชี ๐๒๓๑๔๐๔๐๙๐ ช� อบัญชี นายจิรพงศ 

รักทวม

- นายจิรพงศ 

รักทวม

๓๒,๙๑๖.๓๖ 

ณ วันที่ ๘ เม.ย.

๖๕

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๖ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๑๕,๒๒๙.๖๑ บาท (หน่ึงแสน

หน่ึงหม� นหาพันสองรอยย่ีสิบเกาบาทหกสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวกัลยาภัสร ใจขาน กับพวก

(นายยอดบุตร กอนแกว)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

 ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

“ดร.ดนุช” เลขาฯ คนใหม รมว.อว.ลุยงาน U2T for BCG ลงพื้นที่ จ.ยโสธร      ดร.ดนุช 

ตันเทอดทิตย เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงพื้น

ที่โครงการขับเคล� อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากดวยเศรษฐกิจ BCG หรือ U2T for BCG ที่

วิทยาลัยชุมชนยโสธร จ.ยโสธร เม� อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผานมา ย้ํา นายกฯ ใหความสําคัญ

โครงการ U2T for BCG และเตรียมจัดทําเสนทางทองเที่ยวของดี 9 ตําบลทั่วประเทศ 

ผลิตภัณฑ BCG 1.5 หม� นผลิตภัณฑสูตลาดพรอมจําหน�าย

กรมชลประทาน และหน�วยงานสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมจัดงาน 

“สีสรรพรรณไม เทิดไทบรมราชินีนาถ 30 ป 

สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ ใตรมพระบารมี 

เพ� อปวงประชา” เม� อวันที่ 10 – 15 สิงหาคม

ที่ผานมา เน� องในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

12 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนาง

เจาสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายสุริยพล นุชอนงค รองอธิบดีฝาย

บริหาร กรมชลประทาน เปดเผยวา สําหรับ

ปนี้ทาง กรมชลประทาน ไดรวมจัดกิจกรรม

และนิทรรศการดานการบริหารทรัพยากรน้ํา 

ดิน และการปฏิรูปที่ดิน ภายใตแนวคิด “แม

ของแผนดิน” เพ� อเผยแพรงานพระราชดําริตางๆ 

โดยจัดแสดงโมเดลจําลองแนวพระราชดําริ 

เร� อง “ตนทางเปนปาไม ปลายทางเปนประมง 

ระหวางทางเปนเกษตรกรรม” จากศูนยศึกษา

การพัฒนาหวยฮองไคร อันเน� องมาจาก

พระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

กรมชลประทาน รวมเฉลิมพระเกียรติ “พระราชชนนีพันปหลวง” ในงาน สีสรรพรรณไม ครั้งที่ 14

เชียงใหม พรอมกันน้ียังมีการ สาธิตการแปรรูป

ผลิตภัณฑ พรอมจําหน�ายผลิตภัณฑตางๆ อาทิ 

ผลิตภัณฑชาสมุนไพร ผลิตภัณฑขาวเกรียบ 

ผลิตภัณฑกระเทียมโทนดอง สบูนมแพะ แชมพู 

ครีมนวดผมมะกรูด และผลิตภัณฑขาว เปนตน

นอกจากน้ี ภายในงานยังมีการจัดแสดง

นิทรรศการจากหน�วยงานตางๆ การจัดแสดง

นวัตกรรมจากผลผลิตทางการเกษตร การ

จําหน�ายผลิตภัณฑจากโครงการพระราชดําริ 

และเกษตรกรจากทั่วประเทศ การแสดง

พันธุ ไมหายาก การแสดงดนตรีในสวน การ

ประกวดพันธุ ไม การประกวดปลากัด การ

ประมูลพันธุ ไม อีกทั้งการแจกตนไมฟรีใหนํา

กลับไปปลูกที่บาน อีกดวย

โดยงานน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ไดรวมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ 

จัดกิจกรรมดังกลาว โดยมีหน�วยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรฯ รวมจัดแสดงนิทรรศการ 

จํานวน 11 หน�วยงาน ไดแก กรมชลประทาน 

กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร 

กรมการขาว กรมประมง กรมหมอนไหม 

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ และกรมปศุสัตว 

ภายใตแนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน 

เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรม

ราชชนนีพันปหลวง” เพ� อเผยแพรงานพระ

ราชดําริ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณได

รวมดําเนินการ รวมทั้งเพ� อใหประชาชน

ทั่วไปไดรวมชมงาน ตลอดจนไดนอมนําแนว

พระราชดําริมาใชในชีวิตประจําวัน 

สําหรับใครท่ีพลาดงานในปน้ี พบกันใหม

ปหนา กับกิจกรรม นิทรรศการดดีๆ ท่ีจะจัดข้ึน

เพ� อแสดงความจงรักภักดีตอสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พันปหลวง พรอมท้ังสงเสริมการประกอบอาชีพ

ในดานตางๆ ของคนไทยทั่วประเทศ

Jamba (แจมบาร) น้ําผลไมแบรนด

ดังอันดับหนึ่งจากแคลิฟอรเนีย เอาใจสาย 

Heathy ดวยนํ้าผัก- ผลไมธรรมชาติแท 100% 

ที่เสริมดวยโปรตีนแบบฟาสตแทร็ก กับ 7 

เมนูดวน เชน Protein berry workout, PB 

Chocolate Love, AF Strawberry Dream, 

Water Melon Dream ,Island Punch Refresher, 

Berry Acai Bowls, Chunky Strawberry 

Bowls ใหไดอ่ิม อรอย อยูทอง แทนม้ืออาหาร

ไดในวันที่เรงรีบ  

อ่ิมทองในวันท่ีเรงรีบ พรอม เติมโปรตีน 

และวิตามินใหรางกายกับ Jamba (แจมบาร) 

ไดทุกวัน ที่รานแจมบาร ทุกสาขาใกลบานคุณ 

(ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว บริเวณ

ชั้น 2 ติดทางเช� อมรถไฟฟาบีทีเอส สถานี

หาแยกลาดพราว, ศูนยการคาสามยานมิตรทาวน 

แจมบาร สง 7 เมนูดวน เสริมโปรตีนแบบฟาสตแทร็ก

ช้ัน B1 และศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา 

บีช ช้ัน G,) หรือผานแอปพลิเคชัน Grab Delivery

และติดตามความเคล� อนไหวของแจม

บาร จูซไดที่ www.facebook.com/jambajui-

cethailand  และ #Jamba #JambaTH
SIWILAI (ศิวิไล) มัลติแบรนดคอนเซ็ป

สโตรของไทย กอตั้งขึ้นจากความตองการ

นําเสนอความเปนไทย และตอบรับกับการ

ใชชีวิตของคนเมือง ที่มักจะเลือกเฟนผลงาน

การออกแบบท่ีเต็มไปดวยเอกลักษณเฉพาะตัว 

จนกลายเปนแหลงรวมแรงบันดาลใจอัน

หลากหลาย และสไตลสุดโดดเดนของดีไซเนอร

จากแบรนดแฟชั่นชั้นนําระดับโลก ไปจนถึง

แบรนดแฟช่ันความแตกตาง 

ซึ่ งถู กสร างสรรคด วย

ความพิถีพิถัน พรอมให

ทุกคนคนพบซิกเนเจอร

สไตลแบบครบครันกับ

การนําเสนอคอลเลกชั่น 

FW 2022

AMI เปนช� อยอของ

Alexandre Mattiussi ผู

กอตั้งและนักออกแบบ

ของแบรนด หลังจาก

ผานประสบการณในการ

รังสรรคแบรนดแฟชั่น

หลายแหง ในป 2011 

เขาไดตัดสินใจที่จะเปดตัวแบรนดของตัว

เองในช� อ AMI ซึ่งเปนคําแปลภาษาฝรั่งเศส

ในความหมายวา "เพ� อน" คานิยมแบรนด

ของ AMI มุงเนนไปที่ความเปนมิตร ความ

แทจริง และธรรมชาติ ออกแบบมาสําหรับ

ทุกคน คอลเลกชั่นเสื้อผาบุรุษและสตรีของ 

AMI ออกแบบมาเพ� อความสบาย ผอนคลาย 

คุณภาพอันยอดเยี่ยม และสไตลลําลอง

SIWILAI FALL WINTER 2022
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

สถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย 

(องคการมหาชน) หรือ sacit เล็งเห็นถึง

ความสําคัญในการสรางสรรคและพัฒนา

ผลิตภัณฑศิลปหัตถกรรมไทย สรางมูลคาเพิ่ม 

สรางรายได ใหกับชิ้นงาน พัฒนาศักยภาพ

และเพิ่มขีดความสามารถใหกับชางฝมือและ

ผูประกอบการดานงานศิลปหัตถกรรมไทย

มากขึ้น ชูงานคราฟตสรางสรรค โดย

“นายนนทวริศ วริศราพรรัตน” จากราน Hin 

Din Zign Pottery Studio (หิน ดิน ทราย 

พอทเทอรี่สตูดิโอ) หนึ่งในสมาชิก sacit นัก

สรางสรรคงาน  เซรามิกเปนกระถางบอนไซ 

พระพุทธรูป และพระพิฆเนศองคจิ๋ว ที่แฝง

sacit สงตอความสุขดวยงานคราฟต

ไปดวยปรัชญาทางความคิดและความสุข 

ถึงแมวาตลาดบอนไซ จะเปนความชอบ

เฉพาะกลุม แตตลาดยังมีความตองการ

อยูมาก ปจจุบันคนรุนใหม ๆ รวมถึงศิลปน

ดาราก็หันมาสนใจปลูกบอนไซกันมากขึ้น 

ทําใหกระถางบอนไซจิ๋วมี โอกาสขยายฐาน

ลูกคา และสรางมูลคาเพิ่มมากขึ้นดวย 

ประกอบกับการไดมี โอกาสรวมออกราน

กับงานตาง ๆ ของ sacit ก็เปนผลดีที่ทําให

สามารถพบเจอกับกลุมลูกคาใหม ๆ  ชวยสงเสริม

ใหงานหัตถกรรม หิน ดิน ทราย พอทเทอรี่

สตูดิโอ เปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้น 

สรางโอกาสเยาวชน     คุณน้ําผึ้ง - จารุวรรณ โชติเทวัญ รองกรรมการผูจัดการใหญ 

สายบริหาร บจก. สหฟารม อินเตอรเนชั่นแนล นําทีมพอลดีย (Pauldy) รวมแถลงขาว

สนับสนุนกิจกรรม “Gourmet & Cuisine Young Chef 2022” โดยไดรับการตอนรับจาก 

คุณภริตา วิริยะรังสฤษฎ บรรณาธิการบริหาร นิตยสารกูรเมท แอนด ควีซีน พรอมพบปะเชฟ

สมศักดิ์ รารองคํา นายกสมาคมเชฟประเทศไทย ที่ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

สานฝนปนนักกวีรุนใหม     วันทนีย นามะสนธิ ที่ปรึกษา บมจ.ซีพี ออลล ผูบริหารเซเวน 

อีเลฟเวน และ เซเวน เดลิเวอรี่ พรอมดวยคณะกรรมกาโครงการหนังสือดีเดนรางวัลเซเวน

บุคอวอรด จัด”คายบันไดกวี รุนที่ 6” เพ� อสงเสริมการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ตามปณิธาน

องคกร “รวมสรางสรรคและแบงปนโอกาสตอกัน” ณ บานผูหวาน จังหวัดนครปฐม

หัวใจธรรมาภิบาล   ดร. มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) 

และ ดร.เอก เหลืองสอาด นายกสมาคมผูส� อขาวตานคอรรัปชั่น (ประเทศไทย) รวมเสวนาใน

งาน CP ALL CG TALK 2022 ปลุกพลังผูนํารุนใหม หัวใจธรรมาภิบาล  โดยมี กรณิศ 

ธนสุนทรกิจ รอง กก.ผจก.ศูนย HR Shared Services บมจ.ซีพี ออลล ผูบริหารเซเวน 

อีเลฟเวน รวมงาน ณ อาคารเดอะธารา ถ.แจงวัฒนะ

ดมิศา พิศิษฐวานิช ประธานคณะ

เจาหนาที่ดานผลิตภัณฑและการตลาดลูกคา

รายยอย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา นําทีม 

Kept by krungsri นวัตกรรมบริหารเงิน

แพลตฟอรมใหม ที่ทําใหการบริหารออมเงิน

เปนเร� องงาย สนุกและสําเร็จไดจริง รับ 5 

รางวัลจาก Retail Banker International Asia 

Trailblazer Awards 2022 ครอบคลุมทุกมิติ

ในการพัฒนานวัตกรรมการเงิน โดยรางวัลที่

ไดรับประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ Winner 

– Best Savings Plan Offerings รางวัลชนะ

เลิศ Winner – Best Onboarding Program 

รางวัล Highly Commended – Best Core 

Banking System Initiative รางวัล Highly 

Commended – Best App for Customer 

Kept by krungsri โชวผลงานโดดเดน ควา 5 รางวัล จาก Retail Banker International 

Asia Trailblazer Awards 2022 ครอบคลุมทุกมิติในการพัฒนานวัตกรรมการเงิน

Experience (CX) รางวัล Highly Commended 

– Best Use of Influencer Marketing นับ

ตั้งแตเปดตัวในชวงกลางป 2563 Kept by 

krungsri ไดรับการตอบรับอยางดีจากผูใชงาน

และประสบความสําเร็จอยางสูง โดยมีการ

พัฒนาระบบ เพิ่มฟเจอรเก็บเงินและบริหาร

เงินที่หลากหลาย ตอบโจทย ไลฟสไตล

คนรุนใหม พรอมทั้งมีแคมเปญการตลาด

และการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายออก

มาอยางสม่ําเสมอ ขณะเดียวกัน Kept by 

krungsri ยังคงใหความสําคัญกับเร� องของ

ประสบการณการสมัครและการใชงานของ

ลูกคาใหงาย สะดวก รวดเร็ว ดวยมาตรฐาน

ความปลอดภัย ทําใหปจจุบันมีจํานวนผู ใช

งานเพิ่มขึ้นอยางตอเน� อง

เม� อวันท่ี 19 สิงหาคม T3 Technology 

ไดจัดงานเปดตัวและเผยความรวมมือกับ

พันธมิตรท่ีแข็งแกรงเพ� อรุกธุรกิจ IoT & Cloud 

System อยางเปนทางการใน 5 ประเทศ 

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ณ โรง

แรมสยามเคมปนสกี้ กรุงเทพ

ในงานครั้งนี้ Mr. Leo Yu : CEO ของ 

T3 Technology ไดกลาวถึง 4 กลยุทธหลักที่

มุงเนนในเร� องของ "การเช� อมตอแบบเต็มรูป

แบบ, ชีวิตที่ชาญชลาด, บริการเสริมที่ตอบ

โจทย ไลฟสไตล และระบบคลาวด การให

T3 Technology เปดตัวธุรกิจ IoT & Cloud System 

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 5 ประเทศ

บริการขอมูลที่รวดเร็วและตอบสนองอยาง

ไมมีสะดุด โดยจะครอบคลุมไปทั่วทุกองคกร

และครัวเรือนอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งถือเปน

รากฐานที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงทาง

ดิจิทัลและสงเสริมการตระหนักถึงการใช

ไลฟสไตลแบบชาญฉลาด และเพ่ิมประสบการณ

การที่ดีใหกับลูกคาทุกกลุมเปาหมายอยาง

ตอเน� อง ใหแพลตฟอรมคลาวดเช� อมตอกับ

ทุกส่ิงในทุกพ้ืนท่ีเพ� อใชชีวิตไดสะดวกมากข้ึน 

ในขณะเดียวกัน Mr. Leo Yu ไดประกาศถึง

ความรวมมือกับพันธมิตรในงานเปดตัวธุรกิจ 

IoT & Cloud ในประเทศไทย 

อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย 

และเวียดนาม Mr. Leo Yu 

กลาววานับตั้งแตกอตั้งบริษัท 

T3 Technology มีอัตราการเติบโต

แบบทวีคูณและถือเปนบริษัทที่

มีศักยภาพชั้นนําแหงหนึ่งของ

เมืองไทย โดยในคร้ังน้ีไดเปดตัว

ธุรกิจ IoT&Cloud อยางเปน

ทางการใน 5 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

และอินโดนีเซีย T3 Technology จะใหบริการ

แกผูบริโภคในมหานครของประเทศตางๆได

มากข้ึนและพรอมท่ีมุงม่ันพัฒนาการใหบริการ

กับผูบริโภคเพ� อใหไดสัมผัสประสบการณและ

การบริการท่ีรวดเร็วซ่ึงถือเปนการพัฒนาแบบ

บูรณาการของตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

และจะยังคงมุงขยายธุรกิจตอไปท่ัวโลก

ภายในงาน ตัวแทนของทั้งสามฝาย

ที่รวมเปนพันธมิตรในธุรกิจ IoT & Cloud 

ได ใหคําแนะนําและวิเคราะหถึงแนวโนม

ลาสุดและโซลูชั่นตางๆ ของธุรกิจ IoT ใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมถึงโซลูชั่นอ� นๆ

สําหรับองคกรซึ่งงานนี้ ไดรับเกียรติจากแขก

กิตติมศักดิ์ในวงการมารวมเปนสักขีพยานใน

งานเปดตัวพันธมิตรทางธุรกิจ IoT & Cloud 

ทั้ง 5 ประเทศ

CPL รุกตลาดรีเทล สงรองเทา PLY วางขายผานช็อป INSTORE   ภูวสิษฏ วงษเจริญสิน 

ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ซีพีแอล กรุป หรือ CPL ผูนําอุตสาหกรรมฟอกหนังสําเร็จรูป

รายใหญในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต เดินหนารุกตลาดรีเทล ดวยการสงรองเทา

แบรนด PLY ที่มีความพิเศษดวยการผสมผสานเทคนิคการผลิตและวัตถุดิบจากรองเทาเซฟตี้ 

สามารถปองกันของมีคมบริเวณฝาเทา สูงานรองเทาแนวสตรีท ที่มีดีไซนสวยงาม ผลิตจาก

หนังคุณภาพ 100% ใหความนุมและสวมใสสบาย โดยวางจําหน�ายและใหผูสนใจสามารถ

สัมผัสและทดลองสวมใสไดแลววันนี้ ที่ราน INSTORE ชั้น 1 ศูนยการคาสยามเซ็นเตอร

ปอปคอรนเปนอาหารวางที่หาทาน

ไดงาย รสชาติอรอย และเปนหนึ่งในอาหาร

วางที่ ไดรับความนิยมมากที่สุดในโลก

ปอปคอรนรูปทรงเห็ด (Mushroom 

Popcorn) เปนปอปคอรนทรงกลมหรือทรงเห็ด 

มีลักษณะแน�นและกลม มีขนาดใหญกวา

ปอปคอรนแบบผีเสื้อ  ดวยรูปทรงของปอป

ทรงเห็ดที่เปนทรงกลมและมีผิวขรุขระ จึง

เหมาะสําหรับการนํามาปรุงรสปอปคอรนที่

ตองเคลือบดวยคาราเมลหรือเคลือบดวยของ

หวานรสตางๆ

ป อปคอร น รู ปทร งผี เ สื้ อ 

(Butterfly popcorn)  เปนปอปคอรน

ทรงผีเสื้อมีน้ําหนักเบาและโปรง  

ปอปคอรนรูปทรงผีเสื้อมีรูปรางที่

ไมสม่ําเสมอและมีลักษณะเหมือน

ปกย� นออกมา รสสัมผัสมีเนื้อกรอบ

เบา ๆ แตแตกงาย เม� อคุณปรุงปอป

คอร์นผีเสื้อด้วยเนยหรือเครื่องปรุง 

ปกเหลานั้นจะทําหนาที่จับผงเคร� อง

ปรุงไว้เพื่อทําให้ป๊อปคอร์นมีรสชาติอร่อย

มากขึ้น

วันเดอรพัฟฟปอปคอรน เอาใจคน

รักถั่วและคาราเมลโดยการคัดสรรเมล็ด

ขาวโพดคุณภาพจากเฮอรริเทจ เคลือบคาราเมล

เต็มคํา ดวยปอปคอรนที่เลือกเปนปอปคอรน

ทรงเห็ดหรือมัชรูมปอปคอรนเพ� อเพิ่มความ

หนุบหนับเวลาเคี้ยว ใหคุณไดลิ้มรสความ

วันเดอรพัฟฟ ปอปคอรนเคลือบคาราเมลสดใหม 

หอมอรอยพรอมถั่วพรีเมียมเต็มคํา
อรอยเต็มคํา อีกทั้งเพิ่มความอรอยดวยเมล็ด

อัลมอนด เม็ดมะมวงหิมพานต ใหเคี้ยวมัน

เคี้ยวเพลินยิ่งขึ้น  มีใหเลือกถึง 5 รสชาติ 

ไดแก

1. ขาวโพดอบกรอบเคลือบคารา

เมล 2. ขาวโพดอบกรอบเคลือบคาราเมล

ผสมมะมวงหิมพานต 3. ขาวโพดอบกรอบ

เคลือบคาราเมลผสมอัลมอนด 4. ขาวโพด

อบกรอบเคลือบคาราเมลผสมแมคคาเดเมีย 

5. ขาวโพดอบกรอบผสมชีส

วันเดอรพัฟฟใสใจความอรอยทุกคํา

ที่เคี้ยวสามารถหาซื้อไดแลววันนี้ที่รานคา

ชั้นนําทั่วประเทศ  หรือสั่งซื้อผานชองทาง

ออนไลนไดท่ี LINE Official : @Heritagethailand, 

Shopee Heritage Official, Lazada, JD Central: 

Heritage สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 0-2813-

0954-5 0-2813-0954-5 หรือติดตามกิจกรรม

และขาวสารของวันเดอรพัฟฟ ปอปคอรน 

เปดตัวบูเดอโลน     รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ (อาจารยออด) ที่ปรึกษา บริษัท ดับบลิว พี 

ไซเอนซ จํากัด (WP Science) รวมกับ ดีเจเคนโด-เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร  ซีอีโอบูเดอโลน 

และ ปยะนันท ทิมโพธิ์กลาง ผูอํานวยการฝายขายบูเดอโลน รวมเปดตัวผลิตภัณฑสกินแครที่

มีสวนผสมสารสกัด CBD จากกัญชง เขมขน 0.999 %  ภายใตช� อ บูเดอโลน พิบู ซีบีดี แอคเน� 

อะควา มาสก เจล โดยทีมผูเขาประกวดมิสแกรนดกรุงเทพมหานครป 2023 รวมแสดงความ

ยินดี ณ สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ กรุงเทพฯ

โ ร ง พ ย า บ า ล เ ป า โ ล 

พหลโยธิน ในเครือโรงพยาบาล

พญาไท-เปาโล ในฐานะโรงพยาบาล

เอกชนตนแบบที่ไดรับการรับรอง

การอุปฏฐากพระสงฆอาพาธ ใน

โครงการ คุณพระชวย (ทํางาน

ไดบุญ) เปนแหงแรก เม� อป 2564 

และไดรับการรับรองอยางตอเน� อง

เปนปที่ 2 นับเปนอีกหนึ่งความ

ภาคภูมิใจอยางย่ิงของโรงพยาบาลฯ 

โดยในครั้งนี้ โรงพยาบาลเปาโล 

พหลโยธิน ไดผานการรับรอง

มาตรฐานในระดับยอดเยี่ยมจาก

กรมการแพทย และโรงพยาบาล

สงฆ ในการอุปฏฐากพระสงฆ

อาพาธตามหลักพระธรรมวินัย ป2565-2568 

ถือเปนการตอยอดจากโครงการคุณพระชวย

ที่เคยสงประกวด The Pitch Awards ดาน 

Service Innovation ทีไดบูรณาการกระบวน

การทํางานโดยอาศัยความรวมมือของทุก

ภาคสวนในโรงพยาบาล 

การรับรองมาตรฐานนี้มุงเนนความ

สําคัญดานการบําบัดรักษา สงเสริม ปองกัน 

SABINA เดินหนาปนผล 100% ของกําไรสุทธิ     บุญชัย ปณฑุรอัมพร ประธานคณะ

กรรมการบริหาร ดวงดาว มหะนาวานนท ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และสมคิด ผดุงเกียรติศักด์ิ 

ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน บริษัท ซาบีน�า หรือ SABINA รวมใหขอมูลผลประกอบการ

ไตรมาสที่ 2 และ 6 เดือนแรกป 2565 กับผูสนใจในงาน Opportunity Day ซึ่งในชวงครึ่งปแรก 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 210.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 49.5% จากงวดเดียวกันของปกอน และบริษัทฯ 

ประกาศจายปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.61 บาท คิดเปนการจาย

เงินปนผลในอัตรา 100% ของกําไรสุทธิ โดยกําหนดรายช� อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวัน

ที่ 25 สิงหาคม และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 8 กันยายน 

ฟนฟูดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ สามเณรที่

อาพาธตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักพระ

ธรรมวินัย อยางครบวงจร ทั้งนี้ รพ. เปาโล 

พหลโยธิน มีแผนตอยอดเพ� อรองรับการ

ใหบริการพระภิกษุสงฆในอนาคตเพิ่มมากขึ้น 

โดยไดตั้งเปาที่จะถายทอดองคความรู ไปยัง

โรงพยาบาลในเครือใหแลวเสร็จภายใน 2 ปน้ี 

รพ. เปาโล พหลโยธิน ปลื้มควาประกาศนียบัตร

การรับรองการอุปฏฐากพระสงฆอาพาธตอเน� อง 2 ปซอน จาก รพ. สงฆ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

เกาหลีใต้เจอญาติศพเด็กในกระเป๋าเดินทาง

โซล • ตำ�รวจกรุงโซลบอกกับเอเอฟพีเมื่อวันจันทร์ว่�พบตัว

หญิงคนหนึ่งซี่งเชื่อว่�มีคว�มเกี่ยวข้องกับศพเด็ก 2 ร�ยท่ี

พบในกระเป๋�เดินท�งในนิวซีแลนด์ เมื่อสัปด�ห์ก่อนตำ�รวจ                                                                      

นิวซีแลนด์กล่�วว่�พวกเข�พบซ�กของเด็ก 2 คนในกระเป๋�

เดินท�ง ค�ดว่�น่�จะมีอ�ยุระหว่�ง 5 ถึง 10 ขวบตอนท่ี

เสียชีวิต ร่�งของท้ังคู่ถูกพบหลังจ�กครอบครัวหน่ึงซ้ือเทรล

เลอร์ท่ีบรรทุกส่ิงของเต็มคันรถรวมถึงกระเป๋�เดินท�งหล�ย

ใบจ�กง�นประมูลสินค้�ท่ีถูกท้ิง ตำ�รวจนิวซีแลนด์กล่�วว่�                                                                           

ศพของเด็กท้ัง 2 ร�ย น่�จะถูกเก็บไว้หล�ยปี ตำ�รวจเก�หลีใต้

เผยว่�หญิงร�ยหนึ่งซึ่งมีเชื้อส�ยเก�หลี เชื่อว่�มีคว�มเกี่ยว 

ข้องกับเด็กทั้งสองคน เวล�นี้อยู่ในเก�หลีใต้ เป็นพลเมือง

นิวซีแลนด์ที่มีเชื้อส�ยเก�หลี เธอเดินท�งเข้�เก�หลีใต้ในปี 

2561 จ�กนั้นไม่พบประวัติออกนอกประเทศอีก

ฟิลิปปินส์เปิดเรียนอีกครั้งในรอบกว่า 2 ปี

มะนิลา • เด็กหล�ยล้�นคนในฟิลิปปินส์ได้กลับเข้�เรียน

ในโรงเรียนอีกคร้ัง พร้อมกับเร่ิมปีก�รศึกษ�ใหม่เมื่อวันจันทร์ 

เป็นก�รกลับเข้�ไปนั่งเรียนในห้องเรียนกันได้เป็นครั้งแรก

นับตั้งแต่เกิดก�รระบ�ดของโควิด-19 เอเอฟพีร�ยง�นว่�

ฟิลิปปินส์เป็นหน่ึงในประเทศท้�ยๆ ในโลกท่ีให้นักเรียนกลับ

ม�เรียนในห้องเรียนแบบเต็มเวล�ต�มปกติได้ ทำ�ให้หล�ย

ฝ่�ยเตือนว่�ก�รปิดห้องเรียนเป็นเวล�น�น จะทำ�ให้วิกฤต

ก�รศึกษ�ในประเทศเลวร้�ยลงอีก นักเรียนสวมหน้�ก�ก

และเครื่องแบบเข้�แถวตรวจวัดอุณหภูมิและฉีดเจลล้�งมือ

ที่ โรงเรียนประถมศึกษ�เปโตรเกว�ร�ในกรุงมะนิล�ซึ่งปิด

ห้องเรียนม�ต้ังแต่เดือนมีน�คมปี 2563 โรงเรียนได้นำ�ระบบ

ผสมระหว่�งก�รม�เข้�เรียนด้วยตัวเองกับก�รเรียนท�ง

ไกลม�ใช้ เนื่องจ�กต้องเปลี่ยนผ่�นก�รเรียนของนักเรียน

เกือบ 6,000 คน ม�สู่ก�รเรียนในห้องเรียนภ�ยในเดือน

พฤศจิก�ยน ซ่ึงเป็นเส้นต�ยท่ีกำ�หนดโดยประธ�น�ธิบดีเฟอร์

ดิน�นด์ ม�ร์กอส จูเนียร์

‘มะกัน-โสมขาว’ เริ่มซ้อมรบร่วมครั้งใหญ่

โซล • สหรัฐและเก�หลีใต้เริ่มก�รซ้อมรบท�งทห�รร่วม

กันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2561 เมื่อวันจันทร์ เอเอฟพี

ร�ยง�นว่�สหรัฐคือพันธมิตรด้�นคว�มมั่นคงที่สำ�คัญของ

โซล สหรัฐส่งทห�รประจำ�ก�รร�ว 28,500 น�ยในเก�หลีใต้ 

เพื่อช่วยปกป้องจ�กประเทศเพื่อนบ้�นที่ติดอ�วุธนิวเคลียร์ 

ก�รซ้อมรบร่วมอุลจี ฟรีดอม ชีลด์ ของทห�รสหรัฐและ

เก�หลีใต้ถือเป็นก�รกลับม�เริ่มซ้อมรบขน�ดใหญ่อีกครั้ง

หลังจ�กต้องลดขน�ดลงไปก่อนหน้�นี้เนื่องจ�กโควิด-19 

และก�รทูตที่ล้มเหลวกับเก�หลีเหนือ ร�ยละเอียดของก�ร

ซ้อมรบซึ่งมีขึ้นระหว่�งวันที่ 22 สิงห�คมถึง 1 กันย�ยน ยัง

ไม่ได้รับก�รเปิดเผย แต่ปกติมักเป็นก�รฝึกซ้อมภ�คสน�ม

ซึ่งเกี่ยวข้องกับเครื่องบิน, เรือรบและรถถัง โดยมีทห�รเข้�

ร่วมหล�ยหมื่นน�ย.

าพของ คิม จองอึน กับทหารแพทย์ดูแปลกๆ แต่เป็น

คว�มจงใจของท่�นผู้นำ�เก�หลีเหนือที่ต้องก�รสร้�ง

คว�มแตกต่�ง

เพร�ะนี่คือโอก�สก�รประก�ศ “ชัยชนะเหนือโควิด” 

ของเปียงย�งเมื่อสัปด�ห์ที่ผ่�นม�

หลังจ�กมีข่�วว่�เก�หลีเหนือพร้อมจะส่งทห�ร 100,000 

คนไปช่วยรัสเซียรบในยูเครน

และอ�จจะขนแรงง�นไป 1,000 คน เพื่อช่วยฟื้นฟูเขต

ดอนบ�สท�งตะวันออกของยูเครนที่ทห�รรัสเซียยึดครองอยู่

เพร�ะเก�หลีเหนือยนือยูข่้�งเดียวกบัรัสเซยีในก�รรับรอง 

“ส�ธ�รณรัฐประช�ชนโดเนสท์” และ “ส�ธ�รณรัฐประช�ชนลู

ฮ�นสก์” ที่ประก�ศแยกตัวออกจ�กยูเครน

ห�กทห�รเก�หลีเหนือไปรบในยูเครนจริงก็จะเป็นเรื่อง

น่�หว�ดเสียว

เพร�ะจะเป็นทห�รต่�งช�ติจ�กเอเชียที่บินข้�มห้วยไปรบ

ในสมรภูมิยุโรปที่จะเกิดภ�พก�รโยงใยระหว่�งวิกฤตค�บสมุทร

เก�หลีกับยูเครนขึ้นม�ทันที

ในขณะที่ยังมีคว�มตึงเครียดอยู่รอบๆ เก�ะไต้หวัน

และเปียงย�งได้ออกแถลงก�รณ์สนับสนุนปักกิ่งประณ�ม

ก�รไปเยือนไต้หวันของคณะผู้แทนจ�กสภ�คองเกรสของ

สหรัฐฯ

นั่นย่อมแปลว่�จีน, รัสเซียและเก�หลีเหนือยืนอยู่ข้�ง

เดียวกันในข้อพิพ�ทระดับโลกในทุกกรณี

เป็นก�รจัดระเบียบโลกใหม่ขึ้นม�อย่�งเป็นท�งก�รที่

จะนำ�ไปสู่คว�มบ�ดหม�งที่มีแนวโน้มไปสู่คว�มรุนแรงอย่�ง

ปฏิเสธไม่ได้

ไม่เพียงแต่เท่�นั้น เก�หลีเหนือก็เพิ่งจะออกม�เผชิญหน้�

กับเก�หลีใต้อย่�งเปิดเผยและดุเดือด

น้องส�วของ คิม จองอึน ออกม�ประก�ศไม่ขอรับข้อเส

นอคว�มช่วยเหลือท�งด้�นเศรษฐกิจจ�กเก�หลีใต้ 

และสำ�ทับกับผู้นำ�เก�หลีใต้ให้ “อยู่เงียบๆ”

หรืออีกนัยหนึ่งคือให้ “หุบป�ก” เสีย

คิม โยจอง น้องส�วของ คิม จองอึน ผู้นำ�สูงสุดรุ่นที่ 3 

ของเก�หลีเหนือออกม�ประก�ศอย่�งดุดันว่�เก�หลีเหนือไม่

ขอรับข้อเสนอของประธ�น�ธิบดียุน ซอกยอล แห่งเก�หลีใต้ ที่

บอกว่�จะมอบคว�มช่วยเหลือท�งเศรษฐกิจให้แก่โสมแดง 

เป็นข้อเสนอจ�กกรุงโซลเพื่อแลกกับก�รยุติโครงก�ร

พัฒน�ขีปน�วุธและอ�วุธนิวเคลียร์ 

คิม โยจอง กำ�ลังมีบทบ�ทสำ�คัญขึ้นทุกวัน ซึ่งทำ�ให้เห็น

ได้ว่�เธอกำ�ลังจะเป็นมือขว�ของท่�นผู้นำ�อย่�งเป็นท�งก�ร

และยังจะกล�ยเป็น “โฆษกส่วนตัว” ของ คิม จองอึน ที่

มีน้ำ�เสียงกร้�วขึ้นทุกวันด้วย

เธอย้ำ�ว่�ประธ�น�ธิบดียุน ซอกยอล ของ

เก�หลีใต้ พูดจ�ไร้ส�ระ และไม่ควรจะเอ่ยเอื้อน

อะไรออกม�ให้น่�รำ�ค�ญอีก

ว�ทะที่แข็งกร้�วจ�กน้องส�วของผู้นำ�

สูงสุดแห่งเก�หลีเหนือมีขึ้นหลังจ�ก ยุน ซอก

ยอล ได้นำ�เสนอแนวท�ง “ปรองดอง” ระหว่�ง

ก�รแถลงข่�วในโอก�สครบรอบ 100 วัน ของ

ก�รเข้�รับตำ�แหน่งผู้นำ�เก�หลีใต้เมื่อวันพุธที่

ผ่�นม�

สำ�นักข่�ว KCNA ของเก�หลีเหนือ

ร�ยง�นถ้อยแถลงของ คิม โยจอง ว่� “ภ�พ

ลักษณ์ของ ยุน ซอกยอล จะดีกว่�นี้ม�กถ้�เข�

หุบป�กอยู่เงียบๆ แทนที่จะพูดอะไรไร้ส�ระ” 

และยังสำ�ทับด้วยน้ำ�เสียงเย�ะเย้ย

ถ�กถ�งว่� ผู้นำ�เก�หลีใต้มีคว�มคิด “ใสซื่อไร้

เดียงส�” ที่บังอ�จคิดว่�ตนเองมีอำ�น�จม�กพอที่จะส�ม�รถเสนอ

คว�มช่วยเหลือท�งเศรษฐกิจ 

เพื่อให้เปียงย�งยอมก้มหัวให้

พูดง่�ยๆ คือเมินเสียเถอะ...อย่�ได้คิดว่�เก�หลีใต้จะอยู่ใน

ฐ�นะที่รวยกว่�เก่งกว่�ที่จะช่วยเปียงย�งได้

เธอย้ำ�ว่� “ไม่มีใครยอมแลกชะต�ชีวิตของตัวเองกับเค้ก

ข้�วโพด”  

และยืนยันชัดถ้อยชัดคำ�ว่� เก�หลีเหนือจะไม่ยอมพบหน้�

ประธ�น�ธิบดียุน เพื่อเจรจ�นิวเคลียร์อย่�งเด็ดข�ด

ที่กรุงโซล ทำ�เนียบประธ�น�ธิบดีเก�หลีใต้ แถลงเสียใจต่อ

ก�รใช้ถ้อยคำ� “หย�บค�ย” ของระดับนำ�ของเก�หลีเหนือ

สรุปว่�โดยเนื้อห�ไม่มีอะไรใหม่ คว�มพย�ย�มของฝ่�ย

ใต้ที่จะ “ล่อ” ให้ฝ่�ยเหนือยอมเลิกพัฒน�

อ�วุธร้�ยแรงเพื่อแลกกับคว�มช่วยเหลือท�ง

เศรษฐกิจก็มีอันต้องพับไปอีกครั้งหนึ่ง

ที่จะแตกต่�งคร�วนี้ก็คือภ�ษ�และลีล�

ของทั้งสองฝ่�ยมีคว�มก้�วร้�วต่อกันม�กขึ้น

สะท้อนถึงดีกรีแห่งคว�มขัดแย้งใน

เอเชียที่หนักหน่วงขึ้น เพร�ะกรณีไต้หวัน, 

สงคร�มยูเครนและก�รแบ่งขั้วที่ชัดเจนขึ้น

ระหว่�งตะวันตกกับซีกของจีน, รัสเซียและ

เก�หลีเหนือ

จะว่�ไปแล้วนี่ก็นับเป็นครั้งแรกที่เจ้�

หน้�ที่ระดับสูงของเก�หลีเหนือแสดงปฏิกิริย�

ต่อข้อเสนอให้คว�มช่วยเหลือท�งเศรษฐกิจ

ของประธ�น�ธิบดีโสมข�วนับตั้งแต่เข�เสนอ

แผนนี้ครั้งแรกในเดือนพฤษภ�คมที่ผ่�นม� 

และเสนอซ้ำ�อีกครั้งในโอก�สครบ 

100 วันแรกก�รดำ�รงตำ�แหน่งประธ�น�ธิบดี

เก�หลีใต้

ทำ�เนียบประธ�น�ธิบดี

เก�หลีใต้บอกว่�ผิดหวังที่เก�หลีเหนือ

ยังคงใช้ภ�ษ�ที่หย�บค�ยไม่หยุด

หย่อน โดยระบุชื่อประธ�น�ธิบดี

เก�หลีใต้ โดยตรง และยังคงแสดง

เจตน�ที่จะพัฒน�นิวเคลียร์ต่อไป 

แต่จุดยืนของเก�หลีใต้ยังคง

ไม่เปลี่ยนแปลงไปจ�กก�รยืนยัน

ให้เก�หลีเหนือปลดอ�วุธนิวเคลียร์ 

และพัฒน�คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง 2 

เก�หลี ผ่�นแผนก�รช่วยเหลือท�ง

เศรษฐกิจของประธ�น�ธิบดียุน

กระทรวงรวมช�ติของ

เก�หลีใต้ ที่ดูแลคว�มสัมพันธ์ 2 

เก�หลี ตำ�หนิถ้อยคำ�ของน้องส�ว

ผู้นำ�เก�หลีเหนือว่� ไร้คว�มเค�รพ

ยำ�เกรงและไม่เหม�ะสมอย่�งยิ่ง

เนื้อห�หลักจ�กเก�หลีใต้ที่

เสนอคว�มช่วยเหลือท�งเศรษฐกิจต่อ

เก�หลีเหนือของผู้นำ�เก�หลีใต้เช่นนี้

ไม่ต่�งกับข้อเสนอที่แล้วๆ ม�ของผู้นำ�

เก�หลีใต้คนก่อนๆ 

อีกทั้งยังเหมือนกับแนวท�ง

ของอดีตประธ�น�ธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ 

ของสหรัฐฯ ที่เคยเสนอต่อ คิม จอง

อึน ผู้นำ�เก�หลีเหนือ ในก�รประชุมสุดยอดเมื่อหล�ยปีก่อนด้วย 

แต่แม้คิมกับทรัมป์จะเจอกันอย่�งน้อย 3 รอบก็ไม่

ประสบคว�มสำ�เร็จในเรื่องนี้แม้แต่น้อย

จุดยืนของผู้นำ�เก�หลีใต้คนใหม่น่�สนใจตรงที่ว่�ด้�นหนึ่ง

เข�ดูเหมือนยอมใช้ไม้อ่อนกับเก�หลีเหนือด้วยก�รยื่นข้อเสนอที่

เป็นประโยชน์ให้กับอีกฝ่�ย 

แต่อีกด้�นหนึ่ง เข�ก็ได้สนับสนุนให้กองทัพเก�หลีใต้

เสริมแสนย�นุภ�พท�งทห�รเพื่อป้องปร�มต่อเก�หลีเหนือด้วย

เช่นกัน 

อีกทั้งยังประก�ศกลับม�ซ้อมรบร่วมกับพันธมิตรอย่�ง

สหรัฐอเมริก�อีกครั้ง ภ�ยใต้ภ�รกิจที่มีชื่อว่� Ulchi Freedom 

Shield ในวันที่ 22 สิงห�คม - 1 กันย�ยนนี้

ก็ด้วยเรื่องนี้แหละที่ทำ�ให้เก�หลีเหนือมองว่� แนวท�ง

ด้�นก�รทูตของเก�หลีใต้แท้จริงก็ไม่ได้มีคว�มจริงใจต่อกัน

ที่ชัดเจนก็คือ คิม โยจอง เริ่มมีบทบ�ทท�งก�รเมืองม�ก

ขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่�นม�อย่�งชัดเจน

ดูเหมือนเธอมักจะสวม “บทโหด” ด้วยภ�ษ�เชือดเฉือน

เก�หลีใต้อย่�งรุนแรงตลอด

ซึ่งนักสังเกตก�รณ์บอกว่�อ�จจะแตกต่�งจ�กท่�ทีของ 

คิม จองอึน ผู้พี่ที่บ�งครั้งก็แสดงบทที่เบ�ลงบ้�งในบ�งกรณี 

พี่กับน้องแบ่งหน้�ที่กันทำ�

แต่เป้�หม�ยเหมือนเดิมทุกประก�ร...ทร�บแล้วแต่ไม่

เปลี่ยน!.

ภ

ผู้ว่ารัฐอินดีแอนาพบปธน.ไต้หวัน
ไทเป • ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ของไต้หวัน กล่าวกับผู้ว่าการ

รัฐอินดีแอนาระหว่างหารือท่ีทำาเนียบประธานาธิบดีในกรุงไทเป 

ระบุว่าไต้หวันมีความพร้อมและสามารถท่ีจะร่วมมือกับหุ้นส่วน

ประชาธิปไตยในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ หรือเรียกได้ว่า “ชิปประชา                                                                                    

ธิปไตย” และภายใต้การคุกคามทางทหารจากจีน พันธมิตรของไต้หวัน

จะต้องยืนเคียงข้างกัน

รอยเตอร์ร�ยง�นเม่ือวัน

จันทร์ที่ 22 สิงห�คม 2565 ว่� 

เอริก โฮลคอมบ์ ผู้ว่�ก�รรัฐอิน                              

ดีแอน�ของสหรัฐอเมริก� สังกัด

พรรครีพับริกัน เข้�พบห�รือกับ

ประธ�น�ธิบดีไช่ อิงเหวิน ของ

ไต้หวัน ที่ทำ�เนียบประธ�น�ธิบดี

ในกรุงไทเปในวันเดียวกัน เป็นก�ร

เยือนไต้หวันของคณะตัวแทนจ�ก

สหรัฐคณะท่ี 3 ต่อจ�กก�รเยือน 

ของแนนซี เพโลซี ประธ�นสภ�ผู้

แทนร�ษฎรสหรัฐ และ 1 สัปด�ห์

ต่อม� สม�ชิกสภ�คองเกรส 5 คน 

นำ�โดย ส.ว.เอ็ดเวิร์ด ม�ร์กี แห่ง

รัฐแมสซ�ชูเซตส์ เดินท�งเยือน

ไต้หวันเช่นกัน ก�รเยือนของคณะ 

ตัวแทนจ�กสหรัฐแต่ละคร้ัง ทำ�ให้

จีนโกรธเกร้ียวเนื่องจ�กจีนระบุว่�

ไต้หวันเป็นดินแดนของตน

ประธ�น�ธิบดีไช่กล่�วกับ

ผู้ว่�ก�รรัฐอินดีแอน�ระหว่�งท่ี                                

คณะของเข�เข้�พบห�รือท่ีทำ� 

เนียบประธ�น�ธิบดีไต้หวันใน

กรุงไทเปเมื่อวันจันทร์ โดยมีก�ร

ถ่�ยทอดสดท�งหน้�เพจโซเชียล                      

มีเดียของผู้นำ�ไต้หวัน ระบุว่�ไต้หวัน                        

กำ�ลังเผชิญก�รคุกค�มท�งทห�ร                                                 

จ�กจีนท้ังในและรอบๆ ช่องแคบ

ไต้หวัน ในช่วงเวล�เช่นน้ีพันธมิตร

ประช�ธิปไตยของไต้หวันต้องยืน

เคียงข้�งกันและส่งเสริมคว�ม

ร่วมมือท่ัวภูมิภ�คน้ีท้ังหมด

ก�รเยือนไต้หวันของโฮล

คอมบ์ เข�มีกำ�หนดพบกับตัวแทน

ของบริษัทผลิตเซมิคอนดักเตอร์

หรือชิปของไต้หวัน เพื่อขย�ย

คว�มร่วมมือในเรื่องน้ีระหว่�งรัฐ

อินดีแอน�กับไต้หวัน บริษัทผลิต

ชิปร�ยใหญ่ท่ีสุดในโลกคือ บริษัท 

ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนู

แฟคเจอริง จำ�กัด (ทีเอสเอ็มซี) ซ่ึง

ขณะน้ีกำ�ลังก่อสร้�งโรงง�นมูลค่� 

12,000 ล้�นดอล�ร์สหรัฐ ในรัฐ

แอริโซน�  

ประธ�น�ธิบดีไช่กล่�วด้วย

ว่� คว�มม่ันคงท�งเศรษฐกิจคือ                                                 

เส�หลักของคว�มม่ันคงของช�ติ

และคว�มม่ันคงของภูมิภ�ค ไต้หวัน

มีคว�มพร้อมและส�ม�รถท่ีจะ

เสริมสร้�งคว�มร่วมมือกับหุ้นส่วน

ประช�ธิปไตยในก�รสร้�งห่วงโซ่

อุปท�นท่ีย่ังยืนสำ�หรับ “ชิปประช� 

ธิปไตย” 

โฮลคอมบ์กล่�วถึงคว�ม

พย�ย�มของรัฐอินดีแอน�ในก�ร

สนับสนุนอุตส�หกรรมเทคโนโลยี 

โดยเม่ือเดือนมิถุน�ยนท่ีผ่�นม� 

บริษัทมีเดียเทกของไต้หวันประ 

ก�ศว่�จะต้ังศูนย์ออกแบบชิปแห่ง

ใหม่ที่รัฐอินดีแอน� โดยเป็นหุ้น

ส่วนกับมห�วิทย�ลัยเพอร์ดู

ผู้ว่�ก�รรัฐอินดีแอน�กล่�ว               

กับผู้สื่อข่�วหลังเข้�พบประธ�น� 

ธิบดีไช่ว่� ไต้หวันเป็นประเทศท่ีมี                                                  

คว�มส�ม�รถพิเศษในด้�นเทค 

โนโลยีข้ันสูง ระบุว่�เร�กำ�ลังอยู่                                          

ระหว่�งก�รเผชิญหน้�และแสวง 

ห�เพื่อเปล่ียนคว�มเจ็บปวดของ

ห่วงโซ่อุปท�นไปสู่กำ�ไรจ�กห่วง

โซ่อุปท�น หนท�งท่ีเร็วข้ึนและ

ด้วยวิธีก�รท่ียืดหยุ่นคือเร�จะต้อง

ทำ�ไปด้วยกัน  

ไต้หวันกระตือรือร้นท่ีจะ

แสดงให้สหรัฐอเมริก�เห็นว่�ไต้    

หวันเป็นหุ้นส่วนท่ีไว้ว�งใจได้ใน

ช่วงท่ีโลกได้รับผลกระทบจ�กก�ร

ข�ดแคลนชิปในก�รผลิตรถยนต์

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับ

ผู้บริโภค

ประธ�น�ธิบดีไช่ระบุว่� รัฐ

อินดีแอน�มีคว�มมุ่งม่ันท่ีจะเป็น

ศูนย์กล�งของเทคโนโลยีชิป และใน 

เดือนน้ี ประธ�น�ธิบดีโจ ไบเดน จะ                                                   

ลงน�มกฎหม�ยสนับสนุนอุตส�ห 

กรรมเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศ 

เพื่อแข่งขันกับบริษัทจีนและช�ติอื่น.

สิงคโปร์จ่อยกเลิกกม.ห้ามชายมีเซ็กซ์กัน

สิงคโปร์ • น�ยกรัฐมนตรีลี เซียน 

ลุง ของสิงคโปร์ประก�ศเมื่อค่ำ�                                         

วันอ�ทิตย์ว่� สิงคโปร์จะยกเลิก                                            

กฎหม�ยห้�มช�ยมีเพศสัมพันธ์

กับช�ย แต่รัฐบ�ลยังไม่สนับสนุน

ก�รสมรสของเพศเดียวกัน  

เอเอฟพีและรอยเตอร์

ร�ยง�นประมวลกฎหม�ยอ�ญ�

ม�ตร� 377 เอ ของสิงคโปร์ท่ี

ใช้ม�ต้ังแต่สมัยเป็นอ�ณ�นิคม

ของอังกฤษ กำ�หนดบทลงโทษ

ก�รมีเพศสัมพันธ์ระหว่�งช�ย

กับช�ย ให้จำ�คุกไม่เกิน 2 ปี แต่                                                     

กฎหม�ยน้ี ไม่ได้ห้�มก�รมีเพศ

สัมพันธ์ระหว่�งหญิงกับหญิง 

และไม่มีก�รลงโทษผู้ทำ�ผิดกฎ 

หม�ยน้ีในสิงคโปร์ม�แล้วหล�ย

สิบปี

น�ยกรัฐมนตรีลี เซียนลุง

ของสิงคโปร์กล่�วสุนทรพจน์ฉลอง

วันช�ติ เมื่อค่ำ�วันอ�ทิตย์ที่ 21 

สิงห�คม 2565 ว่� ปัจจุบันทัศน                                                

คติได้เปล่ียนไปแล้วต้ังแต่รัฐ 

บ�ลตัดสินใจให้คงไว้ซ่ึงกฎหม�ย

ม�ตร�น้ีเมื่อ 15 ปีก่อนและช่วง

เวล�ท่ีผ่�นม�ไม่มีผู้ถูกลงโทษ

ด้วยกฎหม�ยน้ี ปัจจุบันผู้ท่ีเป็น

เกย์ในสิงคโปร์ได้รับก�รยอมรับ

ม�กย่ิงข้ึน โดยเฉพ�ะในบรรด�

คนหนุ่มส�ว ถึงเวล�ท่ีต้องถ�ม

ตัวเร�เองอีกคร้ังกับคำ�ถ�มพ้ืน

ฐ�นว่� ควรหรือไม่ท่ีก�รมีเพศสัม                                                   

พันธ์ระหว่�งช�ยกับช�ยในท่ีส่วน

ตัวจะเป็นคว�มผิดท�งอ�ญ�

ผู้นำ�สิงคโปร์กล่�วว่�รัฐ                                                           

บ�ลจะยกเลิกกฎหม�ยม�ตร�                                                               

377 เอ และกำ�หนดให้ก�รมีเพศ                                         

สัมพันธ์ระหว่�งช�ยกับช�ยไม่

ผิดกฎหม�ย เชื่อว่�เป็นส่ิงท่ีควร                                         

ทำ� และช�วสิงคโปร์ส่วนใหญ่                             

ในปัจจุบันจะยอมรับในเร่ืองน้ี                              

เป็นก�รทำ�ให้กฎหม�ยสอดคล้อง

กับสังคมปัจจุบันม�กย่ิงข้ึน และ

ทำ�ให้ช�วสิงคโปร์ท่ีเป็นเกย์มีคว�ม

โล่งใจม�กข้ึน 

อย่�งไรก็ต�ม รัฐบ�ล

สิงคโปร์ยังไม่สนับสนุนก�รสมรส

ของเพศเดียวกัน โดยน�ยกรัฐ 

มนตรีลีระบุว่� แม้เร�จะยกเลิก

กฎหม�ยม�ตร� 377 เอ แต่รัฐ 

บ�ลจะสนับสนุนและปกป้อง

สถ�บันครอบครัว โดยย้ำ�ว่�กฎ 

หม�ยสิงคโปร์ให้ก�รรับรองก�ร

สมรสระหว่�งช�ย 1 คนกับหญิง 

1 คนเท่�นั้น

เครือข่�ยรณรงค์เพื่อสิทธิ

เกย์กว่� 20 กลุ่มออกแถลงก�รณ์ 

ร่วมกันหลังก�รแถลงของน�ยก

รัฐมนตรีสิงคโปร์จะยกเลิกกฎ 

หม�ยม�ตร� 377 เอ ระบุว่� เป็น

ก้�วแรกบนถนนท่ีย�วไกลสำ�หรับ

คว�มเท่�เทียมอย่�งเต็มรูปแบบ

ของประช�ชนช�วแอลจีบีทีคิว

+ ในสิงคโปร์ ผลกระทบที่แท้

จริงในก�รยกเลิกกฎหม�ยนี้จะ

ตัดสินจ�กก�รท่ีช�วสิงคโปร์ตอบ

สนองในเรื่องนี้และก�รปฏิบัติ

ต่อบุคคลอื่นในอน�คต.

เยือนไต้หวัน • สำ�นักประธ�น�ธิบดีไต้หวันเผยแพร่ภ�พประธ�น�ธิบดีไช่ อิงเหวิน ขณะห�รือกับเอริก โฮลคอมบ์ ผู้ว่�ก�รรัฐอินดีแอน� ที่

ทำ�เนียบประธ�น�ธิบดีในกรุงไทเป เมื่อวันที่ 22 สิงห�คม. 

ถ้าคิมส่งทหารไปรบ

ข้างรัสเซียที่แนวรบยูเครน?



ตรึงทำ�เนียบ

ไว้วินิจฉัยหรือไม่ และตามคำาร้องที่ส่งมา

ให้ศาลจะมีคำาสั่งให้พล.อ.ประยุทธ์ยุติการ

ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ไว้เป็นการชั่วคราว

จนกว่าศาลจะมีคำาวินิจฉัยหรือไม่

ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง(กกต.)มีมติไม่ส่งเรื่องวาระการ

ดำารงตำาแหน่ง8ปีของพล.อ.ประยุทธ์ไปให้

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามที่นายศรีสุวรรณ

จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์

รัฐธรรมนูญไทยยื่นคำาร้องเมื่อวันที่ 5ส.ค.

เนื่องจาก กกต.เห็นว่าสมาชิกรัฐสภามีการ

ยื่นคำาร้องผ่านประธานสภาผู้แทนฯ ให้ศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82

แล้วกกต.จึงไม่จำาเป็นต้องดำาเนินการอีก

ส่วนความเคลื่อนไหวของ พล.อ.

ประยุทธ์นั้น เดินทางมาเป็นประธานการ

ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครั้ง

ที่ 2/2565 โดยก่อนการประชุมสื่อมวลชน

พยายามสอบถามถึงการเตรียมรับมือกลุ่มผู้

ชุมนุมที่ออกมาเคลื่อนไหวกดดันโดยนายกฯ

ไม่ได้ตอบคำาถามแต่อย่างใด

ด้านนายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิ

การนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่

โฆษกประจำาสำานักนายกฯกล่าวเรื่องนี้ว่า

นายกฯและฝ่ายความมั่นคงยังไม่ได้สั่งการ

อะไรเพียงแต่ให้ทุกฝ่ายเฝ้าระวังเตรียมพร้อม

รับมือสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย

ภายหลังการประชุมพล.อ.ประยุทธ์

ยังคงปฏิเสธให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องสถานการณ์

การชุมนุม โดยทำาเพียงยกมือสวัสดีและ

ยกมือปฏิเสธการให้สัมภาษณ์

ขณะที่นายอนุชากล่าวอีกรอบว่านายกฯ

ไม่ได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษซึ่งในการประชุม

ยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่ได้พูดถึงสถานการณ์การ

ชุมนุมอะไรทั้งสิ้น และในที่ประชุมก็ไม่มีการ

พูดถึงประเด็นทางการเมืองมีแต่พูดถึงการเดิน

หน้าตามยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางวิธีการ

ปรับเปลี่ยนการประเมินผลทำาอย่างไรจะให้

ยุทธศาสตร์ชาติสามารถดำาเนินการให้เป็นรูป

ธรรมเพื่อประโยชน์การบริหารราชการแผ่นดิน

น�ยกฯ ไม่มีสั่งก�รพิเศษ

เมื่อถามว่า ช่วงวันหยุดที่ผ่านมา

นายกฯ ได้สั่งการอะไรหรือไม่หลังผู้ชุมนุม

ประกาศรวมตัวนายอนุชาย้ำาว่าไม่ได้สั่งการ

อะไรเพิ่มเติม ในส่วนผู้รับผิดชอบทั้งบริเวณ

ทำาเนียบรัฐบาล มีแค่การประชุมซักซ้อม

ความเข้าใจกระบวนการเตรียมความพร้อม

ปกติ เมื่อมีกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศว่าจะชุมนุม

ตามสถานที่ต่างๆถ้าใกล้กับทำาเนียบฯก็เป็น

เรื่องปกติที่จะประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม

ในเรื่องเส้นทางที่ต้องเจรจาพูดคุยอะไรต่างๆ

เมื่อถามว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี

(ครม.)นายกฯยังประชุมตามปกติใช่หรือไม่

นายอนุชากล่าวว่าประชุมครม.ที่ทำาเนียบฯ

ยังมีตามปกติตอนเช้า

“อยากให้พี่น้องประชาชนได้ติดตาม

เรื่องกระบวนการที่จะพิจารณาตามขั้นตอน

ของกฎหมาย การไปคาดคะเนเรื่องต่างๆ

ทั้งหมดอาจไม่เป็นประโยชน์กับฝ่ายใดอยาก

ให้ทุกอย่างเข้าอยู่ในกระบวนที่ตอนนี้มีขั้น

ตอนทุกอย่างอยู่แล้ว ผลออกมาอย่างไร

นายกฯพูดย้ำาว่าท่านไม่ได้อยู่เหนือกฎหมาย

เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเข้าสู่การพิจารณา

และผลคำาวินิจฉัยออกมาอย่างไรก็คงต้องให้

ความเคารพทุกๆอย่างอยู่แล้ว เหมือนกับ

ประชาชนทั่วไป”นายอนุชากล่าว

ด้านนายวิษณุ เครืองามรองนายกฯ

กล่าวถึงการชี้แจงของรัฐบาลหลังนายชวน

ยื่นเรื่องให้ศาลตีความประเด็นความเป็น

นายกฯ8ปีของพล.อ.ประยุทธ์ว่ายังไม่ต้อง

ถึงขนาดนั้นเพราะยังไม่รู้ศาลจะสั่งให้ชี้แจง

หรือไม่อาจไม่ต้องให้ใครชี้แจงหรือสั่งให้ใคร

ชี้แจงอาจเป็นนายกฯ โดยตรงหรือรัฐบาล

ซึ่งก็คือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.)

เพราะเรื่อง8ปีเกี่ยวกับพล.อ.ประยุทธ์คน

เดียวคงไม่ต้องเป็นท่าทีของรัฐบาลจึงยังไม่รู้

จะเตรียมอะไรแต่คร่าวๆในใจมีกันอยู่ฉะนั้น

หากศาลสั่งมาแนวทางไหนก็พร้อมชี้แจงแต่

ขอเวลาหน่อยวันถึงสองวัน เรื่องนี้ ไม่เสีย

เวลาคิด แต่เสียเวลาพิมพ์ เพราะเวลายื่น

คำาตอบต่อศาลการพิมพ์ต้องใช้เวลา เพราะ

ไม่ใช่นึกจะเขียนอะไรก็เขียนไปมันตั้ง9ชุด

เมื่อถามว่า ข้อมูลในใจคร่าวๆที่ว่า

คืออะไรนายวิษณุกล่าวว่าบอกไม่ได้เดี๋ยว

เสียรูปคดี

ถามอีกว่า เมื่อนายชวนยื่นเรื่องไป

แล้วศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคำาสั่งรับคำาร้อง

ภายในวันที่ 24 ส.ค.เลยหรือไม่ เพราะผู้

ร้องมองว่าวันดังกล่าวเลยการดำารงตำาแหน่ง

8ปีนายวิษณุกล่าวว่าแล้วแต่ศาลไม่ทราบ

ส่วนจะใช้เวลาพิจารณานานหรือไม่ ก็ไม่

ทราบแต่ไม่ได้มีผลอะไรเหมือนที่ฝ่ายค้าน

อธิบายไปแล้วนั้นถูกต้อง เพราะเมื่อนายชวน

ส่งเรื่องไปที่ศาลศาลจะสั่งสองอย่างคือไม่

รับคำาร้องกับรับคำาร้องถ้ารับคำาร้องจะมีคำา

สั่งตามมาว่า รับโดยให้นายกฯหยุดปฏิบัติ

หน้าที่ กับรับโดยนายกฯ ไม่ต้องหยุดปฏิบัติ

หน้าที่ระหว่างรอคำาพิพากษา ถ้าให้หยุด

ปฏิบัติหน้าที่พล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณรอง

นายกฯก็ปฏิบัติหน้าที่นายกฯแทนครม.ก็อยู่

ทำาหน้าที่ทั้งหมดไม่ต้องกลัวอะไรจะโมฆะไม่

ว่าวันไหนศาลตัดสินว่าพล.อ.ประยุทธ์พ้น

หรือไม่พ้นครม.ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

แต่ถ้าพล.อ.ประยุทธ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็

ยังมีอีกตำาแหน่งคือรมว.กลาโหมที่ไม่มีข้อ

กำาหนด8ปีหากเป็นเช่นนั้นพล.อ.ประยุทธ์

ก็นั่งเป็นลูกน้องพล.อ.ประวิตรในที่ประชุม

ครม.ระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำาวินิจฉัยทั้งนี้ถ้า

ถึงที่สุดแล้วศาลวินิจฉัยให้พ้นเพราะประเด็น

8ปีพล.อ.ประยุทธ์ก็ยังรักษาการได้แต่ควร

หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งและคิดว่าการหานา

ยกฯ ใหม่ไม่น่าจะยากอะไรนายชวนคงรีบ

ดำาเนินการใน3วัน7วัน

เมื่อถามอีกว่า หากมีคำาวินิจฉัยว่า

พล.อ.ประยุทธ์พ้นจากตำาแหน่งแล้วไม่รักษา

การต่อพล.อ.ประวิตรจะทำาหน้าที่นายกฯ

รักษาการทันทีเลยหรือไม่ นายวิษณุกล่าว

ว่ามีวิธีการอยู่ เพราะนายกฯ เคยมีคำาสั่ง

ไว้ว่ากรณีไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ได้ ให้

พล.อ.ประวิตรเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอันดับ

ที่หนึ่ง รองนายกฯคนอื่นๆ เป็นลำาดับถัดๆ

ไปโดยไปหยิบคำาสั่งดังกล่าวมาใช้ไม่ใช่อยู่

ดีๆยึดอำานาจแล้วขึ้นได้เลย

วิษณุข้องใจม็อบกดดันใคร

เมื่อถามว่าที่สุดแล้วหากศาลรัฐธรรม

นูญรับคำาร้องแล้วไม่มีคำาสั่งให้พล.อ.ประยุทธ์

หยุดปฏิบัติหน้าที่ และมีคำาสั่งให้พ้นตำาแหน่ง

ตั้งแต่วันที่24ส.ค.65การดำาเนินการระหว่าง

นั้นของรัฐบาลจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่นาย

วิษณุกล่าวว่าสมบูรณ์ทุกประการเพราะถ้าคิด

ง่ายๆหากพล.อ.ประยุทธ์ ไม่อยู่หรือยุบสภา

พล.อ.ประยุทธ์พ้นใช่หรือไม่แต่ครม.ยังอยู่ใช่

หรือไม่สามารถมีมติครม.ได้

เมื่อถามว่าขณะนี้มีกระแสกดดันจาก

ภายนอกให้นายกฯออกจากตำาแหน่งรัฐบาล

กังวลหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่ทราบต้อง

ถามผู้เกี่ยวข้องแต่เรารู้อยู่ว่ามีการกดดันซึ่ง

ไม่รู้ว่ากดดันใครกดดันนายกฯหรือกดดัน

ศาลก็ไม่รู้

ส่วนความเคลื่อนไหวในการเตรียม

รับการชุมนุมนั้นพล.อ.สุพจน์ มาลานิยม

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ โดยทำาแค่เพียงยิ้มและ

ยกนิ้วโป้งแสดงสัญลักษณ์ว่าเยี่ยม

ขณะที่ พล.ต.ต.วรากร อยู่อย่างไท

ผู้บังคับการตำารวจสันติบาล3ซึ่งดูแลพื้นที่ทำา

เนียบฯกล่าวว่าได้เตรียมกำาลังพร้อมตลอด

ซึ่งไม่มีอะไรที่หนักใจเป็นการจัดเตรียมกำาลัง

ตามปกติส่วนการปิดการจราจรบริเวณโดย

รอบทำาเนียบฯอยู่ในความรับผิดชอบของกอง

บัญชาการตำารวจนครบาลซึ่งผู้บังคับบัญชา

ยังไม่ได้มีการกำาชับเรื่องใดเป็นพิเศษ

ด้านพ.ต.อ.สมยศอุดมรักษาทรัพย์

ผู้กำากับการสถานีตำารวจนครบาลนางเลิ้ง ใน

ฐานะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตพื้นที่

สถานีตำารวจนครบาลนางเลิ้งได้ลงนามในคำา

สั่งสถานีตำารวจนครบาลนางเลิ้งที่130/2565

เรื่องห้ามรถทุกชนิดเดินห้ามหยุดหรือห้าม

จอดรถทุกชนิดเป็นการชั่วคราวเนื่องด้วยใน

ระหว่างวันที่21-24ส.ค.65มีการนัดรวมกลุ่ม

ของประชาชนจำานวนหลายกลุ่ม ประกอบ

ด้วย 1.กลุ่มคณะหลอมรวมประชาชนนำา

โดยนายจตุพรพรหมพันธุ์ และนายนิติธร

ล้ำาเหลือ นัดหมายมวลชนแนวร่วมชุมนุม

ระหว่างวันที่ 21-24ส.ค.65 บริเวณลาน

คนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

2.กลุ่มราษฎรไล่ตู่ คนแดงปฏิวัติ นำาโดย

นายวรเดชเปรมกมลประกาศจัดการชุมนุม

ในวันที่24ส.ค.65เริ่มชุมนุมเวลา14.00น.

บริเวณแยกราชประสงค์และเคลื่อนขบวน

ไปยังทำาเนียบรัฐบาล และ 3.กลุ่ม 14

ขุนพลนำาโดยนายจิรภาสกอรัมย์ประกาศ

จัดกิจกรรมขีดเส้นตายไล่เผด็จการในวันที่

23ส.ค.65เริ่มชุมนุมเวลา17.00น.บริเวณ

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและเคลื่อนขบวนไป

ยังทำาเนียบรัฐบาล

สำาหรับสถานการณ์ล่าสุดโดยรอบ

ทำาเนียบฯยังเป็นปกติ ไม่มีการปิดเส้นทาง

จราจรโดยรอบแต่อย่างใดมีเพียงการวางตู้

คอนเทนเนอร์มากกว่า 10ตู้ เพื่อสแตนด์

บายไว้ที่บริเวณถนนพระรามที่ 5ด้านข้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

และทำาเนียบรัฐบาลเท่านั้น

ม็อบลงถนน กทม.ไม่เกี่ยว

พล.ต.อ.อดิศร์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษา

ผู้ว่าฯกทม.กล่าวถึงกรณีการชุมนุมที่ลาน

คนเมืองของคณะหลอมรวมประชาชนว่า

ยังไม่พบรายงานจากเจ้าหน้าที่กทม.และเจ้า

หน้าที่ตำารวจถึงการสร้างความเดือดร้อนให้

ประชาชนแต่อย่างใด

ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าฯกทม.

กล่าวว่ากทม.มีหน้าที่เตรียมพื้นที่การชุมนุม

จัดรถสุขาให้ตามที่มีการขอมาเท่านั้น สิ่ง

สำาคัญคือต้องไม่ให้ประชาชนในละแวกเดือด

ร้อนไม่อนุญาตให้ผู้ชุมนุมค้างคืนเพราะรอบ

บริเวณยังมีผู้คนมาออกกำาลังกายมีวัดมีร้าน

ค้าและการสัญจรของประชาชนเกรงว่าจะ

สร้างความไม่สะดวกแก่ประชาชนโดยรวม

“กทม.มีหน้าที่ เตรียมพื้นที่ชุมนุม

สาธารณะให้ตามกำาลังที่เรามี ลานคนเมือง

รับได้1,000คนแต่หากมีการขยับลงมาบน

ถนนหรือเคลื่อนที่ เป็นหน้าที่ของฝ่ายความ

มั่นคงนอกเหนือการควบคุมของเรา เราก็

จะอำานวยความสะดวกในหน้าที่ของเรา”

ผู้ว่าฯกทม.กล่าวและว่าที่ผ่านมามีบรรยากาศ

ที่สร้างสรรค์ทำาให้เห็นเนื้อหาชัดเจนและถือ

เป็นเรื่องดี ไม่มีความรุนแรงแต่การลงถนน

จะกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของประชาชน

รวมถึงการสัญจรบนถนนและการลงถนน

อาจทำาให้ประเด็นในการชุมนุมถูกเบี่ยงเบนไป

ขณะเดียวกัน ยังคงมีการแสดง

ความคิดเห็นหลากหลายประเด็นวาระ

การดำารงตำาแหน่ง8ปี โดยนายดิเรกฤทธิ์

เจนครองธรรมส.ว.ระบุว่า ในเชิงวิชาการ

มี 3แนวทางคือ 1.จะนับตั้งแต่ปี 2557

2.นับตั้งแต่ปี2560และ3.นับตั้งแต่ปี2562

ซึ่งองค์กรที่จะวินิจฉัยคือศาลรัฐธรรมนูญ

เมื่อเราปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรา

จึงควรเคารพกติกาและกฎหมายบ้านเมือง

เมื่อมีองค์กรวินิจฉัยเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วจะ

มาทะเลาะกันทำาไม ใช้ความรุนแรงและลง

ถนนทำาไมต้องเคารพศาลรัฐธรรมนูญเพื่อ

ให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้

“ถ้าศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าอยู่ไม่ได้

ครบวันที่ 24ส.ค.65พล.อ.ประยุทธ์ก็ขาด

คุณสมบัติและต้องออกไปอยู่แล้วแต่หากศาล

ตัดสินว่าอยู่ได้ เพราะนับตั้งแต่ปี 2562นั้น

พล.อ.ประยุทธ์ก็จะไม่ได้มาเป็นนายกฯ โดย

อัตโนมัติเพราะจะครบวาระในปี2566แล้ว

และประชาชนทั่วประเทศจะเป็นคนตัดสิน

ว่าจะได้อยู่ต่อจนครบปี2570หรือไม่ผมคิด

ว่าไม่เป็นปัญหาและเราควรเดินตามครรลอง

ถ้าไม่เคารพกฎหมายและกติกา ในอนาคต

บ้านเมืองจะอยู่ไม่ได้”นายดิเรกฤทธิ์กล่าว

ยกโพล 93% ไม่ให้ลุงตู่ไปต่อ

ส่วนพรรคเพื่อไทย (พท.)น.ส.ธีร

รัตน์ สำาเร็จวาณิชย์  ส.ส.กทม.และโฆษก

พรรคพท.อ่านแถลงการณ์ของพรรคเรื่อง

บทพิสูจน์นายกรัฐมนตรี 8ปีกับการปฏิรูป

การเมืองไทยระบุว่า เจตนารมณ์ของผู้ร่าง

รัฐธรรมนูญสอดคล้องกับถ้อยคำาตามลาย

ลักษณ์อักษรของรัฐธรรมนูญมาตรา 158

มาตรา171และมาตรา264ยากที่จะปฏิเสธ

ได้ว่าพล.อ.ประยุทธ์จะต้องพ้นจากตำาแหน่ง

นายกฯในวันที่24ส.ค.65ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์

ได้เข้ายึดอำานาจการปกครองประเทศเมื่อ

ปี 2557และตั้งตนเองเป็นนายกฯ ได้กล่าว

ไว้ตอนหนึ่งว่าต้องการปฏิรูปการเมืองแม้

เมื่อมีรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งตนเองผลักดันก็

จัดเรื่องการปฏิรูปประเทศรวมถึงการปฏิรูป

การเมืองไว้เป็นหมวดหนึ่งของรัฐธรรมนูญ

การไม่ให้นายกฯ อยู่ในตำาแหน่งยาวนาน

เกินไป จึงกำาหนดระยะเวลาสูงสุดไว้ 8 ปี

เพื่อมิให้เกิดการผูกขาดอำานาจสร้างอิทธิพล

ทางการเมืองขึ้น อันจะเป็นต้นเหตุให้เกิด

วิกฤตทางการเมืองจึงเป็นสาระสำาคัญที่ส่อ

แสดงถึงความต้องการปฏิรูปการเมือง

“พล.อ.ประยุทธ์จะดำาเนินการโดย

ประการใดกับกรณีเป็นนายกฯ มา 8 ปี

แล้ว จะเป็นวิกฤตของประเทศอีกครั้งหนึ่ง

และอาจนำามาซึ่งความไม่สงบเรียบร้อยใน

บ้านเมืองขึ้นแต่สิ่งที่จะสะท้อนได้แน่นอน

คือ การปฏิรูปการเมืองที่กล่าวไว้ตั้งแต่ยึด

อำานาจการปกครองประเทศเรื่อยมา เป็น

ความจริงใจหรือเป็นเพียงวาทกรรมคำาพูดที่

ให้ดูดีเท่านั้นวันสองวันนี้จะเป็นบทพิสูจน์”

น.ส.ธีรรัตน์อ่านแถลงการณ์ทิ้งท้าย

ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์

ประจำาภาควิชากฎหมายมหาชน คณะ

นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์

เฟซบุ๊กถึงผลโหวตเสียงประชาชนครั้งที่ 2

โดยเครือข่ายนักวิชาการ 8มหาวิทยาลัย

ร่วมกับทีวีดิจิทัลและสื่อออนไลน์ 8สำานัก

ระหว่างวันที่20-21ส.ค.ว่ามีจำานวนการ

โหวตทั้งหมด374,063 โหวต โดยเป็นการ

โหวตในประเทศไทย369,484โหวตจากต่าง

ประเทศ4,579โหวตซึ่งเมื่อถามว่าพล.อ.

ประยุทธ์ควรดำารงตำาแหน่งนายกฯเกิน8ปี

หรือไม่ผลโหวตตอบว่าพล.อ.ประยุทธ์ไม่

ควรดำารงตำาแหน่งนายกฯเกิน8ปีจำานวน

348,511 โหวตหรือ93.17%และตอบว่า

พล.อ.ประยุทธ์ควรดำารงตำาแหน่งนายกฯเกิน

8ปีจำานวน25,552โหวตหรือ6.83%

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกฯกล่าวว่า เห็นด้วยกับ

ผลสำารวจความคิดเห็นของTOPNEWSVOTE

ที่สำารวจความเห็นของประชาชนพบว่าส่วน

ใหญ่99%อยากให้พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ

ต่อไปจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำาตัดสิน

กรณีการดำารงตำาแหน่งนายกฯ8ปีส่วนที่นาย

ปริญญาโพสต์ผลโหวต93.17%พล.อ.ประยุทธ์

ไม่ควรเป็นนายกฯเกิน8ปีนั้นก็เป็นสิทธิ์ของ

นายปริญญาที่จะหยิบยกโพลที่เข้าทางของตัว

เองมานำาเสนอแต่ขอให้มองผลโพลอื่นๆด้วย

เพราะใครก็รู้กันทั้งประเทศว่านายปริญญา

คือพวกของใครมีเป้าหมายรับใช้ใคร เป็นนัก

วิชาการในห้องแอร์ที่เคยทำาประโยชน์อะไรให้

ประเทศชาติและประชาชนบ้าง

“อย่าลืมว่าประชาชนคนที่สนับสนุนพล

เอกประยุทธ์ ยังมีมากมายเต็มบ้านเต็มเมือง

ถ้าผมปลุกระดมพี่น้องประชาชนออกมาเดิน

ถนนขับไล่นักวิชาการและนักการเมืองชั่วๆ

เหล่านี้บ้างอะไรจะเกิดขึ้นอยากเห็นม็อบชน

ม็อบอีกหรืออย่างไรอย่าให้พวกผมทนไม่ไหว

ขึ้นมาอีกสุดท้ายประชาชนสองฝ่ายออกมารบ

ราฆ่าฟันกันบนท้องถนนอีกเหมือนในอดีตผม

ไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นอีกอย่าให้

พวกผมที่สนับสนุนนายกฯทนไม่ไหวก็แล้วกัน

พวกผมก็มีมือมีตีน มีกำาลังเหมือนกัน อย่า

คิดว่าพวกฝ่ายมารเผาบ้านเผาเมืองคิดทำาลาย

ประเทศทำาได้ฝ่ายเดียวพวกผมก็มีมวลชน

มากมายทั่วประเทศพร้อมที่จะเคลื่อนออก

มาสนับสนุนนายกฯพร้อมสู้ตาต่อตาฟันต่อ

ฟันเหมือนกัน”นายเสกสกลกล่าว.

0

6

3

9

14

17

1

7

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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12

โผงเผงน้ำ�ล้นตลิ่งไหลท่วมบ้�นแล้ว

อ่�งทอง • วันที่22ส.ค.ที่บริเวณพื้นที่นอกคันกั้นน้ำาหมู่1-2ริม

คลองโผงเผงสาขาแม่น้ำาเจ้าพระยาตำาบลโผงเผงอำาเภอป่าโมก

จังหวัดอ่างทองน้ำาเริ่มเอ่อล้นไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชน

ที่อยู่ริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำา เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีบ้านเรือน

ประชาชนหลายหลังที่ใช้กระสอบทรายเรียงกั้นป้องกันน้ำาไหลเข้า

ท่วมบ้านทางด้านนายจำาลองบุญประเสริฐอายุ65ปีชาวบ้าน

หมู่ 2ตำาบลโผงเผง เผยว่า เป็นเรื่องธรรมดาที่น้ำาท่วมพื้นที่นอก

คันกั้นน้ำา พบเจอมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน ชินแล้ว น้ำาท่วม

ทุกปีพร้อมรับสถานการณ์ ซึ่งตนเองเป็นชาวประมงหาปลาใน

คลองโผงเผงก็ต้องหยุดหาปลาชั่วคราว เนื่องจากกระแสน้ำาแรง

และปลามีน้อยไม่รู้ไปอยู่ไหนหมดหาปลาได้ยากมากซึ่งชาวบ้าน

เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยพื้นที่ในตำาบลโผงเผง

อำาเภอป่าโมกที่เป็นแอ่งกระทะประชาชนในพื้นได้เตรียมพร้อม

รับสถานการณ์จากภาวะน้ำาล้นตลิ่งแล้วรวมทั้งพื้นที่ริมแม่น้ำาน้อย

ตำาบลบางจักรอำาเภอวิเศษชัยชาญเนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่มและ

จะประสบปัญหาจากน้ำาท่วมเป็นแห่งแรกของจังหวัดอ่างทอง.

รวบมือปืนยิงเลข�ฯ อบต.หนองนกไข่

สมุทรส�คร • เมื่อเวลา 12.45น. วันที่ 22ส.ค.2565ที่

สถานีตำารวจภูธรกระทุ่มแบนจ.สมุทรสาครพลตำารวจโทธนา

ยุตม์ วุฒิจรัสธำารงค์ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค7พร้อมเจ้า

หน้าที่ตำารวจชุดจับกุม ได้ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมตัวผู้ต้องหา

จำานวน2รายคือนายกุศลินหรือมีสุขแปดริ้วอายุ52ปีที่

อยู่82/6ม.4ต.หนองนกไข่อ.กระทุ่มแบนจ.สมุทรสาครและ

นายสมปองหรือปองลิ้นปิ่นอายุ66ปีที่อยู่47ม.4ต.หนอง

นกไข่ อ.กระทุ่มแบนจ.สมุทรสาครตามหมายจับศาลจังหวัด

สมุทรสาคร ในข้อหา “ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรอง

ไว้ก่อน” โดยพฤติการณ์ของคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงนายณรงค์

ฤทธิ์เกตุแก้วเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนอง

นกไข่คาบ้านพักเลขที่ 73ม.7ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาครเมื่อเวลา20.50น.ของวันที่25พ.ค.2565ได้รับ

บาดเจ็บสาหัสพลตำารวจโทธนายุตม์กล่าวว่าชุดจับกุมไปรวบตัว

คนร้ายได้ที่บ้านพักเนื่องจากสืบทราบมาว่าคนร้ายได้ตายใจกลับ

มาพักที่บ้านหลังจากหลบหนีไปกบดานอยู่ที่อื่นก่อนกลับมาที่

บ้านของตัวเองจากการสอบปากคำาผู้ต้องหาทั้งสองยังไม่ยอม

เปิดเผยถึงสาเหตุของการลงมือยิง ส่วนมูลเหตุของการลงมือ

ยิงทางตำารวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งสิ้นซึ่งปัญหาการเมือง

ท้องถิ่นก็เป็นมูลเหตุหนึ่งและมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ขอ

เวลาตำารวจในการสอบปากคำาและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่ม

เติม เพื่อที่จะสาวให้ถึงตัวผู้บงการหากพยานหลักฐานถึงใคร

เราไม่ปล่อยไว้แน่นอนขอให้ประชาชนสบายใจได้และมั่นใจ

ในการทำางานของตำารวจขณะที่กำาลังแถลงข่าวได้มีญาติของ

ผู้ถูกยิงมาขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำารวจที่สามารถจับกุมคนร้าย

ได้พร้อมขอให้ตำารวจช่วยดูแลความปลอดภัยด้วยเพราะกลัว

ว่าจะไม่ปลอดภัย.

ชุมพร • วันที่22ส.ค.65ที่กอง

บังคับการตำารวจภูธรจังหวัดชุมพร

นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผวจ.

ชุมพร,พล.ต.ต.วิรุฬห์สุวรรณวงศ์

ผบก.ภ.จว.ชุมพร และเจ้าหน้าที่

ตำารวจ ทหาร ประจำาด่านตรวจ

บ้านพละร่วมกันแถลงข่าวผลการ

จับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำาคัญ ได้

ของกลางเป็นไอซ์หรือเมตแอมเฟ

ตามีนไฮโดรคลอไรด์ชนิดเกล็ดใส

104กิโลกรัมมูลค่า312ล้านบาท

รถยนต์ตู้  สีบรอนซ์ ทะเบียน

นค570สงขลา1คันและผู้ต้องหา

5คนกล่าวหาว่าร่วมกันจำาหน่าย

ยาเสพติดให้ โทษประเภทที่1(เมต

แอมเฟตามีนหรือไอซ์) การกระ

ทำาที่มีลักษณะเพื่อการค้า และ

ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่ม

ประชาชนโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย

ซึ่งเจ้าหน้าที่สืบทราบและได้ทำาการ

ตรวจค้นจับกุมได้ที่ด่านตรวจความ

มั่นคงประตูภาคใต้(บ้านพละ)ถนน

เพชรเกษมหมู่ 3 ต.เขาไชยราช

อ.ปะทิวจ.ชุมพร

พล.ต.ต.วิรุฬห์เปิดเผยว่า

เหตุเกิดที่ด่านตรวจเมื่อวันที่ 19

ส.ค.2565เวลาประมาณ16.30น.

เจ้าหน้าที่ตำารวจทหารประจำาด่าน

ตรวจบ้านพละ ได้สืบสวนทราบว่า

จะมีกลุ่มขบวนการลักลอบขนยา

เสพติดจากภาคกลางลงไปส่งที่

ภาคใต้ ในเวลาต่อมาพบรถยนต์

ตู้ สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน

นค 570 สงขลา จึงเรียกให้หยุด

พร้อมขอตรวจค้น พบยาเสพติด

ชนิดไอซ์จำานวน104กิโลกรัมใส่

กระสอบปุ๋ยสีขาววางบนพื้นรถยนต์

จำานวน92ถุงและบริเวณด้านข้าง

ของตัวรถทั้งสองด้านอีกจำานวน

12ถุงจึงจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง5คน

จากการสอบสวนทราบว่าผู้

ต้องหาทั้งหมดเป็นแก๊งพ่อค้ายาเสพ

ติดรายใหญ่ทางภาคใต้ โดยได้ไป

รับยาไอซ์มาจากชายแดนทางภาค

เหนือเพื่อจะนำาลงไปจำาหน่ายใน

พื้นที่จ.สตูลและจังหวัดทางภาคใต้

เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจยึดของกลางนำา

ส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านมาบ

อำามฤตดำาเนินคดีตามกฎหมาย.

จับแก๊งค้ายาไอซ์

ของกลาง104กก.

จัดส่งขายภาคใต้

บุรีรัมย์ • วันที่ 22 ส.ค.65

พ.ต.ท.ไชยาสระโสมรองผู้กำากับ

การ (สอบสวน)สภ.เมืองบุรีรัมย์

ได้รับแจ้งมีเหตุยิงตัวตายภายใน

บ้านหลังหนึ่ง ในตำาบลพระครู

อ.เมืองบุรีรัมย์ จึงได้รายงาน

ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนจะประ

สานแพทย์เวรรพ.บุรีรัมย์ ร่วม

ตรวจสอบที่เกิดเหตุ

เ มื่ อ ไ ป ถึ ง ที่ เ กิ ด เ หตุ ซึ่ ง

เป็นบ้านปูนชั้นเดียว ภายในบ้าน

พบร่างนายสมยศ อุดมศรี อายุ

33 ปี เป็นอาสาสมัครรักษาดิน

แดน (อส.)ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำา

ที่ว่าการอ.ลำาปลายมาศจ.บุรีรัมย์

เสียชีวิตอยู่ข้างเตียงนอนภายใน

บ้าน ตรวจสอบสภาพศพเบื้อง

ต้นพบบริเวณขมับข้างขวามีรอย

กระสุนปืนยิงทะลุศีรษะด้านซ้าย1

นัดพบปืนขนาด9มม.ซึ่งเป็นปืน

ที่ซื้อในโครงการสวัสดิการตกอยู่

บริเวณเท้าของผู้ตายและพบขวด

เหล้าขาวตั้งอยู่1ขวดถูกเปิดดื่มไป

แล้วและยังพบรอยกระสุนปืนทะลุ

ประตูและหลังคาบ้านด้วยแต่ไม่

พบร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำาร้าย

จึงสันนิษฐานว่านายสมยศน่าจะคิด

สั้นใช้ปืนยิงตัวตายเองส่วนสาเหตุ

ก็น่าจะน้อยใจภรรยาที่ ไปทำางาน

กรุงเทพฯทำาให้ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกัน

สอบถาม น.ส.นภาพร

มีโคตรกองอายุ28ปีน้องเมีย

ผู้ตาย เล่าว่า นายสมยศเป็น

พี่เขยอยู่กินกับพี่สาวมาหลายปี

มีลูกสาวอายุ4ขวบก่อนหน้านี้

พี่สาวทำางานอยู่ในจ.บุรีรัมย์ส่วน

พี่เขยเป็นอส.หลังจากพี่สาวซื้อ

รถเก๋งผ่อนมาได้ประมาณ5เดือน

รายได้จากการทำางานไม่เพียงพอ

จ่ายค่างวดจึงคุยกับพี่เขยว่าจะไป

ทำางานที่กรุงเทพฯเพื่อหาเงินมา

จ่ายค่างวดรถและเพิ่งจะเดิน

ทางไปเมื่อวันที่13ส.ค.65ที่ผ่าน

มาส่วนพี่เขยและหลานสาวก็อยู่

บ้านแต่พี่สาวจะโทร.มาหาพี่เขย

และหลานประจำาล่าสุดเพิ่งโทร.

มาตอน5โมงเย็นวานนี้แต่ไม่รู้

ว่าทั้งคู่คุยอะไรกัน

จากนั้นเห็นพี่เขยนั่งดื่มเหล้า

คนเดียวส่วนหลานพอเห็นพ่อเมา

จึงไปอยู่กับยายและตนเองแต่หลัง

จากนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกระทั่ง

ตอนเช้าพี่สาวโทรศัพท์มาบอกให้

ไปดูที่บ้านหน่อยเพราะติดต่อพี่เขย

ไม่ได้ ตนจึงให้แฟนไปดูกระทั่งพบ

ว่าพี่เขยใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตแล้ว

ส่วนสาเหตุน่าจะน้อยใจที่พี่สาวไป

ทำางานไกลเพื่อหาเงินมาจ่ายค่างวด

รถจนทำาให้ไม่มีเวลาได้อยู่ด้วยกัน

จึงได้คิดสั้นเพราะก่อนหน้านี้พี่เขย

เคยพยายามจะฆ่าตัวตายด้วยการ

ผูกคอตายแล้วหลายครั้ง แต่ตน

และญาติก็มาช่วยไว้ได้ทัน แต่ใน

ครั้งนี้ ไม่สามารถช่วยได้เพราะใช้ปืน

ยิงตัวเอง.

หนุ่มน้อยใจเมียหนีทำ�ง�นกทม.ยิงตัวต�ย

ไทยโพสต์ • “บิ๊กโจ๊ก”สุรเชษฐ์

หักพาลผู้ช่วยผบ.ตร.นำากำาลัง

เจ้าหน้าที่เข้ายึดทรัพย์เครือข่าย

ทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัด

พัทลุง74จุดใน9จังหวัดรวม

มูลค่าเกือบ700ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จาก

กรณีเมื่อวันที่ 24ม.ค.65ที่ผ่าน

มามีกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำารวจที่เป็น

สมาชิกสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ได้

รวมตัวกันยื่นหนังสือร้องขอความ

เป็นธรรมจากพล.ต.ท.สุรเชษฐ์หัก

พาลผู้ช่วยผบ.ตร.ให้ช่วยติดตาม

คดีการทุจริตภายในสหกรณ์ออม

ทรัพย์จังหวัดพัทลุง แม้มี เจ้า

หน้าที่หลายคนถูกพบว่ากระทำา

ผิด แต่ยังทำางานในสหกรณ์ ได้

ซึ่งอาจทำาให้พยานหลักฐานต่างๆ

สูญหายหรือถูกแก้ไขไปอีก

ล่าสุดเมื่อวันที่22ส.ค.65

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์หักพาลผู้ช่วย

ผบ.ตร.เปิดเผยว่าจากการสืบสวน

พบว่า ในปีพ.ศ.2563สหกรณ์

ออมทรัพย์ตำารวจพัทลุงจำากัดมี

การเปลี่ยนตัวผู้จัดการและคณะ

กรรมการบริหารชุดใหม่ รวมทั้ง

ได้มีการตรวจสอบการดำาเนิน

การทางบัญชีของสหกรณ์ พบ

ว่ามีความผิดปกติทางบัญชี ซึ่ง

เกี่ยวข้องกับการทุจริตของคณะ

ลุยยึดทรัพย์ก๊วนโกงสหกรณ์พัทลุง

กรรมการดำาเนินการฝ่ายจัดการ

เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกรวม

หลายราย

ต่อมาในห้วงระหว่างวันที่

6-8มิ.ย.65เจ้าหน้าที่ตำารวจได้ร่วม

กันจับกุมผู้ต้องหาทั้ง25คนตาม

หมายจบัศาลจงัหวดัพทัลงุประกอบ

ด้วย 1.นางสาวสุภา อายุ 68ปี

2.นางสุพรอายุ62ปี3.นางสุชาดา

อายุ 61 ปี 4.นางสาวจุฑารัตน์

อายุ 31 ปี 5.นางสาวนันทิยา

อายุ 52 ปี 6.นางอัมพร อายุ

55 ปี 7.นางพัชราภรณ์ อายุ

39 ปี 8.นางสาวสุกัญญา อายุ

43 ปี 9.นางสาวปาณิศา อายุ

40 ปี 10.นางสาวสุวนันท์ อายุ

30 ปี 11.นางสาวกชกร อายุ

26 ปี  12.นายไกรศิริ  อายุ 

38 ปี 13.พ.ต.ท.วิเชียร อายุ

53 ปี  14.ร.ต.ต.พันธ์ชัย อายุ

55 ปี 15.ด.ต.ชุณฐกฤตม์ อายุ

52 ปี 16.พ.ต.อ.ชำานาญ อายุ

60ปี 17.ร.ต.ท.อรุชา อายุ 56ปี

18.ร.ต.อ.ธนเวทย์ อายุ 53 ปี

19.ด.ต.วิชา อายุ 75ปี 20.นาง

สารภีอายุ68ปี21.นายศิรัฐโรจ

อายุ  44 ปี  22.นางมณฑา

อายุ 75 ปี 23.นายวิเชียร อายุ

53ปี 24.นางพรศรี อายุ 74ปี

25.นางสาวพัชราอายุ40ปี

โดยกล่าวหาว่าลักทรัพย์

โดยร่วมกระทำาความผิดด้วยกัน

ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป, ร่วมกันลัก

ทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างหรืออยู่

ในความครอบครองของนายจ้าง,

ร่วมกันปลอมเอกสารสิทธิและใช้

เอกสารสิทธิปลอม,ร่วมกันปลอม

เอกสารและใช้เอกสารปลอม

“จากการตรวจสอบเส้น

ทางการเงินของเจ้าหน้าที่พบว่ามี

การโอนเงินออกจากบัญชีสหกรณ์

ออมทรัพย์ ไปยังเครือญาติใกล้ชิด

ของกลุ่มเครือข่ายผู้ต้องหาในเขต

พื้นที่9จังหวัดจึงได้ทำาการอายัด

บัญชีธนาคารและในวันนี้(22ส.ค.

65)ได้ขออนุมัติหมายค้นศาลอาญา

เพื่อเข้าตรวจค้น 74 เป้าหมาย

ในพื้นที่ 9จังหวัด ได้แก่พัทลุง,

ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช, ตรัง,

กระบี่, ประจวบคีรีขันธ์, จันทบุรี,

ระยองและกรุงเทพมหานครผล

การตรวจค้น1.อายัดบัญชีผู้ต้องหา

รวม37บัญชีเงินคงเหลือในบัญชี

4,369,867.76 บาท 2.ตรวจยึด

บ้านพร้อมที่ดิน 28หลัง 3.ที่ดิน

พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง 28 หลัง

4.ห้องชุด 6 ห้อง 5.ที่ดินเปล่า

(โฉนด) 13 แปลง 6.ที่ดินเปล่า

(น.ส.3ก.)11แปลง7.รีสอร์ต1แห่ง

(หัวหิน) 8.ตลาดสดนาโยงจ.ตรัง

(6ไร่)9.อายัดทุนเรือนหุ้นสหกรณ์

(ผู้ต้องหา 6 ราย) 10.รถยนต์

19คัน รถจักรยานยนต์ 12คัน

และทรัพย์สินอื่นๆ อีกหลายราย

การรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอายัด

694,441,500บาท”.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

อุ้มกลุ่มเปราะบาง

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 

(กบง.) เมื่อวันที่ 22 ส.ค.65 ว่า กบง.ได้

พิจารณาขยายแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้

ใช้ ไฟฟ้าที่ ใช้ ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 

หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ ได้รับผลกระ                                                 

ทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟ้าซึ่งเป็น

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยการให้

ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้าผันแปร 

(เอฟที) เดือน ก.ย.-ธ.ค.65  แบบขั้นบันไดใน

อัตรา 15-75% เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

และช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้ใช้ไฟฟ้า 

ทั้งนี้ เพิ่มเติมจากปัจจุบันที่ ได้มีการ

ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในกลุ่มผู้ ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่

อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน 

ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจาก

การเพิ่มขึ้นของราคาไฟฟ้าได้รับส่วนลดค่า

ไฟฟ้า 92.04 สตางค์ต่อหน่วย เป็นเวลา 4 

เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย.-ธ.ค.65 (ประกอบ

ด้วยส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่าเอฟที

เดือน พ.ค.-ส.ค.65 จำานวน 23.38 สตางค์

ต่อหน่วย และส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของ

ค่าเอฟทีเดือน ก.ย.-ธ.ค.65 จำานวน 68.66 

สตางค์ต่อหน่วย) 

“มาตรการช่วยเหลือกลุ่ม 1 และ 2 

ซึ่งเป็นผู้ ใช้ ไฟฟ้าในพื้นที่ของ กฟน.และ 

กฟภ.จะครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ 80% 

ของผู้ ใช้ ไฟฟ้าทั่วประเทศ หรือคิดเป็น  

89% ของผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย 

และจะครอบคลุมบ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นผู้ ใช้

ไฟฟ้ารายย่อยของ กฟผ. และผู้ใช้ไฟฟ้าของ

กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ 

ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณรวม 2,000 

ล้านบาทต่อเดือน หรือประมาณ 8,000 

ล้านบาทสำาหรับ 4 เดือน ซึ่งจะนำาเสนอ

เรื่องการขอใช้งบกลางของปีงบประมาณ 

2565 ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

พิจารณาเห็นชอบภายในเดือน ส.ค.นี้ ส่วน

ที่เหลือจะขอใช้เงินจากงบประมาณประจำา

ปี 2566 ตั้งแต่เดือน ต.ค.เป็นต้นไป” นายสุ

พัฒนพงษ์กล่าว 

นายสุพัฒนพงษ์กล่าวว่า ขณะที่รา

คาแอลพีจียังคงอยู่ในระดับสูง กบง.จึงมีมติ

ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาผลกระ

ทบด้านราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซ

หุงต้ม  (แอลพีจี) ที่ให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซ

หุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ (โครงการฯ) จาก 45 บาทต่อคน

ต่อ 3 เดือน เพิ่มขึ้นอีก 55 บาทต่อคนต่อ 

3 เดือน  เป็น 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน 

ออกไปอีก 3 เดือน  เริ่มประมาณกลาง

เดือน ต.ค.-ธ.ค.65 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 

ก.ย.65 

โดยมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน

นำาเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเกี่ยว

กับการขยายระยะเวลาโครงการ และจัดทำา

คำาขอรับงบประมาณเพื่อใช้สำาหรับดำาเนิน

โครงการเสนอสำานักงบประมาณตามขั้น

ตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม จากการติดตาม

ความคืบหน้าของโครงการบรรเทาผลกระ

ทบด้านราคาก๊าซหุงต้ม พบว่าตั้งแต่เดือน 

ก.ค.-14 ส.ค.65 มีผู้ใช้สิทธิ์ 3,741,994 ราย 

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวง

พลังงาน กล่าวว่า สำาหรับความคืบหน้า

การออกพระราชกำาหนด (พ.ร.ก.) ให้กระ 

ทรวงการคลังค้ำาประกันการชำาระหนี้ของ

สำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ... 

และการกู้ยืมเงินของสำานักงานกองทุน

น้ำามันเชื้อเพลิง (สกนช.) กรอบวงเงิน  

1.5 แสนล้านบาทนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่าง

พิจารณารายละเอียด 

“การออก พ.ร.ก.ค้ำาประกันให้กองทุน

กู้เงิน เพื่อสร้างความมั่นใจให้สถาบันการ

เงินปล่อยกู้มาเสริมสภาพคล่องของกอง

ทุน ซึ่งไม่ได้กู้ครั้งเดียวทั้งหมด 1.5 แสน

ล้านบาท ซึ่งช่วงนี้สถานการณ์ราคาดีเซล

ที่ปรับตัวลดลงบางช่วง ช่วยลดการชดเชย

ของกองทุนและยังสามารถเก็บเงินเข้า

กองทุนได้ จากที่เคยอุดหนุนสูงถึงวันละ 12 

บาทต่อลิตร” นายกุลิศกล่าว 

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำานวยการ 

สกนช.กล่าวว่า  คณะอนุกรรมการบริหาร

สภาพคล่องเงินกองทุนที่รองปลัดกระทรวง

การคลั ง เป็นประธาน มี กำ าหนดการ

พิจารณาในวันที่ 5 ก.ย.นี้ เบื้องต้นกองทุน

จะกู้เงินก้อนแรกวงเงิน  30,000 ล้านบาท

ตามความเหมาะสมก่อน แบ่งเป็นการกู้ผ่าน

พระราชบัญญัติกองทุน 20,000 ล้านบาท 

และผ่านพระราชกฤษฎีกาวงเงิน 10,000 

ล้านบาท ซึ่งขณะนี้เตรียมทำาหนังสือแจ้ง

ไปยังธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย 

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงิน

ว่ากองทุนมีกระทรวงการคลังค้ำาประกัน 

แต่จะกู้ธนาคารใด วงเงินเท่าไหร่ ยังอยู่

ระหว่างพิจารณา ส่วนการชำาระหนี้ทั้งหมด

จะอยู่ในความรับผิดชอบของกองทุนอยู่แล้ว 

ไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงการคลัง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวเลขส่วนลด

แบบขั้นบันไดในอัตรา 15-75% ในส่วนของ

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 

หน่วยต่อเดือน เบื้องต้นต้องรอ ครม.อนุมัติ

อีกครั้ง คือการใช้ไฟตั้งแต่ 301-350  หน่วย

ต่อเดือน ได้ส่วนลด 75% ของค่าเอฟที 

หรือได้รับส่วนลดค่าเอฟทีประมาณ 51.50 

สต.ต่อหน่วย มีผู้ ใช้ไฟประมาณ 919,163 

ราย กรณีใช้ไฟตั้งแต่ 351-400 หน่วยต่อ

เดือน ได้ส่วนลด 45% หรือได้รับส่วนลดค่า

เอฟทีประมาณ 30.90 สต.ต่อหน่วย มีผู้ใช้

ไฟประมาณ 741,199 ราย กรณีใช้ไฟตั้งแต่  

401-500 หน่วยต่อเดือน จะได้ส่วนลด 15% 

หรือได้รับส่วนลดค่าเอฟทีประมาณ 10.30 

สต.ต่อหน่วย มีผู้ใช้ไฟประมาณ 1.06 ล้าน

ราย.

นศ.ยื่นฟ้อง

ผู้ป่วยกำาลังรักษา 18,829 ราย เสียชีวิต 28 

ราย เสียชีวิตสะสม 10,357 ราย (ตั้งแต่ 1 

มกราคม 2565) จำานวนผู้ป่วยปอดอักเสบ 

รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล  883 ราย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า 

แนวทางการรักษาโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่มี

อาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการด้วยรูปแบบ 

5+5 คือ แยกกักรักษาที่บ้าน 5 วัน และ

สังเกตอาการโดยเข้มงวดมาตรการป้องกัน

ตนเองอีก 5 วัน มีข้อมูลวิชาการรองรับและ

ไม่ได้เป็นการตัดสินใจเองของคนหนึ่งคนใด 

แต่เป็นการพิจารณาผ่านคณะกรรมการ ทั้ง

คณะกรรมการวิชาการ ศบค.ชุดเล็ก และ 

ศบค.ชุดใหญ่ ถือเป็นมติที่ชอบด้วยกฎหมาย

และทางปฏิบัติ ซึ่งแนวทางการรักษาผู้

ป่วยโควิด-19 มีการปรับปรุงมาอย่างต่อ

เนื่องตามสถานการณ์ ความรุนแรงของ

โรค ความพร้อมของการรักษาพยาบาล  ยา

รักษา และการบริหารวัคซีนป้องกัน

นายอนุทินกล่าวว่า ส่วนสถานการณ์

โรคโควิด-19  ขณะนี้ บางจังหวัดยังมี

การระบาดแบบ small wave  แต่ระบบ

สาธารณสุขมีความพร้อมในการรองรับ ทั้ง

เวชภัณฑ์ ยา และวัคซีน ขอให้ประชาชน

มารับการฉีดเข็มกระตุ้น เพื่อเดินหน้าใช้

ชีวิตตามปกติและขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่

เริ่มกลับมาเข้มแข็งขึ้น มีนักท่องเที่ยวเข้า

ประเทศมากขึ้น การจ้างงานทยอยกลับมา 

โดยกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมใน

การควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดความสูญ

เสีย สำาหรับการซื้อยาต้านไวรัสโควิด-19 ใน

ร้านขายยาที่จะเริ่มวันที่ 1 กันยายน 2565 

ยืนยันว่าจะต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้น ส่วน

เรื่องการกำาหนดราคาไม่ได้อยู่ในอำานาจของ

กระทรวงสาธารณสุข แต่เชื่อว่าจะเป็นไป

ตามกลไกการตลาด

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ย้ำาถึงการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19)  หรือ ศบค.ยังไม่ได้มีการพิจารณา

ยกเลิกการประกาศใช้  พ.ร.ก.ฉุกเฉินว่า 

ศบค.จะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

ก่อน เนื่องจากยังเหลือระยะเวลาการ

ประกาศใช้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ สิ่ง

สำาคัญของการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อ

ควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น  

โดยไม่ได้มุ่งหวังการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อ

ประเด็นอื่นแต่อย่างใด รวมทั้งเพื่อเกิดการ 

บูรณาการการทำางานร่วมกันของทุกหน่วย

งานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อทำาให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยจาก

โควิด-19 โดยการดำาเนินงานที่ผ่านมาก็ได้

รับการยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศ 

ซึ่งสนใจที่จะมาศึกษาแนวทางการดำาเนิน

งานจากประเทศไทยด้วยซ้ำาไป

นายอนุชากล่าวว่า แม้ ไม่ได้มีการ

หารือเรื่องการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ที่

ประชุม ศบค.ได้มีการหารือถึงความคืบหน้า

ในการจัดทำากรอบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ  

และช่วงเวลาในการดำาเนินการเปลี่ยนผ่าน

สู่ภาวะ Post-Pandemic เพื่อการเฝ้าระวัง 

ป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 หรือเป็นแผน 

การปรับลดระดับสถานการณ์ โควิด-19 จาก

โรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้า

ระวัง ภายใต้หลักการเพื่อให้ประชาชนอยู่

ร่วมกับโควิด-19 อย่างปลอดภัย สามารถ

ดำาเนินชีวิตได้ปกติ โดย  ศบค.ได้พิจารณา

ทั้งการประเมินสถานการณ์และความเสี่ยง

ด้านการป้องกัน 

“ก่อนถึงวันที่ 1 ตุลาคม ศบค.จะมี

การประเมินสถานการณ์และความเสี่ยง

ที่เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่าน  หลังจากการ

ประกาศให้ โควิด-19 เป็นโรคระบาดที่ต้อง

เฝ้าระวัง ว่าจะต้องคงกลไกในการควบคุม

และบริหารจัดการอะไรไว้บ้าง ซึ่งต้องมั่นใจ

ว่าจะไม่เกิดวิกฤตและความเสียหายในมิติ

ต่างๆ เกิดขึ้นอีก หรือหากเกิดขึ้นต้องแก้ไข

ได้ทันท่วงที เน้นมีแผนรองรับที่ดี และ

วิกฤตความเสียหายต้องไม่เกิดขึ้นอีก ดังนั้น

จึงขอให้รอผลการประชุม  ศบค.ในเดือน

กันยายนที่จะถึงนี้” นายอนุชากล่าว

วันเดียวกัน เวลา 10.00 น. ท่ีศาลแพ่ง 

ถนนรัชดาภิเษก นายนรเศรษฐ์ นาหนอง

ตูม ตัวแทนภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 

พร้อมด้วย น.ส.เจนิสษา แสงอรุณ  นายก

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

นายพศิน ยินดี ประธานสภานักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 

นายวชิรวิทย์ เทศศรีเมือง ประธานสภา

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น, นายสิรภพ 

อัตโตหิ  นายกองค์การบริหารสโมสรนิสิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  นายศิวัญชลี วิธญ

เสรีวัฒน์ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัย

เชียงใหม่, นายเชษฐา กล่ินดี สมาชิกสภา

นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, นายณพกิตต์ิ                                                         

มะโนชัย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร เป็นโจทก์ท่ี  1-7  

ยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กับ 

พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหาร

สูงสุด  (ผบ.ทสส.) เป็นจำาเลยที่ 1-2 ขอให้

ศาลแพ่งมีคำาสั่งเพิกถอนข้อกำาหนดมาตรา 

9 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุก เฉิน พ.ศ .2558 ข้อกำาหนดนายก                                                         

รัฐมนตรี ฉบับที่ 47 และประกาศหัวหน้า

ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ฉบับที่ 

15 และขอให้ศาลเปิดไต่สวนเพื่อคุ้มครอง

ชั่วคราว 

ทั้งนี้  สืบเนื่องจากวันที่ 27 ก.ค.65 

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

ออกข้อกำาหนดนายกรัฐมนตรี  ฉบับที่ 47 

กำาหนดให้การชุมนุมโดยสงบและปราศจาก

อาวุธเป็นเสรีภาพของประชาชนที่ย่อม  

กระทำาได้ โดยให้นำาหลักเกณฑ์การจัดและ

การแจ้งการชุมนุม รวมทั้งหน้าที่ของผู้จัด

และผู้ชุมนุมตามที่กำาหนดในกฎหมายว่า

ด้วยการชุมนุมสาธารณะมาใช้ โดยอนุโลม 

โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ ไขสถานการณ์

ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) กำาหนด

มาตรการขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อคุ้มครอง

ประชาชน รวมทั้งอำานวยความสะดวกและ

ดูแลการชุมนุม

นายนรเศรษฐ์กล่าวว่า พวกตนมา

ยื่นฟ้องและจะขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน

คุ้มครองชั่วคราว สั่งไม่ ให้บังคับใช้ข้อ

กำาหนดฉบับนี้ เพราะช่วงวันที่ 23-24 ส.ค.ที่

จะถึงนี้ อาจจะมีการชุมนุมสาธารณะ เพื่อ

ติดตามกรณีที่นายกฯ จะดำารงตำาแหน่งครบ 

8 ปีตามรัฐธรรมนูญ หากมีการปล่อยให้ใช้

ข้อกำาหนดฉบับดังกล่าวอาจเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ไม่รู้ว่าเป็น

เรื่องบังเอิญหรือไม่ ที่มีการออกประกาศใน

ลักษณะนี้มา ในช่วงที่กำาลังมีการจับตาว่า 

พล.อ.ประยุทธ์กำาลังดำารงตำาแหน่งนายกฯ 

ครบ 8  ปี และจะออกจากตำาแหน่งหรือไม่ 

รวมถึงกำาลังจะมีการชุมนุม 

น.ส.เจนิสษา แสงอรุณ ตัวแทน

นักศึกษา กล่าวว่า  ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมฯ 

และข้อกำาหนดดังกล่าวมีความไม่เป็นธรรม

ต่อตัวพวกเราเองและประชาชน เพราะ

เป็นการลักไก่เพิ่มโทษอย่างที่ทนายพูด แล้ว

อ้างว่าการที่ใช้ประกาศรวมทั้งข้อกำาหนดดัง

กล่าวเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรค แต่พวกเราก็ตั้งข้อสังเกตว่า จะใช้เพื่อ

ควบคุมโรคหรือควบคุมสิ่งใดกันแน่ หรือจะ

ใช้ควบคุมการชุมนุมที่เป็นสิทธิเสรีภาพของ

พวกเราประชาชนทั่วไปหรือไม่ นี่จึงเป็นสิ่ง

ที่พวกเราต้องมายื่นฟ้องเพื่อที่จะขอให้เพิก

ถอนข้อกำาหนดในครั้งนี้

ต่อมานายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม                                                          

เปิดเผยว่า ในวันนี้ศาลแพ่งได้ทำาการไต่สวน

ฉุกเฉิน ฝ่ายโจทก์มี น.ส.เจนิสษา แสงอรุณ 

นายกองค์การบริหารมหาวิทยาลัยธรรม 

ศาสตร์ กับพวกรวม 2 ปาก เข้าเบิกความ 

และศาลนัดฟังคำาสั่งในวันที่ 23 ส.ค. เวลา 

10.30 น.ว่าจะมีคำาสั่งคุ้มครองชั่วคราว สั่ง

ระงับการบังคับใช้ข้อกำาหนดนายกฯ และ

ประกาศของ ผบ.ทสส.ก่อนมีคำาพิพากษา

หรือไม่.

ชายหาดบางแสน ณ เทศบาลเมืองแสนสุข 

จ.ชลบุรี ..แหลงทองเท่ียวยอดนิยม จากวันน้ัน

จนถึงวันน้ี มีภูมิทัศนและบรรยากาศท่ีแตกตาง

จากรุนพอรุนแมโดยสิ้นเชิง หลังจากที่มีการ

ขับเคล� อน “โครงการพัฒนาพื้นที่ชายหาด

บางแสนเปนพ้ืนท่ีทองเท่ียวตนแบบ” มาเปน                   

เวลาติดตอกัน 2 ป โดยพลังชุมชนของ                                                            

บางแสน รวมดวย สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)

ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร อาจารยสาขา

อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว คณะจัดการทองเที่ยว นิดา 

กลาววา ชายหาดบางแสนเปนพื้นที่ทองเที่ยวที่ ไดรับความสนใจ

จากนักทองเที่ยวจํานวนมาก เพราะอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร         

มีคาใชจายไมสูง ท่ีผานมาพบนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนตอเน� อง โดยขอมูล

จากกรมการทองเที่ยว พบแตละปชายหาดบางแสนมีนักทองเที่ยว 

1,800,000 คน โดยป 2558 มีรายไดเฉลี่ย 5,846 ลานบาท ขณะที่

ป 2561 มีรายไดเพิ่มเปน 10,230 ลานบาท และมีแนวโนมที่จะมี

รายไดมากขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ โควิด-19 ทําให

ปญหาการด� มเคร� องด� มแอลกอฮอลและยาสูบเปนประเด็นที่ตอง

ใหความสําคัญ จึงตองรวมมือและสรางความเขาใจจากทุกฝาย                                                                                        

เพ� อใหชายหาดบางแสนเปนพื้นที่ปลอดภัยจากปจจัยเสี่ยงตางๆ 

ตามเปาหมายท่ีตองการผลักดันใหเปนชายหาดตนแบบปลอดอบายมุข

“Bangsaen No Smoking No Alcohol ถือเปนงานทาทาย 

เพราะชายหาดบางแสนเปนชายหาดเปด การไดรับความรวมมือจาก

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นายณรงคชัย คุณปล้ืม ใหความสนใจ                                                                                         

และรวมมือเต็มที่ ทําใหงานยากลําบากคอยเปนคอยไป โดยที่                 

ความสําเร็จสวนสําคัญตองยกใหกับความรวมมือจากรานคา เพราะ

โดยทั่วไปแลวนักทองเที่ยวกวา 80% ไมสูบบุหรี่และด� มเหลา                              

มเีพียง 20% ท่ีสูบบุหร่ีและด� มเหลา นักทองเท่ียวสวนใหญจะมากัน

เปนครอบครัว หากไมควบคุมจะทําใหนักทองเที่ยวไดรับผลกระทบ

จากบุหร่ีมือสอง  งานน้ีจึงทาทาย ท่ีทําไดสําเร็จถือวา win-win ดวยกัน                                                                                  

ทั้งสองฝาย ไดรับผลตอบแทนทางสังคม นักทองเที่ยวที่เขามาไมด� ม

เหลาสูบบุหร่ี น่ังดูทะเล เลนนํ้าทะเลกันทุกเสาร-อาทิตยเปนเร� องปกติ” 

ผศ.ดร.เกศราเปดเผย

 ปีที่สองของการขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาพื้นที่

ชายหาดบางแสนเปนพ้ืนท่ีทองเท่ียวตนแบบ” ลาสุด นางสาวรุงอรุณ                                               

ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุม

ปจจัยเส่ียงหลัก สสส. ไดจัดรวมพลังคนรุนใหม ทีมอาสาสมัคร 

พรอมนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา มากกวา 1,000 คน                                                                     

เดินรณรงคขับเคล� อนรวมดูแล ‘ชายหาดบางแสน’ ปลอดเหลา-บุหรี่ 

สูตนแบบพื้นที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

หางไกลปจจัยเส่ียง สรางสุขภาวะท่ีดี                                                              

เม� อเดือนกรกฎาคมท่ีผานมา

“ที่ นี่ เ ป น ฟ น เ ฟ อ ง

สําคัญที่สงตอความรู สราง

ความเขาใจกับนักทองเท่ียว 

ป จ จุ บั น ขย ายผล ไปถึ ง

เครือขายเยาวชน นักเรียน 

นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา

กวา 1,000 คน ใหมารวมดูแล

ชายหาดบางแสน เพ� อสงเสริมศักยภาพ

ผูประกอบการใหมีบทบาทเร� องการลดปจจัยเสี่ยงมากขึ้น และ

สนับสนุนนโยบายพื้นที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ยกระดับใหชายหาด

บางแสนสามารถลด ละ เลิกปจจัยเสี่ยงเคร� องด� มแอลกอฮอลและ

ยาสูบ หลังผอนคลายมาตรการล็อกดาวน โควิด-19 ไดจริง และสงตอ                                                                               

ใหทุกคนชวยกันดูแลจากรุนสูรุน” นางสาวรุงอรุณกลาว และเปดเผย

อีกวา 

หลังคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 พบนักทองเที่ยว                       

มาเท่ียวชายหาดบางแสนวันธรรมดาและวันหยุดจํานวนมาก คาดวา

เกิดจากความรูสึกปลอดภัย อากาศสะอาด ไมมีควันบุหรี่ลอยฟุง

ในอากาศ เพราะมีมาตรการควบคุมใหเปนพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล

และยาสูบ ทําใหกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสุขภาพและ

สิ่งแวดลอม ครอบครัวที่พาเด็กๆ มาเที่ยวก็รูสึกปลอดภัย เพราะ                                                                                    

ลดโอกาสพบผูท่ีเมาแลวกอความรําคาญ รวมถึงไมมีควันบุหร่ีรบกวน 

“ขอมูลป 2564 พบผูเสียชีวิตจากควันบุหร่ีมือสอง 8,278 คน

ตอป และยังพบพบเยาวชนอายุ 15-24 ป มีอัตราการด� มเคร� องด� ม                                                                       

‘บางแสน’ ..ปลอดเหลา-บหุรี่

ตนแบบพื้นที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

แอลกอฮอล 1.9 ลานคน ขณะที่พบการด� มแลวขับกวา 30% 

ทําใหเกิดอุบัติเหตุบนถนน 25% ทําใหไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต 

และมีสวนทําใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว การลงพื้นที่ครั้งนี้ 

สสส. เนนไปที่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เพราะเช� อวาเปนกําลัง

สําคัญในการทําใหเกิดชายหาดปลอดเหลา บุหรี่ สูพื้นที่ทองเที่ยว

เชิงสุขภาพ เพ� อสุขภาวะที่ดีของทุกคนอยางยั่งยืนได” นางสาว

รุงอรุณกลาว

กิจกรรมหนึ่งที่ดําเนินการสรางคนรุนใหมใหมีความรู                     

ความเขาใจเกี่ยวกับเหลา บุหรี่ เปนอันตรายตอสุขภาพ ดวยการนํา

นักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาเขารวมกิจกรรม ตอไปจะเขาไปทําใน

พื้นที่ชายหาดชะอํา เพชรบุรี พื้นที่สัตหีบซึ่งเปนพื้นที่ของทหารเรือ 

สวนพัทยาทําไดคอนขางยาก เพราะมีนักทองเที่ยวตางประเทศ 

เปนจํานวนมาก 

นายไพศาล ศรีนาคลวน ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข กลาววา 

การรณรงคลดเหลา บุหรี่บริเวณชายหาดบางแสนเปนเร� องดีตอ

เทศบาลเมืองแสนสุข ทําใหไดนักทองเที่ยวมีคุณภาพมากขึ้น ปญหา

การทะเลาะวิวาทลดนอยลง เกิดความปลอดภัย การแพรระบาด

ของโควิดลดนอยลง จํานวนนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวบางแสนเปน

จํานวนมากขึ้นกวาเดิม เทศบาลเมืองแสนสุขหวังเปนอยางยิ่งวา  

ทุกคนจะไดรับประโยชนจากการมาทองเที่ยวชายหาดบางแสน 

การดําเนินการที่ผานมา พบเจาหนาที่เทศบาลเมืองแสนสุข  

ผูประกอบการรานคา ใหความรวมมือจดทะเบียนกับเทศบาล  

เพราะเห็นความจําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายเร� องการงดขาย

เคร� องด� มแอลกอฮอลและบุหร่ีมากข้ึน ซ่ึงหลังจากภาครัฐไดผอนคลาย

มาตรการล็อกดาวน จึงเรงเดินหนาใหเกิดชายหาดปลอดภัยเพ� อ               

สุขภาวะ สงตอสูคนรุนใหม ใหเขามามีบทบาทดูแลรักษาชายหาด

บางแสนเปนสถานที่ปลอดภัยใหไดอยางแทจริง 

“เป็นเรื่องดีที่เราได้ทํางานร่วมกับนักเรียน นักศึกษา

มหาวิทยาลัยบูรพากวา 1,000 คน จะมารวมดูแลชายหาดบางแสน 

เพราะบุคคลกลุมนี้บางคนอาจไมใชคนในพื้นที่ทั้งหมด แตเปน

คนนอกพื้นที่เขามาเรียนใน จ.ชลบุรี ทําใหแนวคิดนี้กระจายไปยัง

พื้นที่อ� นๆ ซึ่งเปนบานเกิดของพวกเขาไดในอนาคต เพ� อชวยกันลด

ปจจัยเสี่ยง เชน เหลา บุหรี่ ที่ผานมาพบวาหลังการรณรงคขอความ

รวมมืออยางจริงจัง พบการฝาฝนสูบนอกพื้นที่อนุญาตประมาณ 

รอยละ 10-15 พบวาการแอบด� มแอลกอฮอลชวงกลางคืนหลัง                  

เก็บเตียงและที่นั่งประมาณรอยละ 20 โดยแอบใชภาชนะอ� นๆ เพ� อ

หลีกเลี่ยงแทน จึงอยากเสนอใหภาครัฐประชาสัมพันธหามด� มและ

หามสูบในชายหาดทั่วประเทศ” นายไพศาลกลาว.

ผศ.ดร.เกศรา สุกเพชร
รุงอรุณ ล้ิมฬหะภัณ ไพศาล ศรีนาคลวน


